
บทท 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการดำเนินทีวิตและการปฏิบัติงานของ อ.ประวิทย์ บึงสว่าง

ในบทน้ีผู้วิจัยนำเลนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานของ 
อ.ประวิทย์ บึงสว่าง ครูแห่งชาติ สาขาวิชาเคมี ปี 2541 ช่ึงประกอบไปด้วยข้อมูลในด้าน 
ประวัติชีวิต ประวัติการศึกษ'า ประ'วัติการทำงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการ 
ดำเนินงานตามโครงการครูแห่งชาติ ซ่ึงประกอบด้วย กระบวนการคัดเลือกครูแห่งชาติ และผล 
การดำเนินงานในฐานะครูแห่งชาติของ อ.ประวิทย์ บึงสว่าง ผู้วิจัยได้แบ่งการนำเสนอออกเป็น 2 
ตอน คอ

ตอนท่ี 1 การดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานของ อ.ประวิทย์ บึงสว่าง 
ตอนที 2 การดำเนินงานในโครงการครูแห่งชาติ

1. ผลการดำเนินงานในฐานะครูแห่งชาติของ อ.ประวิทย์ บึงสว่าง
2. ความคิดเห็นเก่ียวกับอนาคตภาพของโครงการครูแห่งชาติ

ตอนท่ี 1 การดำเนินรรวิตและการปฏิบัติงานของ อ.ประวิฑย์ บึงสว่าง

1.1 การดำเนินรวิตของ อ.ประวิทย์ บึงสว่าง 

ภูมิหลังของ อ. ประวิทย์

อ.ประวิทย์ บึงสว่าง เกิดที่จังหวัดปทุมธานี พ่อแม่เป็นคนจีนมีอาชีพค้าขายและทำสวนทำ 
ไร่ มีพี่น้อง 11 คน เป็นชาย 6 คน หญิง 5 คน อ.ประวิทย์ เป็นลูกคนที่ 5 เป็นลูกชายคนที่ 3 มีพี่ 
สาว 2 คน เริ่มรียนในระคับชั้นประถมศึกษาที่โรงรียนวัดเปรมประชากร ในระคับชั้น ป .1 -  ป.4 
หลังจากนั้นมาเรียนที่ โรงเรียนทิพากรวิทยาคาร ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชน ในระคับชั้น ป.5 -  ป.7
ส่วนในระคับมัธยมศึกษาเรียนที่โรงเรียนธัญบุรี จนจบ ม.ศ.3 ซึ่งพ่อแม่ อ.ประวิทย์ ไม่ค่อยส่งเสริม 
และสนับสนุนทางด้านการศึกษา ทำให้ อ.ประวิทย์ ต้องขวนขวายในการเรียนด้วยตนเองมาตลอดตั้ง 
แตเ่ด็กๆ ถึงแม้พ่อแม่ไม่ส่งเสริมด้านการเรียน แต่ อ.ประวิทย์ เป็นเด็กที่เรียนดี ชอบร่วมกิจกรรม 
และเป็นนักกีฬาของโรงเรียน จึงทำให้ อ.ประวิทย์ เป็นคนที่รู้จักการแบ่งเวลามาตั้งแต่เด็ก ๆ
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“ในวัยเด็กทางต้านการคกษาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เพราะว่าพ่อแม่เป็นคน 
จีนไม่ค่อยรู้หนังสือ เพราะฉะนั้นจะเรียนด้วยตนเองมาตลอด อยากจะ
เรียนกิต้องช่วยตัวเองมากๆ พ่อแม่ให้เรียนตอนเด็กๆ เรียนไปอย่างน้ัน
ไม่ค่อยลํงเสริมเท่าท่ีควร"

"ตอนเด็กชอบกิจกรรมมากๆ เป็น1นักกิพ่าต้ังแต่ประถมถึงมัธยม ร่วม 
กิจกรรมมาตลอด การเรียนพอไปได้ไม่โดดเด่นมากนัก''

"เป็นนักวงของโรงเรียน ของจังหวัด ของเขต เป็นนักกิพ่าต้องแน่งเวลา 
ให้ดี แต่พอมากงมัธยมลำบาก ท่ีโรงเรียนไม่มีสนามก็พ่า ต้องไปซ้อมตามโรง- 
งาน ท่าให้ขาดโอกาสพอสมควรในการเรียนภาคน่าย พอโตขึ้นมาแล้วกิเสืยดาย 
มากๆ ท่าให้ทักษะบางวชาไม่แน่นเท่าท่ีควรในระจับมัธยม''

(อ.ประวิทย์, 15 ม.ค. 45)

นอกจากเรียนแล้ว อ.ประวิทย์ ยังต้องช่วยงานที่บ้านตลอดตั้งแต่เด็กๆ ซ่ึงถือไต้ว่าเป็น 
การปลูกฝังความร้บผิดชอบไห้ อ.ประวิทย์ ด้วย

"เช้าตื่นข้ึนมาต้องเก็บดอกมะลิเป็นไร่ไปลํงตลาด ร้านร้อยพวงมาจัย 
ต้องต่ืนดี 5 มาเก็บ เก็บเสร็จก็ 8 โมงเช้า ต้องวงไปเรียนท่ี ร.ร.วัดเปรมประชากร 
เย็นก็ต้องวงกลับไปรดน้ัา เพราะฉะน้ันจะต้องมีงานท่ีริบผดชอบตลอด มันเลย 
กลายเป็นการรีเกความริบผิดชอบ เราอาจจะมองว่าพ่อดุ แต่จริงๆ แล้วด้วย 
ความจีาเปีนที่ว่าทุกคนต้องท่ามาหากิน เป็นอาชีพของครอบคริว"

“พอโตมาก็มาเลยงปลาอก มีร้านขายของท่ีรังลิต เลยมีงานท่าตลอด 
เป็นการผิกความรับผิดชอบ ผิกแน่งเวลา ตรงนั้ท่าให้เราไม่มีเวลาไปเที่ยวเตร ่
ทุกคนมีหน้าท่ีต้องรับผิดชอบ พ่อบริหารไต้ดี''

(อ.ประวิทย์1 15 ม.ค. 45)

จบชน ม.ศ. 3 แล้ว อ.ประ'วิทย์ ยังไม่ไต้เรียนต่อในทันที ต้องไปรกงานท่ีอู่ช่อมรถกับพี 
ชายก่อน เพราะพ่อแม่อยากให้ทำธุรกิจ แต่ อ.ประ'วิทย์ ยังไม่ท้ิงการเรียน พยายามหาโอกาล 
เรียนด้วยตนเองตลอดเวลา
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“ พ่อแม่ให้มาอ ยู่กับพี, เพ่ือจะได้โปทำธุรกิจส่วนตัว ไม่ส่งเสริมในรับ 
ราชการ ในมุมมองของพ่อแม่คนจีน การรับราชการมันยากจน มาอยู่ท•ยู่ได้ 
2 ปี พอมาอยู่ยู่ ด้วยความรักเรียน ข้างๆ มี y MCA ที่สอนภาษาอังกฤษ
กิไปสมัครเรียนเอง มาน่ังท่องแล้วกิน่ังเรียนเอง"

(อ.ประวิทย์, 15 ม.ค. 45)

พอมาอยู่กับพรายได้ 3 ปี ทางบ้านจึงเรียกกลับ เพราะพ่อทำงานที่มีอยู่หลายอย่างไม่ 
ไหว ซึ่งก็เป็นโอกาลดีท่ีทำให้ อ.ประวิทย์ ได้กลับมาเรียนอีกครั้ง พร้อมกับ*ïiวยที'บ้านทำงานไป 
ด้วย ซึ่งต้องทำให้ อ.ประวิทย์ ตั้งใจเรียนอย่างมาก

"ทอมาที่บ้านปุบไอ้ความรักเรียนด้วยตนเอง อยู่ท่ีโหนกิอยากจะเรียน 
เผอิญวิทยาลัยค2เทชรบุรีวิทยาลงกรณ์เปีดค2ภาคคํ่า กิใปสอบแล้วติดเอก
วิทยาคาสตรี'

“ต้องทำงานกึงเย็นแล้วกิไปเรียนภาคคำ เรียนเสร็จ 4 -  5 ทุ่ม กลับบ้าน 
มาดูหนังสือ บางทีกึอหนังสือมีอนีง ให้อาหารปลามีอนึง"

(อ.ประวิทย์, 15 ม.ค. 45)

เรียนจบ ปกศ.สูง ด้วยเวลา 4 ป ีท ี่ วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์แล้ว ในตอนแรก 
อ.ประวิทย์ลอบติดทีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแลน ติดเอกเคมี พอติดทางมหาวิทยาลัย 
ให้เรียน Summer ก่อน แต่เนื่องจากอยู่ไกลบ้าน พอดีกับท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร่วิโรฒบาง 
เขนเปิดภาคปกติ อ. ประวิทย์จึงสอบอีกครั้ง ซึ่งเป็นไปตามความตั้งใจที่อยากจะช่วยงานที่บ้าน 
ด้วย อ.ประวิทย์ลอบติดและได้ย้ายมาเรียนที่นื่ ขณะที่เรียนไนระดับปริญญาตรี อ.ประวิทย์เป็น 
นักกิจกรรมและเป็นนักฟุตบอลของมหาวิทยาลัย แต่การเรียนอยู่ในขั้นดีมาก จบออกมาได้รีบ 
การปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม วิชาเอกเคมี วิชาโทชีววิทยา แต่ไนขณะเรียนยังต้องทำงานไป 
ด้วย
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“เรียนปริญญาตรีก็ยังทำงานที่บ้านแล้วเรียนด้วย ตอนเรียนก็เรียนได้ 
ดีนะ ได้เกียรตินิยมด้วย แล้วก็เป็นนักฟุตบอลของมหาวิทยาลัยด้วย ตอนเด็ก 
ยังซนอยู่ก็เรียนใช้ได้ แต่ไม่โดดเด่น พอโตข้ึนการเรียนก็ดีข้ึน''

“ชีวิตของครูไม'ใช่เรียนอย่างเดียว ท่อแม่ไมได้ส่งเสริมตลอด มันต้อง 
ปากกัดตีนกีบ มีฐานะแต่ไม่ได้ส่งเสริมให้เรียนต้องไปเรียนเอง จบปริญญาตรี 
ท่อแม่ยังไม่รู้เลยว่าจบอะไร ไปเรียนเอง ริบผิดชอบตัวเอง ตรงนัม้งท่ีทำให้เรา 
เป็นคนริบผิดชอบ พอทำงานเสรีจก็ต้องดูหนังสือตลอด ว่างเมื่อไรต้องหยิบ
หนังสือมาดู เราต้องทำงานกลางวัน เรียนกลางคืน แม้ตอนรับปริญญาตรีก็ยัง 
ต้องช่วยท่อแม่ทำงานทั้งค้าขาย ท้ังทำไร่ เป็นการจัดระบบตัวเอง"

(อ .ป ระว ิท ย ์, 15 ม .ค . 45)

อ.ประวิทย์ เรียนจบ!]รญญาตรีแล้วไม่ได้เป็นครูอีก พ่อแม่ยังอยากไห้ทำธุรกิจ จึงซื้อตึก 

2 ห้อง เป็นตึก 5 ช้ันไ,ว้ไห้ อยู่ที่ตลาดรังลิต เป็นร้านขายของชำ อ.ประวิทย์ได้เป็นเถ้าแก่อยู่ 3 
ปี แล้วได้ลอบบรรูเข้ารับราชการครูด้วยความต้องการนำวิชาความร้ที่เรียนมาไปใช้ประโยชน์
และถ่ายทอดให้กับนักเรียน ต้องทิ้งร้านที่กำลังรุ่งเรืองอยู่ให้น้องชายแล้วมาเป็นครู

“ทอจบปริญญาตรี ท่อโอนร้านให้เลย 2 คูหา ให้ขายของชำ กลัวไป 
บรรจุเป็นครู โอนให้เลยไม่ทำไม่ได้ เหมือนกับไม่รู้จะทำอย่างไรเทราะท่อแม่ขึ้อ 
ตึกให้แล้ว ต้องไปขายของชำอยู่หลายปี กำไรมีมากนะ’'

“ด้วยความที่ตัวเองจบค2มา อยากจะเป็นครูมากๆ มืวันนึงขายของ 
อยู่เป็ดหนังสือพิมพ์อ่าน เขาเขียนตัวหนังสือเบ้อเริ่มเลยนะ รับราชการครูคดลง 
20% บรรจุน้อยลงแล้ว อ่านเจอปีบ ผนวกกับน้องชายจบ ม.6 ก็ยกร้านให้น้อง 

ชายขายเลย"
(อ.ประวิทย์, 15 ม.ค. 45)

"ตอนท่ีข้าพเจ้าเลือกเรียนครูน้ัน เตยกับแม่ไม่ขัดขวางเลย แต่ในใจ 
หวังตลอดมาว่าจะเกลี้ยกล่อมให้ข้าพเจ้าทำการค้า ตังน้ัน เมื่อเรียนจบแล้ว 
เตยกับแม่จงซอตึกแถวให้ 2 คูหา เพี่อทำการค้าที่ตลาดรังสิต แต่งตั้งให ้
ข้าพเจ้าเป็นผู้จ้ดการร้านเสร็จสรรพ ข้าพเจ้าก็ต้องทำไปแบบตกกระไดพลอย
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โจน เพราะไหนๆ พ่อกับแม่กีซื้อให้แล้ว ปล่อยทิ้งไว้ก็ร้าง การค้าขายในครั้ง 
นั้นสร้างรายไค้ให้ข้าพเจ้าอย่างงดงาม แต่เหน็ดเหนื่อยสาหัส ข้าพเจ้าต้องตื่น 
ตั้งแต่ตี 3 ทุกวัน และบางครั้งยังต้องแบกข้าวสารส่งฐกค้าเอง"

‘‘ทำเช่นนั้นไค้ 3 ปี พอดีน้องชาย จบ ม.6 ไม'ไต้เรียนต่อ ข้าพเจ้าก ็
เลยมานั้งน็กว่าไหนๆ ตนเองก็เรียนจบปริญญาตรีมาแล้ว ส่วนน้องยังต้อง
เรียนอีกหลายปี ให้เขาทำไปพลางๆ ก่อนก็ไต้ ตอนนั้นข้าพเจ้ากำลังอภู่ในช่วง 
วัยหนุ่มไพ่แรง และอยากไข้วิชาความ2ในด้านที่อุตสาห์รํ่าเรียนมา จึงไปลอบ 
บรรจุเข้ารับราชการครู และโอนกิจการร้านค้าที่กำลังรุ่งเรืองให้น้อง ในท่ีสุด 
เขาก็กลายเป็นเถ้าแค้แทนข้าพเจ้า"

(จากเอกสาร บันทึกครูแห่งชาติ, 2545)

เริ่มต้น'ชีวิตครู

อ.ประวิทย์มาลอบบรรจุทึกรูงเทพ ตอนนนมีประกาศรับ 2 ตำแหน่ง ทึสวนกหลาบกับ 
ราชวินิตบางแก้ว อ.ประวิทย์ เลือกสอบท่ีราชวินิตบางแก้ว เพราะเข้าใจว่าเป็นราชวินิตมัธยม ซ่ึง 
อยู่ใกล้บ้านมากกว่า เม่ือลอบบรรจุติดแล้ว อ.ประ'วิทย์ เป็นคนที่ห่วงใยทางบ้านมาก จึงเดินทาง 
ใปกลับระหว่างปทุมธานีกับสมุทรปราการทุกวันซึ่งการเดินทางลำบากมาก ทำให้จำเป็นต้องย้าย 
มาอยู่บ้านพักครูท่ีโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

‘‘ข้าพเจ้าสอบบรรจุท่ีกรูงเทพฯ เมื่อปี พ.ค. 2524 เลือกทำงานที่โรง 
เรียนราชวินิตบางแก้ว และสอบไค้เป็นที่ 1 ของท่ีน่ื แม้ข้าพเจ้ารับราชการ 
เป็นครูด้วยค่าตอบแทนเพียงน้อยนิด แต่ก็ภาคภูมิใจกับงาน เพราะเป็นเส้น 
ทางที่ข้าพเจ้าไค้เลือกเอง"

(จากเอกสาร บันทึกครูแห่งชาติ, 2545)

"ตอนนั้นลำบากมาก อนุ่รังสิตขับรถมอเตอร์ไซด์เก่าๆ คาวาชากิจาก 
รังสิตมาสอนท่ีน่ื'อันตรายมาก ฝนตกก็เปียก ไปๆ กลับๆ อภู่ประมาณครึ่งป ี
ไม่ไหว พอดีบ้านพักที่นื่ว่างก็เลยขอเข้ามาอภู่บ้านพัก''

(อ.ประวิทย์, 15 ม.ค. 45)
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เร ิ่มร ับ ราชการคร ั้งแรกใน ป ี 2 5 2 4  ท ี่โรงเร ียน ราช ว ิน ิต บ างแก ้ว  ต .บ างพ ล ี จ .ส ม ุท รป ราก าร  

โด ยได ้ส อ น ว ิชาเคม ี ช ั้น ม .4 และ ม .5  ด ้ว ยค ว าม ต ั้ง ใจ เป ็น ค ร ูต ั้งแ ต ่แ ร ก ท ำให ้ อ .ป ระ ว ิท ย ์เต ร ียม ต ัว  

ใน ก าร จ ัด ก ิจ ก ร ร ม ก าร เร ีย น ก าร ล อ น อ ย ่างด ีต ล อ ด

''ตอนนั้นวัยไม่ค่อยต่างกับนักเรียนมัธยมมากนัก ก็ต้องเตรียมมาก
เพราะอายุเขาก็ไม่ได้ต่างจากเรา แรกๆ ความมั่นใจไม่ค่อยมี พอมาเรื่อยๆ 
เราเตรียมตัวมาดี และพัฒนาตัวเองอยุ่เรื่อยๆ ก็เลยมั่นใจ การสอนกีด'มา 
ตลอด

(อ.ประวิทย์, 15 ม.ค. 45)

‘‘มาใหม่เขาจะไม่รู้อะไร เขาก็จะกังเกตเหมือนเป็น spy เก็บเกี่ยว 
งาน ดูงานว่าเราจะไปทางไหน พยายามปรับตัว เอาจุดเด่นงานแต่ละคนมา 
ผนวกเป็นของตัวเอง แล้วปรับเพื่อให้ตัวเองได้งานออกมาตี เอางานของคน 
อื่นมาประยุกต่ใช้กับตัวเองแล้วทำให้ได้ตีด้วย"

(อ.มาลัย, 1 8 ม .ค .45)

ถึงแม้เป็นครูแล้วและต้องทำงานด้านการลอนอย่างหนัก แต่ อ.ประวิทย์ ยังใม่ทิ้งความ 
เป็นนักกีฬาของตัวเอง โดยได้ถ่ายทอดความลามารถทางด้านกีฬาให้นักเรียนด้วยการเป็นโค้ช
ฟุตบอลให้ยับโรงเรียน จนได้ลร้างซื่อเลียงให้ยับโรงเรียน

'‘พอเช้ามาอยุ่บ้านพักครู จากที่เป็นนักกีฬามหาวิทยาลัยมาก่อน ก  ็
เป็นโค้ชฟุตบอลให้โรงเรียน ทำให้นักฟุตบอลของโรงเรียนได้เช้าชิงชนะเลิศ 
ฟุตบอลโค้กค้พ เป็นที่ฮือฮามาก แต่ก่อนไม่มีหรอก ทำทุกอย่างที่ทำไค้ ใช้ 
ความรู้ท่ีเรียนมา ทางค้านเคมีก็ไปได้ ทางค้านกีฬาก็ตี พัฒนามาโดยลำดับ''

(อ.ประวิทย์, 15 ม.ค. 45)

พอทำงานด้านการลอนที่ ร.ร.ราชวินิตบางแก้วได้ระยะหน่ึงได้เช้าไปทำงานท่ี ลลวท. ส่ง 
ผลให้ อ.ประวิทย์ ได้พัฒนาตนเองในวิชาชีพขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง
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“สอนมาทักหน่ืง ศึกษานิเทศก?โช'วนไปเขียนหลักสูตร สืสวท. ก็เชิญ 
ไปเป็นผู้ทัฒนาหลักสูตร เป็นวิทยากรร่วมกับ สสวท. มา 10 ปี แล้วนะ เป็นผู้ 
ทัฒนาหลักสูตรเองด้วย สร้างสื่อเองด้วย สอนเองด้วย ก็ได้ทัฒนาการสอน 
ทำให้การเรียนการสอนในวิชาชีพนี้ทัฒนามาโดยลำดับ”

(อ.ประวิทย์, 15 ม.ค. 45)

ชีวิตครอบครัว

อ.ประวิทย์ ทำงานได้2 ปี จึงได้แต่งงานกับอ.มาลัย ซึ่ง!.ปีนครูท่ีหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
ของ ร.ร.ราชวินิตบางแก้วเหมือนกัน ถึงแม้แต่งงานแล้ว แต่ อ.ประวิทย์ ยังทุ่มเทให้กับงานได้ 
อย่างเต็มที่ เพราะได้รับการสนับลนุนจากพ่อแม่และภรรยา

"แรก  ๆ กือว่าเขาเป็นครูใหม่น้องใหม่ ก็ไม่ได้สนิทกันเท่าไร แต่อสู่ห้อง 
เดียวกัน มีจุดเริ่มด้นอยู่ที่ว่าต่างคนต่างก็รับผิดชอบ ได้รับมอบหมายภารกิจ 
จากโรงเรียนมากแล้ว เป็นงานที่ต้อง Co กัน เป็นหัวหน้าสี ต้อง Co กันมาก 
เลยใช้บ้านที่เป็นศูนย์กลางประชุมกัน"

(อ.มาลัย, 18 ม.ค. 45)

“ตอนแรกเป็นเพ่ือนกัน ด้วยความสนิทสนมเพราะทำงานด้วยกัน ได ้
มาเป็นหัวหน้าคณะ หัวหน้างาน ความใกล้ชิดที่ได้ทำงานร่วมกันกลายเป็น 
ความรัก ได้แต่งงานกัน พอแต่งงานแล้วก็มาอยู่แถวน เนื่องจากเรามาซื้อ
บ้านอยู่แถวนี้ การทำงานของเราค่อนช้างจะสะดวก และเราก็ไม่มีหน้ีสินอะไร 
ก็เลยสามารถทุ่มเทให้กับชีวิตราชการ ทุ่มเทให้กับการเรียนการสอน ทุ่มเท 
ให้กับวิชาชีพครูได้อย่างเต็มที่ ตรงนี้อาจจะได้เปรียบคนอึ่นๅ เขา"
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“ด้วยความดีของเราที่เราทำงานให้บ้านมาตั้งแต่เด็ก แล้วเรากีออก 
มารับราขการโดยที่ใม่เอาอะไรมาเลย แม่กิเลยช่วยชื้อบ้านให้ตอนแต่งงาน 
ทำให้เราดำเนินชีวิตค2ได้โดยIมÏ ‘เดเคืองมานัก บ้าน!ม'ต้องผ่อน ซ้ือเงินสด 
เลย ก็ใช้ชีวิตไม่ดีดเคือง อบายมุขไม่ยุ่ง พอมีครอบครัวเงินเดือนก็เลี้ยงด ู
ครอบครัวได้สบาย เราใช้ชีวิตสมถะอยู่แล้ว เล้ียงชีพได้โดยไม่เป็นหน้ีเป็นสิน 
ใคร ตั้งแต่เรมรับราชการมาอยู่แล้ว''

(อ.ประวิทย์, 15 ม.ค. 45)

อ.ประวิทย์ กับ อ.มาลัย มีลูกลาวน่ารัก 2 คน น.ล.ปฐมพร บึงลว่าง หรอน้อง 
เชอร่ี นักเรียนช้ัน ม.4 ลายวิทยาศาลตร์ ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว และ ด.ญ.ลุกฦตา บึงลว่าง หรอ 
น้องลูกตาล ซึ่งกำลังเรียนอยู่ชั้น ป.5 ร.ร.อนุบาลพิบูลย์เวศม์ ท้ังลองคนไ,ด้รับการเล้ียงดูจากพ่อ 
แม่อย่างดี เพราะไม่ว่าทำอะไรอาจารย์ทังสองท่านต้องคิดถึงลูกก่อนเป็นอับดับแรก

“พอแต่งงานปีบ เรามีบุตร เนื่องจากห่วงใยบุตร กลัวเงินเดือนไม่พอ 
เลี้ยงลูก เราเลยเก็บเงิน เก็บเงิน เพื่อจะได้เลี้ยงลูกให้ได้ดี เอาไว้เป็นค่านม 
ไม'กล้าไปเรียนปริญญาโท ถ้าเรียนปริญญาโทตอนน้ันขั้นก็ไม่ขึ้น เงินก็ไม่ข้ึนก็ 
เลยไม่ไปเรียน เลี้ยงลูกจนกระทั่งลูกคนโตโตพอสมควรก็เลยไปสอบปริญญา 
โท''

''พอมีลูกแล้วจะI ว่าภาระเยอะมาก ไม่เหมือนเราตอนเด็กๆ ท่ีพ่อแม่ 
ไม่ต้องดูแลเท่าไหร่ แต่เดี๋ยวนี้ไม'ใช่เด๋ียวน้ีการแข่งขันเยอะมาก ลูกข้ึน ม.4 
ต้องมีเวลาให้เขา วิชายากๆ เคมี พ่สิกลั ต้องติวเขาด้วย’'

“ลูกสาวก็ไม่อยากให้ไปไกล อยู่ที่นื่เราจะดูแลได้ใกล้ชิด เดี๋ยวนี้ปัญหา 
ชู้สาว ปัญหายาเสพย์ติดมันน่าห่วง มาเรียนท่ีน่ืใกล้'เราไว้ก่อนอุ่นใจดี''

(อ.ประวิทย์, 15 ม.ค. 45)

เร่ืองท่ี อ.ประวิทย์ สอนยํ้าลูกๆ อยู่ตลอดเวลาคือเรื่องของการเรียน โดยลอนไห้ลูกรู้จัก 
แบ่งเวลาในการอ่านหนังสือ
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“บ่อเขาจะให้อ่านหนังสือเยอะๆ สองทุ่มก็ต้องข้ึนไปอ่านหนังสือ แด่ก ็
ทำไม่ค่อยจะไต้ อยาก?] T.V. ต้วย เขาจะให้กำหนดเองว่าจะเอากี่ทุ่ม ด่วน 
มากก็อ่านชั่วโมงเดียวแล้วก็ทำการบ้าน'’

“ดุค่ะ ด่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการเรียนค่ะ จะข้ีเกียจ จัดของไม่เรียบ 
ร้อย แด่นานๆ จะดุทํ แด่ล้าดุก็น่ากลัว จะเสืยงดัง แด่นานๆ ดี"

“คุณบ่อจะ^ดบ่อยๆ ว่าอ่านหนังสือนะใกล้สอบแล้ว อย่างเดีอนนง 
ก่อนสอบก็จะบอกว่าอ่านหนังสือได้แล้วเที่ยวจะไม่ทัน"

“คุณบ่อจะบ่รีกษาเรื่องการเรียน เรองวิชาการ คุณแม่จะบ่รีกษาเรื่อง 
ด่วนตัว เพ่ึอน"

(น้องเชอร่ี, 22 ก.พ. 45)

กงแม้ว่าท้ัง อ.ประ'วิทย์ และ อ.มาลัย เป็นค2วิทยาศาสตร์ แต่ไม่ได้ปังค้บให้ลูกต้อง 
เรียนวิทยาศาสตร์ ลูกสามารถเรียกเรียนตามที่ชอบได้ โดยมีทั้งพ่อและแม่คอยให้คำปัรกษา

"การเรียนคุณบ่อคุณแม่ก็จะตามใจ แล้วแด่ว่าเราจะถนัดแบบใหน
ชอบอะไร คุณแม่ก็ตอนเสือกสายก็อยากให้เรียนดีลป็ค่านวณ เพราะว่าวิทย ์
กับภาษาก็จะผสมๆ กัน น่าจะเรียนไต้ดี แด่คุณบ่ออยากให้เรียนวิทย์ เพราะ 
บ่อบอกว่าวิทย่มทางเสือกไต้มากกว่า ก็เลยเรียนวิทย์"

“อยาก Ent ของฝายดีลบ้ อยากเรียนนิเทค"
“ไม'เป็นไรค่ะ บ่อบอก Ent คํลป็ได้ แด่ให้เรียนวิทย่ให้แน่น"

(น้องเชอร่ี, 22 ก.พ. 45)

ถ้าลูกลงลัยในเนื้อหาวิชาที่เรียนโดยเฉพาะวิชาทางวิทยาศาสตร์ ลูกสามารถไปถามได้ 
ตลอดท้ังพ่อและแม่ และมีการต้วลัน'ไนครอบครว่เน้ือ'ใกล้เวลาลอบ

“เวลามีการบ้านไม่เข้าใจก็จะบ่รีกษาได้ทั้งคุ่ แด่ล้าเป็นเลข ภาษา 
อังกฤษก็จะบ่รีกษาคุณแม่ แด่ล้าเป็นวิชาล้งคม วิชาท่องๆ จำๆ จะบ่รีก!•ท 
คุณบ่อ ด่วนเรื่องพวกคำนวณคุณบ่อเขาจะไม่ค่อยถนัด "

“เรียนท่ีโรงเรียนก็จะเข้าใจแล้ว แด่ก่อนสอบคุณบ่อก็จะตัวให้ ว่า
อย่างงๆ ต้วเน้ือหา โดยเอพาะวิชาเคมีล้าบ่อใม่ต้วให้ก็อาจจะตกได้"

(น้องเชอร่ี, 22 ก.พ. 45)
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นอกจากการเรียนแล้ว อาจารย์ทั้งสองท่านยังส่งเสริมให้ลูกได้ทำกิจกรรมพิเศษที่ลูกลน 
ใจนอกเหนือจากการเรียน รวมถึงส่งเลรีมให้ลูกใด้เรียนพิเศษกิซาต่างๆ โดยเฉพาะกิซาภาษา
อังกฤษที่อาจารย์คิดว่าสำคัญ

“จะให้เรียนภาษาอังกฤษเป็นหลัก วชาอ่ีนแล้วนต่ว่าเราอยาก-จะเรียน 
อะไร แต่ต้องไปเรียนจรีงๆ อย่าโดด พ่อจะไป^งในช่วงแรกๆ แต่ล้าเรียน 
ภาษาอังกฤษจะรับก่งเพราะน้องไปเรียนด้วยกัน แต่ล้าไปเรียนVเสกลัหี่สยามก ็
จะไปเอง กลับเอง ไปกลับเทอนๆ"

“อยากทำอะไรก็ได้ ดอน ม.ต้น ก็เข้าก็จกรรมของๆมนุมนาฏ?เลป ็
เขาก็ก่งเสรีม ดนตรีไทย อยากเรียนอะไรเป็นทํแดษนอกเทนอจากการเรียน 
เขาก็?(งเสรีม สามารถขอได้"

“อย่างภาษาอังกฤษพ่อแม่จะก่งเสรีมเป็นพ่เคษ อย่างเมึ่อก่อนหy
เรียนประถม ภาษาอังกฤษจะไม่เก่ง ไม่2เร่ือง ที่ไหนสอนภาษาอังกฤษด้ๅ 
เขาก็จะพาไป แล้วที่ที่เรียนมาตั้งแต่ ม .1 แล้ว 4 ปีแล้ว"

(น้องเชอร่ี, 22 ก.พ. 45)

อ.ประกิทย์ ลอนให้ลูกรู้จักคบเพ่ือน และเบ้นคนเอื้อเพื่อเผี่อแผ่กับเพื่อนๆ เนองจากลูก 
คนโตอยู่ท่ีโรงเรียนราซวินิตบางแก้วเช่นเดยวกัน ทำให้อาจารย์รู้จักเพื่อนทุกคนซองลูกหมด ซ่ึง 
ลูกเห็นว่าการอยู่ท่ีโรงเรียนเดียวกันมีท้ังส่วนดีและส่วนไม่ดี

“สอนให้เอื้อเพื่อเผื่อแก่ แต่โดยมากจะสอนการเรียนชะเยอะ •ก่อจะ 
เน้นเรื่องเรียนเพราะว่าเรื่องอื้นยังไม่ต้องไปนึกถงอะไรมาก เอาการเรียนให้ได ้
ด้ๅ ก่อน"

“พ่อจะ‘[เร่ืองเพ่ือนหมด พ่อจะสอนให้คบเพ่ือนขยัน นิลัยดี เอ้ือเพ่ือ 
เผื่อแก่ เกเร ซวนใปในที่งไม่ดีก็ให้พยายามห่างๆ เอาไว้ ไม่ใช่ว่าหลี'กหนึเขา 
ไม่คบเขาเลย แต่ไมต้องไปสนิทอะไรกับเขามาก พ่อเขาจะf ว่าเพ่ือนคนน้ีเป็น 
อย่างไร"
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"อ^โรงเรียนเดียวกับพ่อแม่ก็จะดีบางอย่าง เช่นแบบเวลาม่ปัญหา
อะไรก็จะไปปรึกษาได้ ไม่ม่ตังค์ก็ไปขอได้ เร่ืองที่ไม่ดีก็จะเป็นแบบว่าถ้า
สมมติเราลืบส่งงาน คุณค} ทีโรงเรียนก็จะI จัก เขาก็จะรีบไปรายงานทันท"

(น้องเชอร่ี, 22 ก.พ. 45)

เนื่องจาก อ.ประวิทย์ กับ อ.มาลัย เป็นครูท่ีมีความทุ่มเทและตังใจในการทำงานทังคู่ 
การใช้ชีวิตคู่จึงประกอบไปด้วยการทำงานตลอดเวลา ซึ่งต่างฝ่ายๆ]วยเหลือกันเท่าท่ีช้วยเหลือได้ 
เพื่อให้งานของแต่ละฝ่ายประลบความสำเร็จ

“ ชีวิตประกอบด้วยงานตลอด ขับ?ถกลับบ้านก็คุยเรื่องงานกันแล้ว 
เหมือนงานเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตเรา ตอนที่ท่ีไม่อy ไปเป็นค}อาสาที่อังกฤษ 
เขาช่วยเต็มที่เลยในด้านการดุ]แลครอบครัว ไป 3 เดีอน เป็นช่วงท่ีเขาแสดง 
บทบาทเต็มท่ีเลย''

"ต่างฝายต้องช่วยเหลือกัน ท่ีงในเร่ืองท่ีเป็น}ปธรรม และความคิดเห็น 
จะ comment กัน จะไม่เกรงใจกันในข้อ comment เพราะอยากให้งานออกมา 
สมใ}รณ์เกิดผลงานท่ีดีท่ีสุด"

(อ.มาลัย, 1 8 ม.ค .45)

เพ่ือดูแลครอบครัวและลูกๆ จนโตพอสมควรแล้ว ปีการศึกษา 2536 อ.ประวิทย์ จึงลา 
ราชการ มาเรียนในระตับปริญญาโท ในหลักสูตรศึลปศาลตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) วิชาเอกการ 
ลอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงการได้มาเรียนในระตับปริญญาโท ทำให้ 
อ.ประวิทย์ ได้เรียนรู้ทั้งเรื่องการลอนเคมี และเร่ือง Computer โดยเฉพาะในเร่ืองโปรแกรม
Author Ware Professional เป็นโปรแกรมท่ีใช้สร้าง Multimedia ซ่ึง อ.ประวิทย์ ลือว่าเป็นการ 
พัฒนาตนเองอย่างมาก และเป็นการ'พัฒนาเพื่อนค2ด้วย เพราะได้นำความรู้ไปอบรมครูท่ัว
ประเทศไทย

“ตอนเรียนปริญญาโท สนใจเร่ือง Computer มากทำวิทยานิพนธ์ 
เอา Computer มาใข้กับการสอนเคมี ก็เลยได้พัฒนาตนเองด้าน Computer 
ก็ได้เป็นวิทยากรอบรมด้านการผลิตสื่อ Multimedia ทั่วประเทคเลย”
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''ปริญญาโทลาเรียนเลย ไปหาความ2อย่างเต็มท สมุกมาก เรียนแล้ว 
เราเข้าห้องสมุดค้นคว้า พัฒนาตนเอง ถงแม้อามุจะพอสมควรแล้ว เป็นการ 
เรียนท่ีไค้ประโยชน์ค้บต็'วเองมากๆ ได้เอามาใข้กับการเรียนการสธนและเพื่อน 
ค?มากมายเลย และกิไค้ อ.ท่ีปริกษาดีด้วย"

(อ.ประวิทย์, 15 ม.ค. 45)

"เมื่อข้าพเจ้ามีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัย
เกษตรคาสตร์ ในปี พ.ศ. 2537 ก่อนเรียนจบข้าพเจ้าเลือกทำวิจัยเรึ่อง การ 
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจำลองสถานการณ์ในการวิเคราะห์และส?ปผล 
การทดลองวิชาเคมี เรื่องปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี"

“งานชิ้นนี้ได้ขยายผลมาผลืตเป็นลือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบ 
ม้ลติมีเด้ยวิชาเคมีในห์วข้อต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการสอนวิชาเคมีในโรงเรียน 
รวมทั้งพยายามก่ายทอดความ2ด้งกล่าวให้แก่เพื่อนค?ด้วยด้น ให้สามารถ
ผลิตมัลต็มีเด้ยใช้ในวิชาอื่นด้วย โดยการจัดอบรมแก่ค? อาจารย์ในโรงเรียน 
ราชวินิตบางแก้ว และโรงเรียนอื่นๆ รวมทั้งหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ ท่ัว 
ประเท?Iท่ีสนใจ ซึ่งได้รับผลการตอบริบจากท่านเหล่าน้ีนเป็นอย่างดี"

(จากเอกสาร บันทึกครูแห่ง'ชาติ, 2545)

อ.ประวิทย์ ได้รับคำแนะนำและการส่งเสริมจากผู้อำนวยการทุกท่านของโรงเรียนราชวินิต 
บางแก้วให้ไปเป็นผู้บริหาร แต่ อ.ประวิทย์ อยากเป็นครูผู้สอนมากกว่า เพราะได้อยู่ใกล้ชิดก้บ 
เด็ก และต้องการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ที่มีให้ก้บนักเรียนซองอาจารย์อย่างเต็มที่ และ อ.ประ 
วิทย์ไม่คิดเรียนปริญญาเอก เพราะคิดว่าอายุมากแล้ว เก็บเงินไว้ส่งเสริมการคิกษาให้ลูกคิกว่า

“คิดว่าเราน่าจะเหมาะก้บการสอนมากกว่า เพราะได้อมุ่ใกล้ชิดเด็ก 
ได้สอนนักเรียนเพราะเราเป็นค?ก็เลยไม'คิดจะเป็นรี/บริหาร สอบได้ท่ี 1 นะ
ของการไปอบรมรี?บริหาร แต่ก็ไม่ไป พอดี'ปีน้ีนสอบได้ท่ี 1 ได้ทุนของเรคแซม 
ปีน์ง ประเทคมาเลเชย ให้ไปอมุ่ 2 เดีอนกว่าๆ อบรมและก็ทำวิจัยเที่ยวกับ 
เรื่องการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เราก็เลือกไปทำให้ไม'ได้ไปอบรมรี/บริหาร 
ก็เลยไม'ได้เป็นผ้บริหารเลย"
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“ด้วยความแก่ จะไปเรียนต๊อกเตอร์ก็เสยดาย เพราะอาโ]มากชื้นแล้ว 
เรียนมาโอกาสเปลี่ยนงานก็ลำบาก $กก็โตแล้ว ค่าใช้จ่ายก็มากขึ้น ก็เลยคิดว่า 
เก็บเงินให้$กไปเรียนต๊อกเตอร์นทนดีกว่า"

(อ.ประวิทย์1 า5 ม.ค. 45)

นอกจากหน้าที่ครูผู้ลอนวิชาเคมีในระดับชั้นมัธยมสืกษาตอนปลายแลว ในปัจจุบัน อ. 
ประวิทย์ ได้ทำงานอกหลายหน้าที่ อาทิพ่น ลอนลูกเลีอในระดับมัธยมดีกษาตอนต้น กจกรรม 
เลือกเสรีในวิชาคอมพิวเตอร์ในระดับชั้นมัธยมดีกษาตอนปลาย เป็นผู้เชี่ยวชาญของ ลลวท.
เป็นวิทยากรชอง ลลวท. อบรมครูท่ัวประเทศ เป็นกรรมการบรีหารชมรมวิทยาศาลตร์และ
เทคโนโลยีดีกษาใทย เป็นกรรมการชมรมน้กเฃียนเรื่องทางวิทยาศาสตร์ ทำงานในหน้าท่ีครูแห่ง 
ชาติ และทำงานในโครงการเงินผู้ของกรมสามัญดีกษา ชี่งทำให้ อ.ประ'วิทย์ ต้องเป็นคนท่ี 
บริหารงานและเวลาของตนเองเป็นอย่างดี เพี่อใม่ให้กระทบถึงการเรียนการลอนวิชาเคมีท่ีเป็น
งานประจำ

“สสวท. เขาขอตัวมาทางล้งกัดชองเราให้ไปทำทุกวันพฦน่ส ก็ดีอจะ 
สอนท่ีโรงเรียน. 4 วัน อ^ที่ สสวท. 1 วัน นน่วยงานอื่นขอมาเป็นบางช่วง 
เราไปทุกครั้งเราต้องแลกคาบทุกคร้ังแลกไม'ได้ก็ไม่ไป หัวใจดีอเด็กนักเรียนนะ ตรง 
นี้อย่าให้เสยนะ เขามีความครัทราเราอy แล้ว ล้าเราออกไปข้างนอกไม่ได้ 
ลอนเขาอy บ่อยๆ จะเสยนาย''

“ต้องแน่งเวลาให้ดี 2จ้กปฎเสธ 1จักวิเคราะหัเลอกที่จะทำไม่ให้'เกด 
ผลเสียมาก งานของเราก็คองานสอนเป็นนล้ก ล้าเราเลอกไปทำงานนอก
มากๆ ไปรันใช้ล้งคมมาก'ๆ งานสอนของเราก็จะเสีย''

(อ.ประ'วิทย์1 า5 ม.ค. 45)

"นอกจากการสอนประจำแล้ว ข้าพเจ้ายังได้เช้าร่วมเป็นคณะ
กรรมการพัฒนากจกรรมการเรียนการสอนวิชาเคมี เป็นคณะกรรมการผลตสีอ 
การนำวิทยาคาสตร์และเทคโนโลยิ'มาพัฒนาการเรียนการสอน เขียนบทเรียน 
ด้วยตนเองวิชาเคมี เพอใช้ช่อมเสริมวิชาเคมีที่วประเทคและยังมีงานอื่นๆ อก 
นลายแน่ง"

(จากเอกสาร บันทึกครูแห่งชาติ, 2545)
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1.2 การปฏ ิบ ึตงานของ อ.ประว ิทย ์ บ ึงสว่าง

ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2544 อ.ประวิทย์ บึงลว่าง มีวิชาท่ีต้องดอนท้ังหมด 3 
วิชา คือ วิชาเคมี ระดับ ม.5 ลอนเสรีมวิชาเคมี ระดับชน ม.6 นละกิจกรรมเลือกเสรี รวม 
คาบที่อาจารย์ต้องลอนทั้งหมด 15 คาบเรียน ซึ่งจำนวนคาบเรียนโดยเฉลี่ยเท่าดับครูทุกคนใน 
หมวดวิทยาศาสตร์ นอกจากนีในดันพฤหัสของทุกสัปดาห์ โรงเรียนจัดคาบว่างใวิใหัเพ่ือให้
อาจารย์!ต้ใปทำงานที่ ลลวท. และปฎิบ้ติหน้าที่ครูแห่งชาติ ซึ่งตารางลอนชอง อ.ประวิทย์ มีดัง
Vน 1

คาบ/ดัน 1 2 3 4 5 6 7 8
จันทร์ 5/8 5/11
อังคาร 5/9 ช 6 (ม.6)

พุธ 5/8 กิจกรรม
พฤหัส ลลวท.
ศกร์ 5/11 5/9

(1) การจ ัดก ิจกรรมการเร ียนการสอน

ในต้านการจัดกิจกรรมการเรียนการลอน ของ อ.ประวิทย์ ประกอบด้วยกิจกรรมดังน้ี 
การเตรียมการเรียนการลอน วิธรู้จักหักเรียนเป็นรายบุคคล เทคนํคการนำเข้าล่บทเรียน การ 
แบ่งกลุ่ม วิธีการลอน ล่ือการสอน และการดัดและประเมินผล

การเตร ียมการเร ียนการสอน

ในด้านการเตรียมการสอนนั้น อ.ประ'วิทย์ ให้ความสำคัญมาก โดยเตรียมการในแต่ละ 
ภาคเรียนใว้ล่วงหน้า มีการวางแผนการลอน การเขียนแผนการลอน กำหนดดัตถุประลงค์
กำหนดกิจกรรมการเรียนการลอน ซึ่งมีการเตรียมลื่อการเรียนการลอนและแหล่งเรียนรู้ที่สอด
คล้องดับดัตชุประสงค์ของการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีการเตรียมการดัดประเมินผลที่ละเอียดชัดเจน
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และหลากหลาย เพ่ีอได้ให้เด็กมีส่วนร่วมในการประเมิน ซึงถือว่าเป็นการเรียนการลอนพี่เน้นผู้ 
เรียนเป็นสำคัญ

“ถ้าปีการเตรียมสื่อ ปี'การเตรียมแหล่งเรียนตู้ ตรงน้ีการ?เอนเน้น 
ตู้เรียนเป็นสำคัญกํใม่ใช่เรื่องยาก แต่ต้องเป็นส่ือและแหล่งเรียนตู้ท่ีสอด 
คล้องกับเรื่องที่เราจะสอนจรีงๆ ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนตู้ และที่
สำคัญคือการประเมินมลว่าเราจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไร และ 
จะประเมินมลโดยวิธใด ต้องสร้างเกณ'ท์ลร้างเครื่องมือในการประเมินให้ 
ขัดเจน''

“ปีดเทอมจะต้องเขียนให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตรงน้ีเป็นห้วใจเลยนะ 
แต่ต้องยอมรบว่าเหนี้อย แต่บางที'เราปี'แมนของเราอตู้,แล้วแค่เอามาปรับไง 
เพราะเราทำอy แล้วเราวางแมนทั้งภาคเรียนเลย ว่าระหว่างภาค คะแนนภาค 
กลาง : ภาคปลาย เราจะใขัเท่าไหร่ 70:30, 60:40 กิจกรรมจะให้เด็กทำอะไร 
บ้าง งานที่จะให้เด็กปฏิบัตเพึ่อถุพัฒนาการของเขาจะประเมินอะไรบ้าง "

(อ.ประวิทย์, 7 ธ.ค. 44)

แต่ในการจัดกิจกรรมนารเรียนการสอนจริงๆ ในแต่ละคาบนั้น อาจไม่ตรงคับพี่วางแผน 
เอาไวิใด้ โดยขึ้นอยู่คับปัจจัยแวดล้อมหลายๆ อย่าง และตัวของเด็กนักเรียนด้วย ตังน้ันต้องมี 
การปร้บปรุงและเปล่ียนแปลงโดยใช้เทคนิคพ่ีต่างคันไป การปรับปรุง1ไปเร่ีอย  ๆ ทำ 3 คร้ัง อ.ประ 
วิทย์ ถือว่าได้แผนการลอนพี่ดีแล้ว โดย อ.ประวิทย์ มีหลักในการปรับปรุงแผนการลอนจากการ 
ประเมินดูจากกลุ่มของนักเรียนพ่ีลอนเป็นหลัก และยึดว่าการเรียนการลอนวิทยาศาลตรีต้องเน้น 
ให้เด็กได้ปฏิบัติเอง ได้ทำการทดลองเอง ให้เด็กได้เรียนร้ได้ด้วยตนเอง โดย อ.ประวิทย์ เป็นผู้หา 
ลื่อมาช่วยให้นักเรียนเช้าใจบทเรียนมากขึ้น

"พอเขัามาสอนแล้วกลุ่มเด็กด็จะเป็นตัวแปรตัวหนี้ง บางกลุ่มก็เก่ง 
บางกลุ่มก็อ่อน ตรงนี้ก็ต้องใขัเทคนิคที่ต่างกันไป แมนการสอนท่ีเราเขียนไว้ 
กลางๆ อาจจะใช่ใต้ดกับเด็กเก่ง เด็กปานกลาง พอเจอห้องอ่อนๆ มันไม่ไหล 
ไปตามน้ัน ก็ต้องปีการเปล่ียนแปลงปรับป?ง"
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“แผนที่เราเขียนไว้มันไม่ได้เป็นคัมภีร์สุดยอดใช้ได้กับเด็กทุกกลุ่ม ไม่ 
ใช่เลย แผนที่เราใช้ได้ดีปีนี้กับเด็กกลุ่มนี้ ปีหน้าเราไปเจอเด็กกลุ่มใแม่ แผน 
ก็ต้องมีการปรับป?งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา"

"เราต้องหาลี่อมาช่วย เช่นใช้' IT มันจะทำให้นามธรรมเห็นเป็น2ป
ธรรมมากขน เข้าใจง่ายขึ้น เด็กเก่งพอออก TV ข้เบ เขาก็ Discuss เขาอธิบาย 
ได้ เด็กอ่อนจะให้เรียนเป็นรายคน ให้เล่นคนละเครื่อง เล่นกันแล้วค่อยไป 
Discuss แล้วอธิบายมีหลังอีก ให้มาอีกษาเพิ่มเติมหรอ Copy ใล่แผ่นให้เขา 
ไปเล่นเลย ตรงน้ีเป็นเทคนิคทงน้ีน"

(อ.ประวิทย์, 7 ธ.ค. 44)

เอกลารที่ อ.ประวิทย์ ใช้ประกอบในการเขียนแผนยึดตามหลักสูตรของกรมวิชาการ 
กระทรวงสืกษาธิการ และมีการยึดหยุ่นตามกลุ่มชองเด็ก

"ยึดหย่นมีนะ ตามกลุ่มของเด็ก แต่เด็กต้องได้ครบตามหลักสุตร 
โครงสร้าง 2 โครงสร้าง 3 ก็แล้วแต่ ของกระทรวงอีกษาธิการ เด็กต้องได้ตาม 
นี้ เพื่อเขาก็จะได้ไปต่อยอด คือไปอีกษ■ าในข้ึนสุงต่อไป ส่วนท่ีเราจะเพ่ิม
เข้าไป เอาหลักสุตรท้องลี่นเข้ามา เอากิจกรรมอะไรเข้ามา ตรงน้ันก็แล้วแต่ 
เด็ก ตามความสนใจของเด็ก ซ่ึงก็จะต่างกัน เด็กเก่งก็จะเพิ่มได้มากหน่อย 
เด็กอ่อนก็จะเพ่ิมได้ระคับนิง แต่ยึดหลักสุตรเป็นหลัก จะเพ่ิมมากน้อยแค่ไหน 
ก็ยึดกลุ่มเด็กเป็นหลักด้วย"

(อ.ประวิทย์, 7 ธ.ค. 44)

ในบทเรียนที่มีการทดลอง เพื่อให้การเรียนการลอนเป็นไปตามแผนที่วางไว้ อ.ประวิทย์
มีการเตรียมลารเคมี วัลดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ไนการทดลองนั้น เตรียมวิธีการนำเลนอผลการ 
ทดลอง การอภิปราย และเตรียมแบบประเมินต่างๆ

"ล้าเราเตรียมไว้พร้อม การเรียนการสอนก็จะเป็นไปตามกระบวนการ 
เด็กก็จะได้อะไรจากตรงนี้มากมาย แต่ล้าเราไม่เตรียมเอาไว้ ค}คนเดียวไม่ 
สามารถประเมินเด็กได้หมดหรอก ต้องให้เด็กเขาประเมินกันเองแล้วเราเดิน
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ดู คอยชีแนะ''
(อ.ประ'วิทย์, 7 ธ.ค. 44)

"เขาจะมีการเตรียมสารเคมีเอาไว้ก่อน ก่อนท่ีจะสอน ก็มีเอกสาร
แจกเด็ก หลังสุดจะมีบางการทดลองทดลองไม่ได้มันอันตราย เขาก็จะทำบท 
เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI แล้วให้เด็กเข้ามาศึกษาที่ห้อง CAI"

(เพอนครูคนท่ี 11 25 ม.ค. 45)

วิธ ีการรู้จ ักน ักเรียนเป ็นรายบุคคล

ตอนต้นเทอมนักเรียนทุกคนท่ี อ.ประ'วิทย์ สอนต้องเขียนชือ ประว้ติ เบอร์โทรศัพท์ และ 
ความชอบล่งให้ อ. ประวิทย์ แล้วอาจารย์มาจำชื่อกับรูปที่ติดไว้ในประว้ต และเมื่อเรมลอนให้ 
เขียนช่ือเป็นกลุ่มๆ ไว้ แล้วค่อยๆ สังเกตเด็กและหาข้อมูลเกี่ยวกับเด็กไว้ให้มากที่สุด อ.ประวิทย์ 
มีแนวคิดว่าถ้าครูรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลได้ รู้ความสามารถของแต่ละคน ครูสามารถนำข้อมูลมา 
ใข้ในการจัดการเรียนการลอนให้เด็กได้ตามศักยภาพ ดังน้ันครูต้องจำเด็กให้ใต้ในเดือนแรกเพื่อ
ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการลอน ทำให้เกิดประโยชน์กับเด็กสูงสุด

‘‘ด ้น เท อ ม ให ้เข าเข ียน ช ื่อ  ป ระว ัต ิ ขอบอะไร เบ อร ์โท รศ ัพ ท ์ เร าม าด  ู

จะช ่วยได ้ส ่วนหน ึ่ง ค น น ี้เก ิด ว ัน น ี้พ อ ช ั่วโม งเราเข ้าไป  อ ้าวว ัน น ี้ร ้อง Happy 
Birthday หน ่อย เข าจ ะ ม ีค ว าม ส ุข ม าก  เข าร ู้ว ่า เร าร ูวั้นเก ิด เข า  บ างท ีเพ ื่อ น  
บ างคน ย ังไม 'ร ู้เลย ต ร งน ี้ท ำให ้เจ ต ค ต ิข อ ง เด ็ก ด ีต ่อ เร า  เราส อ น เข าก ็จะ ร ัก ว ิช า  

น้ัน แล ้ว เร ียน ได ้ด ี'’

'‘อ ีก ว ิธ ีห น ึ่งจะ เข ียน ช ื่อ เป ็น ก ล ุม ๆ  ไว้ ตอ น แรกท ี่จำไม ่ได ้ ร ู้แ ต ่ว ่าก ล ุ่ม  

A H A  ม ีน า ย ค ิร ิพ ง ษ ์ พ อ เร ีย ก เข าล ุก ข ืน  ก ็จ ำไ ว ้ อ ้อ ค ิร ิพ งษ ์ค น น ี ค ่อ ยๆ  ทำไป  
t lก ล ัง เ ก ต เ ด ็ ก  และม ีข ้อ ม ูล ข อ งเด ็ก ให ้ได ้ม าก ท ี่ส ุด  พ ย า ย า ม เร ีย ก ช ือ เข า  เช ็ค  
ช ื่อ เข าบ ่อ ยๆ  ม ัน จะจำได ้''

(อ.ประวิทย์, 7 ธ.ค. 44)
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เทคนิคการนำเข้าสู่บทเรียน

การนำเข้าสู่บทเรียนของ อ.ประวิทย์ ขึ้นอยู่กับเนื้อหา โดยมีการทบทวนความรู้เดิมก่อน 
เพ่ือ'โห้ใด้นัาไปสู่ความรู้ใหม่ ถ้ามีล่ือใช้ล่ือ ใช้เกม แต่ถ้าไม่มีอะไรจึงใช้คำถามท่ีรีเกให้!ด้คิด ซ่ึง 
การใช้คำถามของครูเรียกว่าเป็นคำถามขั้นสูง

“ถามเขา เซ่น จะมีวิธีใดบ้างทีจะมาทดสอบว่าอุณหภูมิมีผลต่อการ 
เกิดปฏิกิริยาเคมี เด็กต้องคิดวิธีการว่าจะมาทดสอบอย่างไร แล้วคิดว่าวิธี 
ไหนดีที'สุด เมื่อกี้เป็นความคิดสร้างสรรค์ เขาปีกคิด แล้วให้เขาอภิปรายกัน 
เลือกว่าวิธีไหนดีทีสุด ปีกการคิดแบบตัดสินใจ ทำไมเธอคิดว่าวิธีนีดีมื่สุดล่ะ 
อธิบายชิ ปีกวิเคราะห์วิจารณ์ว่าทำไม มันดีอย่างไร วิธีน้ีดี,ท่ีสุดใช่ไหม เพราะ 
ฉะนั้นเธอไปออกแบบทดลองท่ีเธอคิดซิ เพ่ือยืนยันว่าวิธีน้ืดีทีสุด เขาก็ออก 
แบบการทดลองแล้ว เพื่อแก้ปัญหาที่เขาสงสัย การใช้คำถามของค2เรียกว่า 
คำถามขนสูง เป็นเรื่องสำคัญ ถ้าไม่มีสื่อก็ใช้คำถามของครูใต้ อันน้ัก็แล้วแต่ 
เนื้อหา และดูว่าจะใช้การนำเข้าสู่บทเรียนอย่างไรให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่เรา 
จะสอน"

(อ.ประวิทย์, 7 ธ.ค. 44)

จากการสนทนากลุ่ม นักเรียนบอกว่าการนำเข้าสู่บทเรียนของอ.ประวิทย์ เป็นการนำเข้า 
สู่บทเรียนที่ใช้การพูดอธิบาย เพื่อทบทวนความรู้เก่าที่เคยเรียนมาแล้ว และเป็นการเชื่อมโยง
ความรู้ที่ลอน'ในคาบนั้นๆ กับการนำความรู้นั้นไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้นักเรียนเห็นความ 
สำคัญของเรื่องที่กำลังเรียน

"อาจารย์จะเกรื่นเน้ือหาเป็นข้อๆ อธิบายปากเปล่าให้รู้ก่อนว่าว้นนื้จะ 
เรียนอะไร มีความสำคัญอย่างไร"

“ตอนเรียนเรื่องไฮโดรคาร์บอนเขาก็จะเอาเรื่องต่างๆ มาเล่าให้ฟัง
บางครั้งก็เป็นประสบการณ์มาเล่า เพราะเหตุการณ์ร้ายแรงมันไม่ไต้เกิดขึ้นกัน 
บ่อยๆ เอาเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำกันมาประยุกต์ให้เข้ากับบทเรียนไต้ มีท่า 
ประกอบด้วย"

(จากการลนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มเก่ง, 8 ก.พ. 45)
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‘‘อาจารย์เขาจะนำชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับการใช้ของต่างๆ อย่างไข 
มันมาพูดก่อนการสอนเร่ืองนื้ามัน แล้วค่อยๆ ชักจูงเข้าสู่บทเรียน มันจะเห็น 
ภาพได้ชัดเจนกว่าเพราะเราเห็นในชีวิตประจำวันแล้วค่อย1'!าเช้าสู่บทเรียน"

(จากการสนทนากลุ่ม'นกเรียนกลุ่มปานกลาง, 13 ก.พ. 45)

‘‘อาจารย์เขาจะเกรื่นก่อนว่าเนื้อหาวันนี้จะเป็นอย่างไรแล้วค่อยเข้าสู่ 
เน้ือหา อย่างจะสอนเรื่องป็โตรเคมี ก็จะบอกว่าเรื่องนื้ามันเราเรียนรู้มาก่อน 
แล้ว น้ืามันมีก่ีชนิด เป็นกังไง มาจากไหน"

(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มอ่อน, 8 ก.พ. 45)

การแบ่งกลุ่มแบบคละความสามารถ

การแบ่งกลุ่มในร้ันเรียนซอง อ.ประวิทย์ แบ่งแบบคละความลามารถ ในกลุ่มต้องมีท้ัง 
เด็กเก่ง ปานกลาง และอ่อน อยู่ในกลุ่มเดียวกัน โดยดูจากพืนคะแนนเดิมในวิชาเคมีเป็นหลัก 
คละกันทั้งชายและหญิง พยายามคละทุกอย่างให้ใต้มากที่ลุด อ.ประ'วิทย์ ถือว่าการเรียนการ 
ลอนวิทยาศาสตร์ทุกครังกระบวนการกลุ่มจะสำคัญมาก การที่ให้เด็กจัดกลุ่มแบบคละกัน เพ่ือ 
ให้เขาช่วยเหลือเด็กอ่อนใต้ โดยเอาคะแนนมาเป็นเกณฑ์ในการทำงาน กลุ่มใต้คะแนนเท่าไหร่ใต้ 
อย่างนั้นทั้งกลุ่ม ซ่ึงจากที่ใต้ใช่วิธีนี้มาก็ใต้ผลว่าเด็กเก่งช่วยอธิบายเด็กอ่อน

'‘การเชียนรายงานมาส่ง การร่วมกิจกรรม เราดูคะแนนจากกลุ่มเป็น 
หลัก ความร่วมมีอของกลุ่ม เด็กเก่งช่วยเด็กอ่อนในการตอบคำถาม และการ 
มีท้ังเด็กเก่ง เด็กอ่อน ปานกลางอยู่ด้วยกัน เด็กจะช่วยเราได้เยอะ เพราะเด็ก 
ไทยห้องเรียนหน่ึงมันเยอะ อย่างที่สอนห้องละ 50 กว่า ถ้าค2คนเดียวไปดูเด็ก 
ไม่ท้ัวถง การจัดเด็กเก่ง ปานกลาง อ่อน อยู่ด้วยกัน ตรงน้ืจะช่วยเยอะในการ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยอยู่ที่เทคนิคของเรา ต้องให้เด็กเก่งไม'เห็นแก'ตัว 
ต้องให้ช่วยเหลือในกลุ่มเขาให้ได้"

(อ.ประวิทย์, 7 ธ.ค. 44)

การแบ่งกลุ่มแบบคละนี้ นอกจากนักเรียนที่เก่งใต้ช่วยนักเรียนอ่อนในเรื่องการอธิบาย
เน้ือหาในบทเรียนแล้ว 1ด็กอ่อนยังมีส่วนช่วยกลุ่มไต้ตามความลามารถชองเขา ซ่ึงสมาชิกใน
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กลุ่มต้องแบ่งหน้าที่กันตามความลามารถ เช่น ช่วยในเรื่องของศิลปะ ในการตกแต่ง และการ 
นำเลนอผลงานของกลุ่ม ซึ่งการแบ่งกลุ่มแบบนี้ทำแล้วเห็นผลดีมาก

“เขามาห้อง Computer ศึกษา Multimedia ศึกษาแล้วอภิปรายถก 
เถียงกัน คนที่เก่งต้องอธิบายให้เพื่อนเข้าใจพาขึ้นไปข้างบนกีจะสอบเลย แต่ 
ก็สอบง่ายๆ แต่ตอนสอบนี่ห้ามลอกกันแล้วละ ต่างคนต่างทำ ทำเสร็จแล้ว 
เอาคะแนนของแต่ละคนในกลุ่มมาตรวจ เอามารวมกันแล้วหารจำนวนคน
มันจะเป็นคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม กันน้ีมันก็จะเป็นการกระตุ้นอันหน่ึง ที่จะให้ 
เด็กเก่งช่วยเด็กอ่อน มีคนหนึ่งที่อ่อนมากๆ มันก็จะฉุดคะแนนของกลุ่มไป 
ด้วยคะแนนที่เราให้เขาตรงนี้น้อยมาก แต่เราtinให้'เขาช่วยเหลือกัน ตรงมีจะ 
ช่วยไต้เยอะ การทำ Mine Mapping มันต้องเป็นการฉุเรณาการเอาคิลปะเข้ามา 
ช่วยด้วย เด็กเก่งทำไม่ไต้ แต่เด็กอ่อนที่อยู่ในกลุ่มนี้นทำไต้ วาดรูปการ์ตูนซะ 
สวยเชียว ในกลุ่มก็จะใช้งานได้รู]กต้อง"

(อ.ประวิทย์, 7 ธ.ค. 44)

การจัดกลุ่มนักเรียนที่แบ่งคละตามความลามารถ นักเรียนเห็นด้วยอย่างมากว่าดี 
เพราะเป็นการให้นัก;”ยนได้ช่วยเหลือกันในกลุ่ม ทำให้เข้าใจบทเรียนมากขน

“ดีค่ะ ล้าสมมติจัดกันเองจะนั่งตามกลุ่มเพื่อน เก่งก็จะเก่งไปเลย 
แย่ก็จะแย่ไปเลย ล้าจัดอย่างนี้จะช่วยๆ กันในกลุ่มไต้"

“ช่วยพัฒนาความรู้ของคนที่ไม่ดี ให้ดีข้ึน ชักจูงกันพัฒนาไปในแนว 
ทางท่ี.ดีข้ึน สำหรับคนที่ดีอยู่แล้วก็เป็นการช่วยเหลือเพื่อนด้วยตนเอง"

“คนที่เรียนมาแล้ว อ่านมาแล้ว จะช่วยอธิบายให้คนท่ีไม่รู้เรื่อง ทำ 
ให้รู้เร่ืองกันท้ังกลุ่ม เพราะจะกล้าถามเพื่อนมากกว่ากล้าถามอาจารย์"

(จากการลนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มเก่ง, 8 ก.พ. 45)

“เราไต้ช่วยเหลือกันในกลุ่ม เวลาทดลองจะแบ่งหน้าที่กันตามความ 
สามารถว่าใครจะทำอะไร มีหลายคนต้องช่วยกันทำ จะน่ังเฉยไม่ไต้"

(จากการลนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มปานกลาง. 13 ก.พ. 45)
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“ชอบ เพราะคนเก่งจะได้ช่วยคนที่ไม่เป็นคิด จะมีคนเก่งประจำกลุ่ม’'
(จากการลนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มอ่อน, 8 ก.พ. 45)

วิธีการสอนทหลากหลาย

หลักการลอนวิชาเคมีของ อ.ประวิทย์ คือ 1. การนำเข้าส่บทเรียน 2. กิจกรรมการเรียน 
การลอน 3. วิเคราะห์ อภิปราย สรุปผล ซึ่งทุกขั้นตอนต้องดำเนินการอย่างดี การลอนนันต้อง 
เน้นให้เด็กได้ปฏิบัติ ได้คิด ได้ประเมินกันเอง แล้วก็นำเลนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

วิธีการสอนของ อ.ประ’วิทย์ ที่ใช้แล้วสามารถเป็นตัวอย่างไนการจัดกิจกรรมการเรียนการ 
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้ คือ

า. ในขณะที่ลอนจะตงคำถามตลอดเวลา แล้วให้นักเรียนแข่งกันตอบเป็นกลุ่มๆ กลุ่ม 
ไหนตอบได้ได้คะแนน นักเรียนแข่งกันยกมือตอบมาก เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนตังใจเรียนมาก 
เน

“เวลาตอบคำทามมีเกณฑ์ว่ากลุ่มไหนตอบแล้วได้คะแนน ท่ีจริงตรงปี 
เป็นจิตวิทยาเท่านนเอง กลุ่มนี้คนนี้ตอบไปแล้วท้าจะตอบอีกต้อ ป็หเพ่ือนอีก 
คนตอบ ห้ามตอบเอง ต้องอธิบายให้เพื่อเข้าใจแล้วตอบ จะไม่ให้ตอบซ้ําคน 
เดิม เป็นกติกา การนำเสนอหน้าชั้นเรียนเราก็จะเปลี่ยนสับคน เราจะไม่ชำคน 
เลย ไม'ใช่คนเก่งตอบตลอดเวลา ต้องให้คนไม'เก่งได้ท้กบ้าง''

(อ.ประวิทย์, 7 ธ.ค. 44)

จากการลนทนากลุ่มพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีอาจารย์ให้นักเรียนมีส่วน 
ร่วมในการตอบคำถาม เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเรียน และทำให้นักเรียนได้อ่านหนังลือ 
มาล่วงหน้าก่อน ชึ่งใซใด้ผลดีในนักเรียนกลุ่มเก่งและปานกลาง จากการลังเกตเห็นได้ว่านักเรียน 
แย่งตอบกันมาก แต่สำหรับนักเรียนอ่อนบางครั้งอาจารย์ต้องลุ่มเรียกตอบ

“ให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมมากกว่าชั้นอื่นๆ นักเรียนจะมีโอกาส 
แสดงความคิดเห้นและมีโอกาสตอบ มีการแบ่งกลุ่มแล้วให้คะแนนท้น ทำให้
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ทุกคนมีความกระตือรือร้นในการเรียน แย่งกันตอบ แล้วได้เรียนร้ด้วยตัวเอง 
มากข้ึน"

‘‘ดี เพราะทุกคนจะตั้งใจเรียนและอ่านหนังสือมาล่วงหน้า เพราะจะ 
ได้คะแนนมากกว่ากลุ่มอ่ืน"

(จากการลนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มเก่ง, 8 ก.พ. 45)

‘‘ก็จะยกมีอกันตอบ แย่งกันตอบเพราะอยากได้คะแนน ก็จะสนุก"
“ถ้า{เกก็จะได้คะแนน เหมือนรางวัลของชีวิต ถ้าไม่{เกแกก็จะซักไป 

เร่ือยๆ ถ้าตอบไม่ได้จริงๆ ก็จะให้นั่งแล้วให้กลุ่มอื่นตอบ จะแย่งกันมาก จะ 
อ่านหนังสือกันมาก่อนเพราะได้คะแนน"

“กระตุ้นให้ไม่ง่วงนอน"
(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มปานกลาง, 13 ก.พ. 45)

“คำถามมันมีในหนังสือครับ อาจารย์เขาให้อ่านในหนังสือแล้วเอา
มาตอบได้ ถ้าอันไหนไม่มีในหนังสืออาจารย์จะอธิบายให้ฟัง"

“ตอบในห้อง CAI จะสนุกกว่าในห้องเรียนเยอะ แย่งกัน บางทีใน 
ห้องก็จะไม'แย่งกัน อาจารย์เขาจะเรียกตามรายชื่อ บางทีก็ลุ่มตามกลุ่ม"

(^ากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มอ่อน, 8 ก.พ. 45)

2. การใช้ IT CAI และ Multimedia เช้ามาเสริมในบทเรียน ในเรื่องที่เป็นนามธรรมให้ 
เห็นเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในการทดลองที่อันตราย ซึ่งมีส่วนทำให้นักเรียนเช้าใจในบทเรียน 
มากขน เป็นการทำเรื่องยากๆ ให้กลายเป็นเรื่องง่าย นักเรียนชอบใช้สื่อ CAI หรอ Multimedia 
มาก เพราะทำให้เช้าใจบทเรียนมากขึ้น ลนุกและมีความสุขในการเรียน

“จะเอาสื่อ IT มาช่วยเสริมในบางส่วน แต่ไม'ได้เอามาใช้แทน Lab 
นะ Lab เด็กต้องได้ จะเอามาเสริมในเรื่องทเป็นอันตราย หรือเรืองทีเป็น 
นามธรรมก็จะทำให้เด็กเขาเข้าใจได้ แทนที่จะบอกก็ให้มา เขาก็จะอธิบาย 
ได้"

(อ.ประวิทย์, 7 ธ.ค. 44)
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‘‘อาจารย่ให้ดูสื่อ Multimedia ในห้อง CAI เพื่อให้เด็กเห็นและเข้า 
ใจว่าสารนี้มาอย่างไร เสร็จปฏิกิริยาแล้วเป็นอย่างไร"

“CAI Computer Multimedia ทำให้เด็กเห็นภาพขัดเจน ไม่ต้อง 
ไปจินตนาการเองว่าการ‘ทดลองอย่างนี้ ไอ้ตัวน้ีวิงไปทางไหน ไอ้ตัวน้ีวิงไป 
ทางไหน จะเห็นเป็นภาพเลย ชงในการทดลองเราไม่เห็นอะตอมของมัน น้ี 
เราเห็นเลยเป็นอะตอมเป็นโมเลกุล มีโมเดลของอะตอมว่าจัดโครงสร้างอย่าง 
ไร เรียงตัวแบบไหน ให้เราเห็นภาพจริงๆ นึกภาพออก ไม่ใช่แค่ 2 มิติ 
เราเห็น 3 มิติเลย"

(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่ม๓ ง, 8 ก.พ. 45)

‘‘ชอบ มันเห็น2ปร่าง หน้าตา ภาพเคลื่อนไหว แน่นอนเลยว่ามัน 
จะทำให้เราเข้าใจมากขึ้น"

(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มปานกลาง, 13 ก.พ. 45)

‘‘บางเนี้อหาก็ให้เข้า CAI เช่นการทดลองท่ีไม่ได้ทำ ชอบมาก รู ้
เร่ืองมาก"

‘‘มีภาพประกอบ มีคำถามเจาะจง ดูแล้วตอบได้เลย เพราะเข้าใจ 
ข้ึนไม'ต้องไปดูหนังสือหลายๆ รอบ"

(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มอ่อน, 8 ก.พ. 45)

3. การให้ค้นคว้าหาความรู้จาก internet โดยหาบทความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวกับบท 
เรียนเคมีที่เรียนในเทอมนั้นเป็นภาษาอังกฤษ แล้วแปลหน้าแรกสุดมา เป็นการลอนเด็กให้รู้จัก 
ค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเอง เพราะในปัจจุบันความรู้ม ีมากมาย ครูใม่สามารถสอนได้หมด ซ่ึง 
เป็นประโยชน์กับนักเรียนต่อไปในการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย และนักเรียนบังได้รกการใช้และ 
แปลภาษาอังกฤษด้วย ปัจจุบัน อ.ประ'วิทย์ได้รวบรวม w ebsite ทางเคมีได้หนึ่งเล่มใหญ่แล้ว

‘‘ท่ีโรงเรียนมี internet เยอะ อยากให้เขาได้ใช้อย่างคุ้มค่า เราก็ให้เขา 
ค้นคว้าจาก internet แล้วดูว่า website ที่เกี่ยวข้องและเพิ่มเติมจากวิชาที่
เรียน พอได้เสร็จเขาก็เขียนชื่อ website แล้วแปลมาหน้านึง เสร็จแล้วก็เอา 
มาทำเป็นผลงานแล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ในบทเรียนเคมี ตำราเคมี บางท ี
พอจะออกมาก็ล้าสมัยแล้ว ความรู้ทางด้านเคมีต่างๆ ด้านวิทยาศาสตร์มันไป
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ไกลแล้วนะ ซ่ึงจาก internet มันจะมีเยอะเลย''
"เข้ามหาวิทยาลัยเขาได้เปรียบมากเลย เข้ามหาวิทยาลัยเขาจะได้ใช้ 

ความรู้ตรงน้ีมาก''
(อ.ประวิทย์, 19 ธ.ค. 44)

"ให้เด็กไปค้นคว้าจาก internet แล้วนำมาเสนอกับเพื่อนๆ เขาจะม ี
ข้อมูลเยอะมาก เด็กๆ จะชอบเขานะคะ เรียนแล้วเขารู้สึกว่าจะมีความรู ้
มากข้ึน เขาจะมีความสุขในการเรียน"

(เพ ื่อนครูคนที่1, 2 5 ม .ค .45)
"เม่ือหาความรู้จาก internet ได้แล้ว แต่ละคนก็จะอธิบายให้เพื่อน 

ฟัง internet ก้าวหน้า ลํ้าหน้าไปไกล"
‘‘อาจารย์ชอบพูดบ่อยๆ ว่ามื่อาจารย์สอนเราจะได้ใช้ในอนาคต 

อย่างการหา web อีกหน่อยเราไปอยู่ในมหาวิทยาลัย เราต้องช่วยตัวเองใน 
การหาความรู้ เราจะได้เอาไปพนการสอบ Entrance เพราะจำอย่างเดียว 
ไม่พอมันสามารถพลิกแพลงได้หลายกรณิ ซ่ึงกระบวนการคิดเป็นสงท่ีสำคัญ 
มาก อาจารย่ได้สอนให้เรารู้จักคิด เน้นการกระทำ"

(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มเก่ง, 8 ก.พ. 45)

‘‘การใช้ internet ไม'ได้ได้ความรู้เรื่องเคมีอย่างเดียว ได้ความรู้เร่ือง 
การใช้ internet ด้วย ได้ทั้งภาษาอังกฤษ การแปลคัพท์ ก้กให้เราอดทน 
ด้วยเพราะกว่าจะแปลได้แต่ละข้อความเหมื่อยมาก"

(จากการลนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มปานกลาง, 13 ก.พ. 45)
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ตัวอย่างผลงานนักเรียนในการค้นคว้าหาความรู้จากอินเตอร์เน็ต
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ค ้วอ
Q การท ี่สารเปล ึ่อน ใปน ึ่น เป ีน การบ ํงบa กไค ้ว ่าเก ิดการเปส ิอน น ปสงไน โมเสก ุล
2 . ความรอนภาอในสาวเปล ึ่อนนปลง
a  ในปฎ ัก ิรอาเคม ีฑงหสาอนน อ ่อ ม ม ี«วาม '}a นภาอในสาวค ั๊งคนนสะสารมส ิค  

ก ัเมค ้ท ี่น ดกค ่างก ัน  บ อ งค ร ั๋งม ีค ่าน ด ก ค ่างก ัน ม ัน จ ืงค ำน ว เม ห าค ่าไค ้ง ่าย  นสก 
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๐ ค ะกa นคํ a  สารมสิดก ัเมหฑไม'สารกสะสานนาไค ่โคอท ี่ปฎ ิก ิวอาเก ิคข ึ้นไนสาว 

ละลาอเหลว
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ป ฎ ํก ิร ิอาเคม ีt a งสารa น ัน ทร ีอท ี่ส ่วน มากท ี่สามารกเก ิดข ึ้น ไค ้เป ีน  1 ใน 4 ชนัคนั 
1 . ปฎ ํก ัร ิยาสลาย
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เซ่น แ 2ร'๐ 2 ----------►  ร ๐ 1 *11,๐
□  โลห ะไซดรลกไซค ้เม ีอไค ้ร ้บความร ้3นจะสลาอค ้วa a กเปีนโสหะออกไซค้นสะนำ 
เซ่น 0 เ ( ๐ แ , ) c«o *แ2๐



130

นักเรียนท่ีไม่ได้เรียนกับ อ.ประวิทย์ ลามารถเข้ามาใช้ Multimedia ได้ ถือว่าเป็นการเผย 
แพร่ความรู้ให้กับนักเรียนทุกคนไม่ใช่แต่นักเรียนที่อาจารย์ลอนเท่าน้ัน

"อ.ประวิทย์เขาไม่ปัดกนนักเรียนห้องอ่ืนนะคะ ห้องน้ีจะเปิดตลอด
อy แล้วถ้าอาจารย์อy  ทุกคนมีสิทธิจะมาเปีดดูได้ตลอด อันน้ีข้ึนอดู่กับนัก 
เรียนเอง"

"เพ่ือนผมอy ห้องอื่นเขาก็มาดูเป็นการทบทวนนะครับในเรื่องทเขาไม,
เข้าใจ’'

(จากการลนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มเก่ง, 8 ก.พ. 45)

4. นักเรียนได้ทำโครงงานวิทยาศาลตรี เป็นการทำให้นักเรียนได้รู้จักนำความรู้ท่ีเรียน 
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รู้จักทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม และรู้จักเผยแพร่ความรู้ให้ผู้อ่ืน เป็น 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่ึงกันและกัน

"โครงงานให้เด็กคิดเองท้ังหมด เราไม'ได้คิดว่าจะต้องไปส่งประกวด 
ไม'ใช่ เราจะเน้นการนำความเท ''เรียนไปประยุกต์ใช้ใน'ชีวิตประจำวันถ้าไปใช้ 
ในเร่ือ'Jอะไรก็ได้ที่มาจากเขาเอง ปัญหาที่เขาอังเกตพบในชุมขน จากที่บ้าน 
พักอาศัยของเขา จากโรงเรียนในส่วนที่มีปัญหา แล้วเอาความรู้ท'เรียนไป'แก้ 
ปัญหาได้ มาจากเขาทั้งนั้นเลยนะ เขาคิดเอง เขียนโครงร่างมา ขาดวัสดุ 
ทุปกรณ์อะไร เราก็จะแนะนำให้เขาทำ ทำแล้วประสบความสำเร็จหรือไม่
แล้วแต่เขา เขาจะมองเห็นปัญหา เป็นการปีกแบบนักวิทยาศาสตร์"

(อ.ประวิทย์, 1 7 ธ.ค. 44)

อ.ประวิทย์ ยังใช้โครงงานเป็นการให้คะแนนระหว่างภาคเรียนกับนักเรียนด้วย 10 
คะแนน แทนการทำข้อสอบ ซึ่งอาจารย์เห็นว่าคะแนนที่ได้มาจากการที่นักเรียนใต้ประยุกต์ใช้ 
ความรู้ของตนเองหลายๆ ด้าน ซึ่งดีกว่าการลอบอย่างเดียว

“เราจะมีแบบประเมินโครงงาน มีเกณฑ์ชัดเจนให้เด็กประเมินเองว่า 
ให้ชักก่ีคะแนน เพื่อนให้เท่าไหร่ ส่งมาท่ีครูครูให้เท่าไหร่ จะเป็นคะแนนระหว่าง
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ภาคเรียนเป็นคะแนนกล่ม เราพิจารณาให้ 10 คะแนน งานน ี้เป็นงานท ี่ถ ้า  

เขาทำแล้วจะได้อะไรมาก เพราะฉะน้ีนเราจะต้องตรวจสอบดีๆ ดูการพัฒนา 
การ ดูความร่วมมือในกลุ่มด้วย เพราะทุกคนจะได้ 10 คะแนน ต้องติดตาม 
ว่าห้วข้อเป็นอย่างไร ใครทำตรงไหน ต้องติดตามให้ชัดเจน ขึงเราก็ให้เป็น 
คะแนนเขา ตรงนี้มื'คุณค่ามากเลย ดีกว่าไปแจกข้อสอบ 10 ข้อ ให้เขาทำ 
ตกๆๆ แล้วได้คะแนน การทำโครงงานเขาก็จะได้รู้ว่าเพื่อนเป็นอย่างไร รู้การ 
นำความ[ไปประยุกต์ใชัในชีวิตประจำวัน ซี่งดรงจุดนี้คุณค่ามันเยอะเลย
ให้ทำเทอมละ 1 โครงงาน''

(อ.ประวิทย์, า9 ธ.ค. 44)

'‘ประเมินท่ีชนงานส่วนหน่ึง แต่จะประเมินดูกระบวนการของเด็กมาก 
กว่าดูพัฒนาการที่เด็กได้ เขาได้ตงแต่วางแผนท่ีอยากจะทำ การใข้อปกรณ ์
เราดูพัฒนาการของเขาเป็นรายๆ เรามีแบบประเมินโครงงานเลย ตรงน้ีต่างหาก 
ท่ีเป็นหัวใจ ผลสุดท้ายจะเป็นอย่างไร ออกมาก็แล้วแต่ความดีดสร้างสรรค์"

(อ.ประวิทย์, 17 ธ.ค. 44)

จากการสนทนากลุ่มพบว่าในด้านของการทำโครงงานนั้นอาจารย์ให้นัก1.?ขนลงมือปฎิบติ 
ทุกข้ันตอนด้วยตนเอง อาจารย์เป็นเพียงผู้คอยให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ 
เท่าน้ัน ซึ่งทำให้นักเรึยนได้ท้ังความรู้ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการนำไปใช้ประโยชน์ใน 
ชีวิตประจำวันได้ ส่วนการประเมินผลโครงงานน้ันอาจารย์ดูท่ีประโยชน์จากการนำไปใช้งาน

"การทำโครงงานทำให้เราได้หาข้อมูลเพิ่มเติม และเป็นการสอนให้
เราทำงานเป็นกลุ่ม [ชักแน่งหน้าที่ รู้จักแน่งงานกัน"

"ทำให้กลุ่มของพวกเรามีความคิดริเรมสร้างสรรค์ เอาไปประยุกต์ใข้ 
ในชีวิตประจำวันได้ ทำให้รู้จักทำงานเป็นกลุ่ม และมีความรู้สกดีๆ กับ 
เพ่ือนๆ ด้วย"

"การทำปฏิกิริยาเคมี ถ้าทำการทดลองในห้องเราไม่ได้เตรียมสารเอง 
อาจารย์เขาวางแผนมาแล้ว และเราก็ปฏิบัติตาม และทดลองตามแผนที่
อาจารย์วางไว้แล้ว เวลาทำโครงงานเราต้องศึกษาเองทั้งหมด มีปัจจัยท่ีนๆ
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เข้ามาร่วมอีกเยอะทำให้การทำโครงงานบางทีอาจจะไม่สำเร็จ ทำให้เรารู้ว่า 
มันมีปัจจัยอื่นอีกนะนอกจากการทดลองในห้อง ยังมีปัจจัยอื่นอีกอื่มีผลกับ
ปฏิกิริยานื้ ทำให้เรามีความรู้เพมเติมอีก เป็นข้อผิดพลาดทำให้รู้ เราจะได ้
เอามาปรับปรุง"

‘‘อาจารย์จะคอยติดตามผลอยู่ตลอด ตั้งแต่ด้นเทอมว่าทำหรือยัง ม ี
ปัญหาอะไรไหม มาถามอาจารย์ได้"

‘‘มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้,ศึกษาด้นคว้าด้วยตนเอง ได้ทำด้วยตนเอง
มันเกิดความภูมิใจ ได้เห็นภาพจรืงๆ เราจะได้จำได้เพราะทำด้วยมือของเรา 
เอง"

(จากการลนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มเก่ง, 8 ก.พ. 45)

‘มัวข้อของการทำโครงงานจะดูเนื้อหาในบทเรียน แล้วดูว่าเร่ืองไหน 
จะนำไปใช้ไนชีวิตประจำกันได้ก็จะลองทำดู"

‘‘การทำโครงงานก็ได้'เอาความรู้ทีได้'มาใช้ในชีวิตประจำกัน ให้มันรู้
ว่าใชีได้จริง บางทีก็คิดว่าเรียนไปทำไม เรียนไปก็ไม'ได้ใช้ แต่มาเรียนเคม ี
วิชาน้ืได้ทำโครงงานก็ได้รู้ว่าความรู้มันใช้ได้จริง สามารถประยุกต์วิชาเคมีไป 
ใช้ไนชีวิตประจำกัน"

‘‘แกจะประเมีนจากการนำไปใช้งาน ล้ายังมีประโยชน์ไม่พอ แกก็จะ 
แนะนำแล้วให้ไปแล้มาใหม่ แกจะไม'ค่อยมักคะแนน"

(จากการลนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มปานกลาง, 13 ก.พ. 45)

‘‘โครงงานบางทีอาจจะเก็บไปใช้ในชีวิตประจำกันได้บ้างนิดหน่อย"
‘‘ทำให้เราเองรู้จักมีความคิดและคิดอะไรได้หลายรูปแบบ คิดได้

หลายๆ แง่ ทำให้มีสมาธิในการทำโครงงาน ทำอะไรต่ออะไรมากข้ึน"
'‘ขยันข้ึน รู้จักความรับผิดชอบในสิงอื่เราทำ อย่าง.ราทำเรื่อง

พลาสติกก็จะต้องไปหาว่าพลาสติกแยกย่อยได้เป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง ทำ 
ให้เราได้คิกษาเพิ่มเติมด้วย"

(จากการลนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มอ่อน, 8 ก.พ. 45)
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5. การมอบหมายงานให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปศึกษา ซึ่งเป็นเน๋ือหาย่อยๆ ในบทเรียน
กลุ่มละ 1 เรอง ให้ใปศึกษาอย่างละเอียดแล้วมานำเสนอให้เพี่อนๆ กลุ่มอ่ืน  ๆ ในห้องฟัง โดย 
การนำเลนอฃึ้นอยู่ก้บลักษณะของกลุ่มเด็ก ความยากง่ายของเนื้อหาซึ่งเป็นเนื้อหาในเชิงบรรยาย 
และขึ้นอยู่กับเวลาด้วย จากการที่เข้าลังเกตพบว่าการสอนในรูปแบบน้ืมี 2 วิธีคือ วิธีท่ีไ. ให้ 
สมาชิกในกลุ่มท่ีรับผิดชอบในเร่ืองน้ันๆ แยกกันไปอธิบายตามกลุ่มเพี่อนกลุ่มละ 1 คน ทำให้ 
สมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องไปศึกษาเนื้อหาของกลุ่มตัวอย่างดี เพี่อลามารทนำมาอธิบายเพี่อนๆ
กลุ่มอ่ืนได้ และเพ่ีอนๆ มีสิทธิในการชิ'กถามในหัวข้อท่ีตัวเองไม่รู้เร่ืองหรีอไม่เข้าใจได้ นอกจากนื้ 
ยังเป็นการ‘รกให้ทุกคนในกลุ่มได้รายงานในเรื่องที่ตัวเองศึกษา ไม่ใช่ให้แต่คนเก่ง หรีอคนท่ีมี 
หน้าที่ต้องรับผิดชอบเตรียมมาเป็นคนรายงาน ในการนำเสนอน้ันผู้นำเสนอแต่ละคนจะมีแผ่น
ชาร์ตคนละแผ่นไปประกอบการนำเสนอ และบางกลุ่มจะมีกระดาษสรุปย่อแจกให้เพี่อนๆ ด้วย 
พอแต่ละคนอธิบายเสร็จแล้ว อ.ประวิทย์ จึงตั้งคำถามให้แต่ละกลุ่มแช่งกันตอบเพี่อเป็นการสรุป 
อีกคร้ัง แต่ถ้าไม่มีเวลาใช้วิธีที่ 2 คือ การให้ตัวแทนกลุ่มออกมาอธิบายที่หน้าซนเลย แล้ว 
อาจารย์ถามคำถามเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการนำเสนอแบบนี้มีปัญหาที่ชาร์ตที่แต่ละกลุ่ม
มานำเสนอตัวเล็กมาก เพ่ีอน  ๆ กลุ่มอื่นมองไม่ค่อยเห็น ใช้การฟังเพี่อนอธิบายอย่างเดียว แต่ อ. 
ประวิทย์ เปิดโอกาสให้ซักถามเพื่อนได้ และถ้าเรื่องไหนผู้รายงานยังให้ความรู้ไม่ครบถ้วน
อาจารย์เป็นผู้ซักถามเพิ่มเติม เพี่อให้ได้ความรู้ท่ีครบและสมบูรณ์

6. การให้แบบ'รกหัดที่หลากหลาย จากแหล่งความรู้หลายๆ ท่ี มีทงจากที่ อ.ประ'วิทย์ 
เตรียมมาให้เอง และให้นักเรียนหามาทำเองจากห้องสมุด และจาก internet เป็นการ'รก1ให้'นัก 
เร ีย น ได้ทำแบบ‘รกหัดมากๆ ได้เจอข้อสอบหลายๆ ประ๓ ท ทำให้เม่ือเวลาลอบในโรงเรียนหรือไป 
ลอบแช่งซันสามารถทำได้

“ในแบบเรียนก็มีแบบtเกหัดในความยากง่ายระดับหนึ่ง แต่ไม่พอ
เราต้องทำ sheet เพิ่ม เป็นแบบโเกหัดเสรีม ถ้าเป็นไปไต้ข้อสอบ Entrance 
ต่างๆ เรากีจะเอามาให้เขาเหมือนกัน คึอเขาต้องทำ 1. แบบโเกหัดพ่ินฐาน 
จากหน้งสือแบบเรียน 2. จากทเราทำใหั 3. เขาจะไปค้นแบบ'ร ก หัดจากพิ่ 
ต่างๆ พิ่ยากๆ มาถาม หรีอข้อสอบ Entrance แบบร ก หัดที'สร้างเองจะสร้าง 
ตามเพื้อหาในหนังสือเรียนเป็นพื้นฐาน ถ้ายากๆ ขึ้นเราต้องหาเพิ่มมาให้เขา
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จะเป็นเนื้อหาเดียวกับในบทเรียนแต่ยากขึ้น เช่น ตัวอย่างข้อลอบเช้ามหา
วิทยาลัย เด็กเก่งก็จะได้มาก เด็กอ่อนก็จะเอาไปทำตามด้กยภาพที่เขาทำได้'

‘‘ห้องสมุดเรามีหนังสือมาก ผู้อำนวยการไปสิงคโปร์มาซื้อมาเพียบเลย 
เราก็ให้เด็กไปศึกษามา แล้วเอามาแลกเปลี่ยนกัน พยายามใช้แหล่งเรียนรู้ที่มี 
คุณค่า ตรงนี้ลดค่าเอกสารไปได้มาก เรามีท้ังหนังสือท่ีเขียนขายกันโดยท่ัวๆ ไป 
และเรามี contact กับออสเตรเลียเป็นโรงเรียนพ่ีโรงเรียนน้อง เราได้ข้อสอบของ 
ออสเตรเลียมาลองให้เด็กทำ เด็กเราก็ทำได้ ไม่ยากกว่าเราเหมือนเราเลย"

(อ.ประวิทย์, 7 ม.ค. 44)

จากการลนทนากลุ่มพบว่าในส่วนซองการทำแบบแกหัดนั้น อาจารย์ประวิทยํแกให้นก
เรียนทำแบบแกหัดมากๆ จากทั้งแบบแกหัดท้ายบทในหนังสือแบบเรียน จากเอกลารที่อาจารย์ 
รวบรวมตัวอย่างโจทย์มาให้ จากข้อลอบ Entrance จาก internet และจาก Multimedia การ 
ที่ให้นักเรียนใด้ทำตัวอย่างข้อลอบมากๆ ส่งผลให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนมากขึนและรู้แนวข้อลอบ 
มาก เจอข้อสอบแบบไหนสามารถทำได้เกือบท้ังหมด

“แบบÎ'เกหัดอาจารยํให้ทำในหนังสือเรียนด้วย ในระหว่างท่ีสอนก็มี
sheet แจกให้ด้วย แล้วก็มีแบบแกหัดจาก Multimedia ด้วย มีหลาก 
หลาย2ปแบบ มีเยอะด้วย บางทีสอนๆ อผู้เขาก็ถามออกมาเลยครีบ ยิงคำ 
ถามแบบไม่ผู้ตัว ทดสอบความเช้าใจ บางทีใครไม่ตงใจเรียนก็เหวอเหมือน 
กัน'’

‘‘อาจารย์เขาจะแนะให้ทำ ถ้าง่ายเกินไปเราเก็บได้แล้วจากที่เขาสอน 
เขาก็จะไม'ให้ทำครับ บางทีก็ให้ช่วยทำในห้อง"

‘‘บางทีจริงๆ อาจารย์พยายามให้ทำทั้งหมด อาจารย์ให้ทำแบบtin 
หัดท้ายบทเพราะมันจะรวมทุกเรื่อง แบบ tin หัดอื่นจะทดสอบความจำเสีย
มากกว่า ล่วนแบบปีกหดท้ายบทเรียนจะเป็นการทดสอบความเข้าใจ แล้วก็ 
ให้วิเคราะห์ อาจารย์เน้นให้วิเคราะห์ กังไงแบบปีกหัดอ่ืนไม่ทำ แบบปีกหัด 
ท้ายบทก็ต้องทำ"
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‘‘จะเฉลยด้วยการถามกันในห้อง แล้วให้เพ่ือนๆ ช่วยกันในห้อง คือ 
กลุ่มโหนตอบได้กียกมือขึ้นมาตอบ แล้วอาจารย์จะให้คะแนน จะแย่งกัน
ตอบ"

"แบบรีเกหัดของอาจารย์จะไม'ได้ถามคำถามในบทเรียนนะคะ แต่จะ 
เหมือนกันในเน้ือหา ถ้าเราเข้าใจก็จะตอบได้"

‘‘แบบรีเกหัดบางครั้งเยอะมาก เพราะอาจารย์เน้นว่าการที่ให้นักเรียน 
ได้ลองทำในแบบรีเกหัดอย่างปี จะทำให้นักเรียนเข้าใจเวลาไปทำข้อสอบที่
โรงเรียนหรือท่ีอ่ืน"

(จากการลนท่นากลุ่มนักเรียนกลุ่มเก่ง, 8 ก.พ. 45)

7. การเรียนการลอนในคาบที่มีการทดลอง การทดลองถ้าเป็นการทดลองท่ีใม่ 
อันตราย อ.ประวิทย์ ให้นักเรียนทำทุกเร่ือง แต่ถ้าอันตรายใช้ Multimedia internet ช่วย อ.ประ 
วิทย์ มีแนวคิดว่าการลอนโดยการบรรยายอย่างเดียวเป็นการลอนที่ใม่ประลบความสำเร็จกับทุก 
วิชา เพราะฉะนั้นถ้าทำได้ต้องให้เด็กปฎิบ้ติการทดลองมากที่สุด ถ้าทำใม่ได้ให้มีลื่อมาช่วย โดย 
ใช้เป็นของ'จริง ใช้ internet ใช้ computer ช่วยในการทดลองท่ีเป็นอันตราย

"มืการทดลองตลอด เด็กจะไม่ได้ฟังแต่ค2บรรยาย มืการทดลอง มี 
ตลอด เพราะเคมีมันก็เป็นเรื่องที่ด้องเกี่ยวกับสารเคมี แล้วค2ก็จะต้องอลุ่กับ 
เด็ก"

(เพ่ือนครูคนที, า , 2 5 ม .ค .45)

ก่อนการทดลอง อ.ประวิทย์ ให้นักเรียนเตรียมศึกษาการทำการทดลองมาก่อน อุปกรณ์ 
บางอย่างที่ไม่มีจึงให้นักเรียนเตรียมมา เพื่อช่วยให้การเรียนการลอนในชั่วโมงทำใด้อย่างต่อเน่ือง 
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน

‘‘อย่างสอนเรื่องเอสเทอร์ เป็นสารที่มีกอื่นคล้ายดอกไม้ เราก็ให้
นักเรียนไปเตรียมดอกไม้ที่มีกอื่นมา ชักกลุ่มละดอกมาดมกันแล้วตงคำถาม 
เด็กต้องคืกษาการทำการ ทดลองมาก่อนต้องให้เด็กเตรียมให้มากที่สฺดเท่าที่ 
ทำได้ ช่วยให้การเรียนการสอนในช่ัวโมง ทำได้อย่างต่อเนื่องแล้วเกิดประโยชนั
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สูงสุดต่อนักเรียน หรือแม้แต่การทดลองที่เป็นอันตราย เรากิต้องบอกเด็กล่วง 
หน้าว่าต้องการอะไร"

(อ.ประวิทย์, 7 ธ.ค. 44)

การนำเลนอผลการทดลอง อ.ประวิทย์ ให้นักเรียนเลนอ 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการออก 
แบบตารางบันทึกผล แล้วนำผลที่ได้มานัาเลนอ เพึ่อดูว่าผลการทดลองของแต่ละกลุ่มเหมือนกัน 
ไหม กลุ่มไหนบ้างท่ีแตกต่างกันออกไป เกิดความคลาดเคลื่อนอย่างนั้นเพราะอะไร หลังจากได้ 
ผลการทดลองตรงกันแล้ว รู้ความบกพร่องแล้ว ช่วงท่ีลอง คือ ช่วงวิเคราะห์ลรูปผลของกลุ่ม 
ตามข้อลรูปของกลุ่ม ได้อย่างไรวิเคราะห์อย่างนั้น เพี่อดูว่านักเรียนสามารถวิเคราะห์ผล ลรุปผล 
ได้ตรงตามการทดลอง ลามารถลร้างองค์ความรู้ได้ตาม1จุดประลงค์ท่ีด้องการ'หรอ'ไม่ โดยนักเรียน 
สามารถนำเสนอได้หลายรูปแบบเป็นการเปิดโอกาลให้นักเรียนแลดงความสามารถอย่างเต็มที่

“ถ้านำเสนอใต้ เราให้เขานำเสนอหลายๆ รุปแบบอ^.แล้ว อาจจะออก 
นานำเสนอด้วยตนเอง มีการใช้แผ่นใส การทำชาร์ต อย่างไรก็แล้วแต่ให้รุปแบบ 
มันหลากหลาย ให้เขานำเสนอตลอด ข้ึนอÿ กับระยะเวลาและเรื่องด้วย ทำ 
Computer มาเสนอก็มาเพราะเราพร้อม อันนี้แล้วแต่ลักษณะงาน ระยะเวลา 
ตรงน้ีต้องรี]กให้มาก  ๆ นอกจากเขาปฏิป็ติแล้ว เลือกเปลี่ยนความคิด สะท้อน 
ความคิด มีปฏิลัมพันธ์ต่อกันแล้ว การนำเสนอก็ยังถือเป็นห้วใจท่ีต้องรีเกให้เขา 
นำเสนอ ได้รีเกมาก  ๆ เขาจะนำเสนอได้ด''

(อ.ประวิทย์, 7 ธ.ค. 44)

ส่วนในด้านชองการอภิปรายผล เป็นการอภิปรายร่วมกันในกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มอภิปราย 
โดยดูจากผลการทดลองของกลุ่มเป็นหลัก อ.ประวิทย์ จะใช้ล่ือ Multimedia เข้าช่วยถ้าเป็นเรื่อง 
ที่อภิปรายผลได้เข้าใจยาก แล้วให้เขาอภิปรายกันในกลุ่ม ถ้ากลุ่มไหนได้ผลไม่เหมือนกลุ่มอ่ืน 
ถ้ามืเวลาให้ทดลองใหม่ แต่ถ้าไม่มีเวลาให้หาข้อบกพร่องของกลุ่มตนเอง

“เขาทำทั้งหมด เราเพียงดูว่าแต่ละกลมนำเสนอแล้วผลมันคลาดเคลื่อน 
ไปขนาดไหน ทำไมไม่เหมีอนกับกล่มล่ืน ให้เขาวิเคราะI(ให้ได้ว่าจุดบกพร่อง หรือ 
คลาดเคลื่อนอÿตรงไหน สามารถสรุปได้ตามจุดประสงค์ตามเรื่องน้ีนๆ"

(อ.ประวิทย์, 7 ธ.ค. 44)
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จากการสนทนากลุ่มได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการลอนในคาบที่มีการ 
ทดลองดังน้ี เร่ิมตั้งแต่ก่อนที่จะทำการทดลองในแต่ละคาบ อาจารย์ส่ังล''วงหน้าก่อน ให้เตรียม 
อ่านการทดลองมาล,วงหน้าเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องที่ทดลองก่อน ทำให้การทดลองเป็นไป
อย่างรวดเร็ว

"อาจารย์ให้อ่านการทดลองมาก่อน อาจารย์จะบอกว่าคราวหน้าจะ 
ทำการทดลองเร่ึองอะไร ให้เราไปอ่านมาก่อน พอกงวันน้ันเราก็จะแบ่งกันไป 
ว่าใครจะเป็นคนไปหยิบทุปกรณ์มา ใครจะเป็นคนทดลอง ทดลองเสร็จแล้ว 
ก็จะมาอธิบายให้เพื่อนฟัง"

(จากการลนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มเก่ง, 8 ก.พ. 45)

"ในเนื้อหามันก็มีวิธีทำมาให้เลย อาจารย์ให้อ่านล่วงหน้าแล้วก็มา
ทำ อาจารย์เขาจะเตรียมสารไวิให้พร้อมแล้ว กึงเวลาเราก็เตรียมสารตามนั้น 
ได้เลย มีทุปกรณ์เยอะคะ เราก็หยิบเอา"

(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มอ่อน, 8 ก.พ. 45)

นอกจากนี้..ล้วในการทดลองอาจารย์ให้นักเรียนลงมือทำทุกขนตอนด้วยตัวเองมากที่ลด 
โดยการทำงานเป็นกลุ่มทั้งการตั้งจุดประสงค์การทดลอง การลงมือทำการทดลอง การออกแบบ 
ตารางบันทึกผลการทดลอง การสรุปและอภิปรายผล เพื่อรีเกให้นักเรียนทำการทดลองได้ด้วยตน 
เอง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนเองท้ังในปัจจุบันและในอนาคต ส่วนการนำเสนอผลการ
ทดลองทั้นให้นำเสนอเป็นกลุ่มซึ่งมีท้ังการสมัครใจนำเสนอและการลุ่มเรียก ใช้เทคนิคแตกต่าง
กันไปตามกลุ่มเด็กนักเรียน ถ้ากลุ่มใดผิดอาจารยํให้หาให้พบข้อผิดพลาดของกลุ่มตัวเองแล้ว
ให้ศึกษาจนเข้าใจ และถ้าเป็นการทดลองที่อันตรายหรือมีเวลาในการทดลองน้อย อาจารยํให้ทำ 
การทดลองที่โต๊ะอาจารย์แล้วกลับไปอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มฟังหรือให้นักเรียนศึกษาจาก CAI
แทน

‘'ส่วนมากจะให้ทดลองที่โต๊ะกลุ่มตัวเอง บางทีก็ให้ทดลองท่ีโต๊ะ
อาจารย์เลย แล้วกลับมาอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มฟัง เวลาทำการทดลองทุก 
ครั้งอาจารย์ขาจะแจกแบบทดสอบ แล้วเป็นพวกวิธีการทดลอง มีให้



138

วิเคราะห์และสรปผล คือทั้งกลุ่มจะต้องช่วยกันสรุปผล แต่บางครั้งเพ่ือนทีไม่ 
รู้'เขาก็จะทำไม่ได้ ก็เป็นหน้าท่ีของคนใดคนหน่ึงในกลุ่ม แต่อาจารย์เขาก็จะ 
มีวิธีทำให้เพ่ือนที่ไม่รู้เร่ืองรู้เร่ืองได้ โดยเมื่อทำแผ่นนี้ส่งอาจารย์เสร็จแล้วก็
ต้องลอกใส่สมุดส่งอาจารย์อีกครั้งหนึ่ง อันน้ีเป็นงานเท่ียวท่ีทุกคนต้องทำใส ่
สมุด ทุกคนก็จะไต้'อ่านผ่านตาท้ังวิเคราะห์ท้ังส ถูป ผล เม่ือทุกคนส่งให้
อาจารย์แล้ว อาจารย์ก็จะมาวิเคราะห์แล้วก็สถูปให้ฟังอีกครั้งว่าท่ีพวกเราทำ 
ถูกต้องไหม"

"ให้นำเสนอเป็นกลุ่มเหมือนเวลาตอบคำถาม ให้แต่ละกลุ่มเสนอตัว 
เองที่จะ present กลุ่มไหนอธิบายผลการทดลองใต้ถูกต้องท่ีสุด ก็จะให้ 
คะแนนกลุ่มน้ัน ทำให้กระคือรึอร้นท่ีจะทำงาน บางกลุ่มก็ใปหาข้อมูลเพิ่ม 
เติมมา"

"ถ้าในกลุ่มทำผิดอาจารย์จะให้วิเคราะห์ ให้คนในกลุ่มหาข้อผิด
พลาดว่าเราไม่เหมือนคนอ่ืนตรงไหน มีการทำใหม่บ้างในการทดลองที่สำคัญ 
มากๆ หรือเราจะเข้าใจของกลุ่มอื่นหรือเปล่าที่เราไปถู การทดลองบางอย่าง 
ต้องทำถึง 3 คร้ัง เพื่อให้ไต้ค่าเฉลี่ยที่ถูกต้อง"

"ส่วนมากอาจารย์จะให้ทำการทดลองทั้งหมด ถ้ายากไปหรือ
อันตราย ก็จะให้ดูใน CAI แทน หรือบางครั้งอาจารย์ก็จะสๆปผลให้เลย 
แล้วอธิบายเป็นข้อๆ แล้วให้ในกลุ่มคุยคันว่าเข้าใจไหม ถ้าไม่เข้าใจก็ให้
อาจารย์ให้ฟังอีกครั้ง"

(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มเก่ง, 8 ก.พ. 45)

"การนำเสนอผลการทดลองอาจารย์จะคับฉลากเลขที่กลุ่ม แล้วเรียง 
ตามลำคับกลุ่มไปเรื่อยๆ คัปดาห์นี้ถึงกลุ่มนี้แล้ว คัปดาห์ต่อไปก็ไปเร่ือยๆ 
หรือไม่ก็เรืยกท้ังหมดเลยแล้วดูว่ากลุ่มไหนออกมาคืที่สุด"

"ถ้าผิดอาจารย์ก็จะแสดงให้ดูก่อนว่ายังงี้มันผิด ย์งง้ีมันถูก แล้วก็ให้ 
กลับไปแก้"

(จากการลนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มปานกลาง, 13 ก.พ. 45)
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“จุดประสงค์ให้คิดเอง วิธีการทดลองก็ให้'ดูในหนังสือหรือกระดาษท่ี 
เตรียมมา มลการทดลองกิให้สังเกตจากที่เราทำเอา แล้วกิสรุปจากผลการ 
ทดลองน้ันๆ ทำเองทั้งหมด''

“ทำให้คิดเป็น ทำกระบวนการทดลองเก่งขึ้น กิช่วยได้เยอะ ม  ี
ประสบการณ์ในการทดลองมากข้ึน กล้าเที่ยงเพราะอาจารย์ดูแลตลอด"

“อาจารย์เขาจะให้เราเขียนผลการทดลองบนกระดาน แล้วอาจารย  ์
เขาจะอธิบาย ถ้าไม่ถูกอาจารย์เขาจะอธิบายให้เลยว่าเพราะอะไรถึงไม่ถูก
ผิดยังไง อาจารย์จะไม่ว่าอะไร อาจารย์จะอธิบายให้ฟังแล้วบอกผลการ 
ทดลองท่ีถูกให้ว่ามันเป็นเพราะอะไร มันมาจากไหน"

(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มอ่อน, 8 ก.พ. 45)

เมื่อทำการทดลองเสร็จแล้วอาจารย์ให้นักเรียนประเมินผลทังด้านผลการเรียนรู้ และ
ทักษะจากการทดลองน้ันๆ โดยให้นักเรียนประเมินตนเอง เพ่ือนประเมิน และสุดท้ายครูเป็นผู้ 
ประเมิน ซ่ึงการประเมินท้ัง 3 ด้านให้ผลการประเมินท่ีถูกต้องเพราะนักเรียนเห็นการทำงานซอง 
กันเองมากกว่าครู ทำให้นักเรียนรู้ฃ้อบกพร่องรองตนเองได้นำไปแก้ใฃและปร้ปปรุงให้ถูกต้อง

“อาจารย์อาจจ:■ จงมาไม่ถึงเด็กทุกคนเพราะเด็กเยอะ จะให้เรา 
ประเมินกันเองว่าเพื่อนของเราได้ทำการทดลองหรือเปล่า หรือว่ามัวแต่เล่น
ซึ่งทุกคนกิทำเพราะมีคนคอยดู พอจบภาคการศึกษาอาจารย์กิจะเอาชุดนั้ไป 
ดูแล้วตรวจเป็นคะแนนอีกครั้ง"

“เทอมที่แล้วเป็นการประเมินแบบผ่าน ไม่ผ่าน ซ่ึงเพ่ือน  ๆ กิจะไม่ 
กล้าเช็คให้ไม่ผ่านกัน แต่ตอนนี้มีการเช็คเป็นคะแนนทำให้กล้าเช็คมากขึ้น
อาจารย์จะมีการปรบปรุงการทำงานอถู่บ่อยๆ ทำให้ผลงานด็ยงขึ้น"

"คะแนนที่ให้เพื่อนค่อนข้างเที่ยงตรงเพราะเกิดจากการเฉที่ยคะแนนที ่
ให้ตัวเอง คะแนนท่ีเพ่ือนให้ และคะแนนที่อาจารย์ให้ เอามาเฉที่ยกัน ไม่ 
ใช่คนปีงมากเกินไป คนนีงน้อยเกินไป"

(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มเก่ง, 8 ก.พ. 45)



140

"ชอบ เรารู้ตัวเองว่าเป็นอย่างไรจะได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเองได้ เพราะ 
เพื่อนจะเห็นเราบากกว่าอาจารย์ เวลาอภู่ในกลุ่มทีจะเห็นกัน"

(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มปานกลาง, 13 ก.พ. 45)

"ขอบครับ เราจะได้‘รุข้อผิดพลาดของตัวเราว่าเราปีข้อผิดพลาดตรง 
ไหน คนอื่นเขาจะมองได้ดีกว่าตัวเรานะครับ"

‘ดีกว่าการให้อาจารย์ประเมินคนเดียว หลายความคิดเห็นทำให้รู้จัก 
ตัวเองมากขึน มันปีหลายความคิดดี จะได้ปรับปรุงข้อท่ีผิดพลาด'’

"เพื่อนอภู่ใกล้ชิดเรามากกว่าอาจารย์ เพ่ือนจะประเมินอย่างไรก็ไม่ 
โกรธเพราะเป็นข้อผิดพลาดของเราจริงๆ ต้องยอมรับความจริง "

(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มอ่อน, 8 ก.พ. 45)

8. การตอบคำถามนักเรียนนั้น เวลาที่นักเรียนมีปัญหามาถาม อ.ประวิทย์ ยังไม่ตอบ 
ทันที ให้นักเรียนคนอ่ืนช่วยตอบก่อน ยกเว้นเรื่องนั้นยากจรีงๆ ไม่มีนักเรียนคนใดตอบได้แล้ว 
อาจารย์จึงอธิบาย

“ในกลุ่มอธิบายไม่ได้ขึ้นมาถามเรา ก็ให้กลุ่มอ่ืนช่วยกันตอบ ถ้าตอบ 
แล้วยังสงสัยอภู่ ครูจะเป็นคนสุดท้ายที่ต้องแนะเขา เขาช่วยกันตอบดีกว่าเรา 
ตอบ ภาษาที่เขาใช้ง่ายกว่าเรา ถ้าเขาตอบยังไม่เคลียร์ เราก็จะนำส่ือ CAI มา 
ช่วย พอดูเสร็จเขาก็จะตอบได้ เราก็จะเสริมสุดท้ายเติมเต็ม"

(อ.ประวิทย์, 7 ธ.ค. 44)

อ.ประวิทย์ มีวิธีการกระตุ้นให้นักเรียนช่วยยันถามตอบไนชั้นเรียน ด้วยการให้คะแนน
ล้วนร่วมในการเรียน 10 คะแนน เด็กคนไหนตอบถูกปรบมือให้ แต่ถ้าเด็กตอบผิดไม่ว่าเด็ก ให้ 
กำลังใจเขาแล้วให้ลองตอบใหม่ ล้วนมาก อ.ประวิทย์ ให้ตอบยันเป็นกลุ่ม และให้คะแนนเป็น 
กลุ่ม ซึ่งเป็นวิธีท่ีทำให้เด็กมีความสุขและไม่เครียด

“เด็กจะตื่นเต้นมาก เขาภูมิใจ เขารู้ว่าเขาได้คะแนน จะแย่งกันตอบ 
มาก ทำให้กล้าตอบ ตัวครูต้องเป็นกันเองกับเขา ถ้าเขาตอบผิดแล้วไปว่า
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p jแรงกับเขา เขาก็จะไม่กล้าตอบแล้ว เราต้องเป็นกันเองกับเขาถูกผิดไม่ว่า 
ขอให้เขาได้ตอบ อย่าบอกว่าเธอไม'เอาไหนตอบผิด เราต้องพยายามให้กำลัง 
ใจเขา ถูกก็ปรบมือให้ ผิดก็บอกว่าไม่เป็นไรเกือบถูกแล้วลองใหม่ วิธีเรียกช่ือ 
เลยใข้ได้ แต่ม ีข้อดี-ข้อเสีย เวลาเรียนเขาจะเครียดมากเพราะไม '่ ร ู้ว่าค P  ะเรียก 
ช่ือเขาเม่ือไร เรียกแล้วเจอคำถามง่ายเขาก็ดีใจ แต่ถ้าเจอคำถามยาก ตอบ 
ไม่ได้เขาจะเครียดมาก เรียกช่ือแล้วตกใจ เขาจะไม่มืความสุข “

(อ.ประวิทย์1 7 ธ.ค. 44)

การที่อาจารย์ประวิทย์เปิดโอกาลให้นักเรียนชักถามตลอดเวลาในขณะที่ลอนนานักเรียน 
ไม่เข้าใจ ทำให้นักเรียนรู้สึกเป็นกันเองกับอาจารย์ กล้าพูดกล้าถาม ส่งผลให้นักเรียนเข้าใจใน 
บทเรียนมากขึ้น แต่เมื่อนักเรียนถามอาจารย์ประวิทย‘ไม่ตอบทันที ใช้วิธีการให้คะแนนนักเรียนท่ี 
ตอบคำถามของเพื่อนได้ เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนลนใจเรียนมากขึ้น

“อาจารย์เป็ดโอกาสให้ถามตลอด นมถามตลอด ตอบตลอด ตอบ 
ผิดก็ผิดไม่กลัวอาจารย์ว่า อาจารย์ทำให้'เรา f สีกว่าอยากมีส,วนร่วมในการ
เรียน บางคนบอกว่าถามเพื่อนง่ายกว่า แต่ผมว่าถามอาจารย์แน่นอนกว่า
ชัดเจน อาจารย์สอนแบบเป็นกันเอง ก็การสอดแทรกมุขใส่ไปแม้จะไม่ขำก็ 
ตาม จะเรียนแบบสนุก เป็นกันเอง ไม่เครียดกับการเรียนมากเกินไป"

“บางทีอาจารย์ถามให้ตอบ ถ้าเรานึกไม่ออกอาจารย์จะค่อยๆ บอก 
ทีละอย่าง ให้เรานึกไปเร่ือยๆ เมื่อเราคิดได้เราก็ตอบได้"

“เวลาทเพื่อนถามแล้วอาจารย์ให้ช่วยกันตอบ ดีกว่าอาจารย์ตอบเลย 
เพราะว่าถ้าเรามาคิดดูอกที จะรู้ว่าเป็นการให้เราได้คิดก่อน เราจะเข้าใจว่า 
มันเป็นมาอย่างไร ถ้าอาจารย์ตอบมาเลย เราก็จะจำๅ เอาว่าเป็นอย่างไร 
บางทีก็ไม่เข้าใจ"

"อาจารย์นอกคำตอบเลยเราจะไม่ไดtเกการคิด ถ้าอาจารย์บอกมา 
เป็นไกด์เราจะได้ป็กลำดับขั้นตอนของการคิด คิดเป็นลำดับและต่อเนื่องกัน
ไปจนสุดท้ายได้คำตอบออกมา"

(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มเก่ง, 8 ก.พ. 45)
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"อาจารย์เขาเป็ดโอกาสให้ถามตลอด แต่ไม่มีใครกล้าถาม จะถามก ็
กลัวถามไปแล้วมันจะผิด กลัวอาจารย์เขาจะว่ากลับมา แต่จริง  ๆ แล้ว
อาจารย์ไม่ว่าเลย เขาจะทวนให้อีกที"

"อายเบื่อน เลยถ้าจะถามก็จะถามล้วนตัวนอกเวลาเรียน อาจารย  ์
เขาก็ยินดีให้ถาม ไม'ว่าอะไร"

(จากการลนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มอ่อน, 8 ก.พ. 45)

ในการเรียนการสอนย่อมมีบ้างที่นักเรียนไม่ตังใจเรียน ถ้ามีนักเรียนใม่ตังใจเรียน หลับ 
หรือคุยกัน อาจารย์ไม่ดุแต่เรียกให้ลุกขึ้นตอบ ถ้าหลับแล้วตอบไม่ได้ไปล้างหน้า และอีกวิธีหน่ึง 
ที่อาจารย์ใช้คือให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเวียนโต๊ะกันไปเร่ือยๆ สลับกันมาน่ังช้างหน้า เป็นการทำให้ 
นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้นและแก้ปัญหาความไม่ยุติธรรมในการนั่งเพราะบางกลุ่มอาจมองเห็น 
กระดานดำไม่ชัดเจน

“อย่างบางครั้งบางเรื่องสำคัญแต่เราเล่นกันตลอด ข้ึงเป็นปกติใน
คาบ อ.ประวิทย์ แต่อาจารย์ก็จะบอกว่าเรื่องนี้สำคัญแล้วนะ ท้ังห้องก็จะ
เงียบหมดเลย จะฟังอาจารย์ บางคนที่หลับก็จะโดนอาจารย์แกล้งตลอด 
อาจารย์เรียกถาม ก็ไม่กล้าหลับอีก"

“สำหรับคนไหนท่ีหลับก็ให้ตอบคำถามก่อน ตอบไถ้ไม'เป็นไร ตอบ 
ไม'ไถ้ให้ไปล้างหน้า เป็นการทำโทษที่สาสมมาก"

(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มเก่ง, 8 ก.พ. 45)

“เคยนั่งประจำกล่มเติม แต่คุยกัน เรียนไม่ค่อย‘โเร่ือง อาจารย์ก็เลย 
ใข้วิธีการให้น่ังกลุ่มเดิม แต่วนโต๊ะไปเร่ือยๆ การเรียนดีขึ้น ถ้าอลุ่ข้างหลังจะ 
เรียนไม่ร่ื'เร่ือง จะคุยกันจริงๆ แต่ถ้าอลุ่ข้างหน้าจะไม่กล้าคุย"

(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มปานกลาง, 13 ก.พ. 45)

9.การไห้นักเรียนได้ทำแฟ้มผลงาน โดยลัดทำกลุ่มละ 1 เล่ม ซึ่งเนี้อหาในแฟ้มผลงาน 
ประกอบด้วยรายงานผลการทดลอง เป็นรายงาน 10 ข้ึน ท่ีได้คะแนนคืท่ีสุด แผนกังมโนมติท่ี 
นักเรียนเขียนสรุปเรื่องที่เรียนทุกเรื่องในภาคการศึกษานี้ งานการลีบด้นข้อมูลจากอินเตอร์เนีต
ซึ่งมีทั้งงานเดยวและงานกลุ่ม รายงานการทำโครงการของกลุ่ม และอนุทินของนักเรียนท่ีให้นัก
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เรียนเขียนถึงการเรียนการสอนในคาบน้ันๆ แต่ละกลุ่มมีรูปแบบในการทำแตกต่างกันออกไป ซ่ึง 
ประโยชน์จากการทำแฟ้มผลงานนั้น ทำให้นักเรียนร่วมมือกันทำงานเปินกลุ่ม มีความคิดริเริ่ม 
ลร้างสรรค์ และได้ทบทวนลิงที่เรียนมาและงานท่ีได้ทำมาในกาคเรียนน้ีนั้งหมดอีกคริ่งหนึ่ง

"ประโยชน์ที่ใด้รับจากการเรียนรู้โดยการสร้างชิ้นงานและการจัดทำ 
แฟ้มงานในครั้งนี้ เป็นการเพมทักษะในการทดลองเคมี ก้กฝนทักษะในการ 
ทำงานกันเป็นกลุ่ม การแน่งงาน การทำงานร่วมกัน การตัดสินใจ การแก้ 
ปัญหา ความคิดริเรม ใด้ลองในการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตแล้วนำมา 
แปลเพิ่มความรู้ในวิชาเคมี ให้นักเรียนได้รู้ว่าความรู้ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียน''

(จากแฟ้มผลงานกลุ่มโคบอลต์- 60, 2544)

“ได้รับความรู้เพมเติม นอกเหนือจากหนังสือท่ีเรียน การทดลองที่เรา 
ได้ทำ การเรียนการสอนในห้องเรียน ก้กความร่วมมือในหมู่คณะ รู้จัก
กระบวนการแก้ปัญหา รู้จักคิดและสามารกตัดสินใจเองได้ ทำให้เรารู้จัก
กระบวนการทำงานเป็นกลุ่มแบบประชาธิปไตย คือมีความคิดเห็นท่ีอิสระแล้ว 
นำความคิดของทุกคนในกลุ่มมาผสมผสานกันจนกลายเป็นความคิดเดียวในที่ 
สุด ใช้วิธการทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการพางวิทยาศาสตร์ในการ 
ศึกษา การหาความรู้ ทักษะการสืบด้นข้อมูลและแสวงหาความรู้จากแหล่ง 
เรียนรู้ต่างๆ ก้กทักษะการปฏิบัติงาน การนำเสนอข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อ 
มูล การประเมินผลงาน ทำให้เรามีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักประยุกต์นำเนี้อ 
หาท่ีเรียนมาทำให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำกัน''

(จากแฟ้มผลงานกลุ่ม AHA, 2544) 

ส ิอการสอนทึ๋ท ันสมัยซ่วอเพมความรู้ความเข้าใจ

อ.ประวิทย์พยายามใช้ลึ่อที่หลากหลายและทันสมัย โดยเน้นว่าต้องเหมาะลม ใช้แล้ว 
บรรลุจุดประสงค์เร่ืองน้ันๆ

“พยายามใช้สื่อที่หลากหลาย สื่อที่ดีที่สุดคือของจรงก้าพาใปดได้
อย่างธรรมชาติพาไปเลย ถ้าพาใปดูไม่ได้ก็ใข้สารเคมีท่ีอยุ่ในห้อง ทำการ
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ทดลองให้ครบ แล้วหาส่ือท่ีนๆ มาช่วย อย่างค2ทีไซ้ Multimedia มาช่วย
แต่ไม่ใช่เอามาแทนนะเอามาช ่ว ย เสริมเติมเต็ม ในเร่ืองอันตราย ดอนจาก
นามธรรมไป$2ปธรรม ล้าใข้แผ่นใสแล้วเด็กเขาเข้าใจก็ใช้แผ่นใส ไม่จำเป็น 
ต้องมาใช้ส่ือ it เสมอไป ส่ือทุกชนิดไม่มีอะไรด็กว่ากัน เพ ีย งแต่เราเล้อกใช้ 
ให้เหมาะสม แล้วบรรจุๆดประสงค์ของเร่ืองน้ันๆ ก็ใช้ได้''

(อ.ประวิทย์, 17 ธ.ค. 44)

ล่ือการลอนท อ.ประวิทย์ ใช้เป็นประจำได้แก่ อุปกรณ์การทดลองทางเคมีที่มีอยู่ในห้อง 
เรียน Multimedia อุปกรณ์และลื่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่ได้จากการทำโครงงานวิทยาคาลตร์ และ 
internet ซึ่งมีการประเมินลื่อทุกครั้งและมีการเผยแพร่ให้ครูท่านอื่นได้นำไปใช้ ในการ
ประเมินล่ือ อ.ประ'วิทย์ ประเมินหลายๆ ด้าน คือ การวิโดเจตคติของเด็ก การวัดผลล้มๆทธี้ทาง 
การเรียน การให้เขียนอนุทินประจำวัน ซึ่งเด็กบันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ 
ความรู้สึกเก่ียวกับการลอนในคาบน้ันๆ ไว้ โดยล่ือท่ี อ.ประวิทย์ประเมินออกมาแล้วนักเรียนชอบ 
ทสุด คือ Multimedia

“ทำการประเมินประสิทธิภาพสื่อทุกครื่ง แต่ละเรื่องที่จะเอามาใช้จะ 
ต้อร.มิการเอาไปทดลองใช้กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ แล้วหาประสิทธิภาพมา ทำ 
วิจัยออกมา อย่างสื่อที่ทำวิจัยออกมาทุกครั้งว่ามิประสิทธิภาพแค่ไหน ใช้ได้ 
แล้วถึงนำไปใช้กับเด็ก มิการแจกโรงเริยนอี่นเอาไปทดลองใช้ด้วยนะ วิจัยแล้ว 
เอามาแล้ไขข้อบกพร่องแล้วเอาไปใช้ใหม่"

“Multimedia เขาจะขอบมาก เขาจะถนัดการทดลองอลุ่แล้ว ล้าเขา 
ได้ส่ือตรงน้ีเพม มิสี มิเสียง แสง เขา'จะสทุกมากได้'เรียนรู้ มิคำถาม ตอบ 
เสร็จแล้วก็จะมิเฉลย"

(อ.ประ'วิทย์, 17 ธ.ค. 44)

ส่วนการออกไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ีหรีอการใช้แหล่งชุมชนน้ัน อ.ประวิทย์ พยายาม 
ใช้ให้ได้มากท่ีลุด โดยเน้นเนื้อหาท่ีตรงกับบทเรียน แต่มีป็ญหาเรื่องเวลาที่ต้องไปกระทบวิชาอื่น 
การติดต่อขออนุญาต และการประลานงานกับผู้ที่เกี่ยวช้อง ก่อนไปเด็กต้องวางแผนงานกันก่อน 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์คุ้มกับเวลาท่ีเลยไปให้มากที่สุด
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“ก่อนไปต้องให้เด็กวางแผนก้นก่อนว่าไปท่ีน่ืจะให้เด็กดูอะไรบ้าง กาม 
อะไรเขาบ้าง เราก้บเด็กจะช่วยก้นวางแผนว่าเราจะไปสัมภาษณ์อะไรเขาบ้าง 
ดูอะไรบ้าง ก็จะแบ่งก้นไป จะสัมภาษณ์ก้นอย่างละเอียด เด็กก็จะจดแล้วเอา 
มา present เด็กเขานำเสนอ เราก็จะ2ว่าเขาได้อะไร แล้วก็จะประเมินจากชิ้น 
งานทเขาไปดู จากใบงานที่เขาเขียนมา งานที่เขามานำเสนอ แลกเปลี่ยนก้น 
เรียนf

(อ.ประวิทย์, 17 ธ.ค. 44)

การวัดนละประเมินผลการจดกิจกรรมการเรียนการสอน

การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการลอนของ อ.ประวิทย์ มิ 2 ส่วน คือ 
จากการลอบและการประเมินผลงาน ฃึงมีการกำหนดเครื่องมึอที่ใช้ไว้อย่างชัดเจน และมิเกณฑ์ 
การจัดสินห่ีชัดเจน แล้วการจัดสินผลเป็นไปอย่างรอบคอบ ละเอียด ยุติธรรม และลามารถ 
ตรวจลอบได้

“การสอ:1จะมิจุดประสงค์อy เราจะกำหนดว่าจะมิจุดประสงค์[หน 
บ้างที่เราจะสอบระหว่างเรียน จุดประสงค์ไหนบ้างสอบกลางภาค ปลาย- 
ภาค จะจัดไว้เลย เราก็มาดูว่าระหว่างภาคเราจะสอบจุดประสงค์อะไรบ้าง 
แต่ละจุดประสงค์เราจะใช้เครื่องมิออะไร เราจะใช้แบบทดสอบน้อยมากแต่ 
เราก็มิ' ระหว่างภาคเราก็จะให้เด็กเขียนตอบ จะมิการประเมินภาคปฏิบัติ 
และประเมินการเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน"

“ทุกช้ินตอน ทุกเคร่ืองมือ ทุกกิจกรรม เราจะประเมินก้นอย่างต่อ 
เน่ือง แล้วเอามาวิเคราะห์ตอนหลัง ซึ่งใช้ทุก2ปแบบเลยนะ ใช้การประเมิน 
หลายๆ อย่าง ไม่ใช่ใช้แบบทดสอบอย่างเดียวเหมือนสมัยก่อน สอนอย่ เงไร 
ให้เด็กทำกิจกรรมอย่างไร ก็ดูพัฒนาการแล้วประเมินอย่างนั้น ไม'ใช่สอนให้ 
ทำโครงงาน แต่เวลาประเมินสอบอย่างเดียว ตรงน้ัใม่ดูกต้อง''

“ข้อสอบกลางภาคให้เขียนตอบ เพราะข้อสอบแบบเลือกตอบทำให ้
เด็กเราไม่ได้ร ก การเขียนตอบ ไม่ได้ร ก การคิด เดาก็ได้ แต่ปลายภาค 30
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คะแนน ยังใช้ข้อสอบแบบปรนัยอกู่ เหตุผลเพราะโรงเรียนเราใช้เครื่องคอน
พวเตอร์ตรวจ ต้องเอาคะแนนนาตัดเกรดรวมกับวิชาอื่นๆ ระหว่างภาค เราจะ 
ไม่ให้สอบแล้ว ให้ทำเป็นกิจกรรนนากกว่า''

(อ.ประวิทย์, 18 ธ.ค. 44)

จากการลนทนากลุ่มพบว่าในด้านการวัดและประเมินผลการเรียนนั้น อาจารย์ประวิทย์ 
ประเมินจากหลายๆ ด้าน ทั้งการลอบและประเมินจากการทำงานต่างๆ ที่มอบหมายให้นักเรียน 
ไปทำทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม ถ้าเป็นก่อนลอบอาจารย์มีทั้งการลอบก่อนเรียนและหลังเรียน
การลอบบางครั้งอาจารย์ไม่เก็บคะแนน เป็นการลอบก่อนลอบกลางภาคและก่อนลอบปลายภาค 
เพ่ือให้นักเรียนได้รู้แนวของข้อลอบ และได้รู้ว่าตัวเองย์งบกพร่องในเร่ีองใดไดใปอ่านเลรีมทันก่อน 
ลอบจริง

“ข้อสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนจะไม่เหมือนกัน ล้าเหมือนกันก็จะ
สลับข้อไว้ครีบ ไม่ให้จำไต้ หรือบางครั้งจะสลับ choice เปลี่ยน choice 
ไปเร่ือยๆ"

"อาจารย์มีการเก็บคะแนนหลายแบบ จากการทดลองลี่เราทำ
อย่างแผ่นชาร์ตโครงงาน เข้าใจว่าอาจารย์ไน'.กันกับเด็กเรื่องคะแนน แต่เน้น 
ให้เรากระดือรีอร้น โดยการเอาคะแนนนาล่อนากกว่า แต่จริงๆ แล้วคะแนน 
แต่ละจุดเป็นล่วนน้อย แล้วอาจารย์เขาจะเอานาประกอบกัน เป็นการดึงดุเด 
ให้นักเรียนมืควานสนใจนากกว่า อย่าง 10 ข้อ เก็บ 1 คะแนนเอง"

“บางครั้งอาจารย์ก็ไน'เอานาเป็นคะแนน เขาอยากให้เห็นข้อสอบ
ผ่านตามาก่อน จะไต้^ว่าจุดประสงค์สำกัญของเรื่องนี้คึอเข้าใจเรื่องนั๋นะ ข้อ 
สอบกลางภาคก็เหมือนกับข้อสอบลี่อาจารย์ไห้ทำก่อน อย่างลี่บอกว่า
อาจารย์เขาให้เห็นข้อสอบผ่านตานาก่อน 1ว่าอาจารย์,เขาจะออกยังไง จะไต้ 
ไปอ่านหนังดือกูก”

"ข้อสอบก็จะคล้ายๆ แบบมืกห้ด แต่จะมืการพลิกแพลง ล้าเด็กเข้า 
ใจก็จะทำได้’’

(จากการลนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มเก่ง, 8 ก.พ. 45)
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“อาจารย์จะกระต้นให้อ่านหนังสือมาก่อนสอบมากๆ กระตุ้นให้เรารู้ 
ว่าตอนนี้ต้องอ่านแล้วนะ"

"ก่อนสอบอาจารย์กีจะเอาแบบทดสอบมาให้ทำ ให้เรา2ว่าเราอ่อน
เร่ืองไหน ต้องอ่านเร่ืองไหน ให้เรา$ด้วยว่าเราต้องอ่านหนังสือเรื่องไหนเป็น 
พิเศษ"

(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มปานกลาง, 13 ก.พ. 45)

“ก่อนสอบกลางภาคอาจารย์เขาจะสอบก่อน มีข้อสอบมาให้สอบ
อาจารย์เขาอยากให้นักเรียนอ่าน อาจารย์เขาจะนัดแล้วสอบร่วมล้น ดีนะคะ 
สือว่าเป็นการทบทวนไปในตัว แล้วทีรู้แนวว่าจะเป็นอย่างไร รู้ว่าเราบกทร่อง 
จุดไหน ควรจะไปเตรียมอะไรเพิเม"

(จากการลนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มอ่อน, 8 ก.พ. 45)

ถ้าในการสอบแต่ละคร้ังมีนักเรียนสอบตก อาจารย์ประวิทย็ไม่ดุ ให้กำลังใจนักเรียน
และหาข้อผิดพลาดของตัวนักเรียนและตัวอาจารย์เอง แล้วนำมาแก้ไขเพ่ือให้การสอบครั้งต่อใป 
ได้คะแนนดีข้ึน

"อาจารย์จะตดตามผลงานด้วย ชอบมากเลย อย่างเวลาสอบกลาง 
ภาคมา อาจารย์กิถามว่าได้คะแนนเท่าไหร่ ไม'ได้ตรงไหน ไม่ได้เทราะอะไร 
ต้องทำอย่างไรบ้างคะแนนถึงจะดีขึ้น อาจารย์จะรีบฟังเรา เราอาจจะทำไม ่
ทัน ข้อสอบมากแต่เวลาน้อย อาจารย์กิบอกว่าจะเอาไปปรีบป?งในครั้งต่อ 
ไป"

(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มเก่ง, 8 ก.พ. 45)

“อาจารย์ชอบให้กำลังใจ ล้าทำไม'ได้กิจะบอกว่าตั้งใจเดี๋ยวกิได้เอง
ออกมาในรูปด่าแต่กิให้กำล้งใจ สอบกลางภาคตกแกกิจะไม่ดุเหมีอนคนอื่น
แกกิจะบอกว่าอ่านหนังสือไม'ดีละซิ ใครช๊อตโน้ตมาบ้างเดี๋ยวให้คะแนน ทำ 
แบบนี้มานะแหละคะแนนถึงได้ออกมาแบบนี้ ตังใจกว่ามีหน่อยซิ"

(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มปานกลาง, 13 ก.พ. 45)
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“อย่างเด็กที่สอบตก อาจารย์,ก็จะถามว่าเพราะอะไร ทำไม ซ่ึงส่วน 
มากทวกเราก็อ่านหนังสือไม่ทัน จะสอบพรุ่งน้ีอ่านคืนน อาจารย์เขาก็แก้
ปัญหาให้เราโดยการให้อ่านหนังสือแล้วช๊อตโน้ตมาก่อน อาจารย์เขาจะบอก 
ว่าคราวหน้าจะเรียนสืงไหนแล้วก็ให้อ่านมาก่อน เหมือนให้เราอ่านเองแล้ว
อาจารย์มาทวนอีกที"

(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มอ่อน, 8 ก,พ. 45)

นอกจากให้กำลังใจแล้ว เวลานักเรียนมีปัญหาก็ลามารถ![รึก!!ท อ.ประวิทย์ได้

"อาจารย์ให้คำปรึกษาทุกเรื่อง วันนี้อาจารย์ก็เขียน E -  Mail
Address ไว้:บนกระดาน ล้าใครมือะใรไม่กล้าถามอาจารย์ก็ E -  Mail ไป 
ถามได้ ทันสมัยมาก"

"ล้ามีรุ่นพ่ีม-าถาม ล้าเป็นประสบการณ์ ความ$ อาจารย์เขาก็จะ 
เอามาเล่าให้ฟังอีกที"

(จากการลนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มเก่ง, 8 ก.พ. 45)

เนี้อหาที่อาจารย์สอน นักเรียนบอกว่าพอลับการนำ‘’ปใช้ในการสอบ Entrance 
เข้ามหาวิทยาลัย เพราะอาจารย์ให้ความรู้ในแต่ละเรื่องอย่างเต็มที่ และหาความรู้ข้างนอกมา 
เสริมให้ นักเรียนที่ตั้งใจเรียนลับอาจารย์ในห้องเรียนแล้วใม่ต้องไปเรียนพิเศษเพิ่ม

‘‘ชอบเคมีอรู/'แล้วโดยพ้ืนฐาน ตอนเรียน ม.4 อาศัยการกวดวิชา 
ตอนเรียนก็เลยจะไม่ตงใจ เป็นคนทีชอบเรียนฟัเคษตอนปิดเทอม พอเปิด 
เทอมมาก็ต้องมาทวนจากที่เรียนพิเศษ แต่พอมาเรียนกับอ.ประวิทย์แล้วไม่
ต้องเรียนเลย เหมือนกับได้เรียนพิเศษอีกครั้งหนี้ง อาจารย์จะสอนทวนให ้
ด้วย"

“ตอนเทอมหนี้งไปเรียนพิเศษมาเห็นเลยว่าสอนเหมือนกับที่อาจารย์ 
ประวิทย์สอนเราเปียบเลย ทั้งเน้ีอหาเสรีม และเทคนิคต่างๆ บางที อ.ประ 
วิทย์สอนให้มากกว่าด้วยชํ้า เทอมน้ีเลยไม่ได้ไปเรียนพิเศษ เอาเวลามาทวน 
ที่ อ.ประวิทย์ สอนให้ดีกว่า ไม'ต้องเหน่ือยออกไปเรียนด้วย ทังเสียเวลาเสืย 
เงิน"
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"ถ้าต้ังใจเรียนจริงๆ ก็รู้เรื่องเพราะ'ว่าอาจารย์;สอนดีมาท จากเทอม 
แรกที่เรียนพิเศษกับเทอมน้ีที่!ม,ได้เรียนพิเศษความรู้สึกเหมือนกัน อาจารย์
จะพยายามป้อนทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับสอบ ทั้งสอบกลางภาค ปลายภาค 
และEntrance"

"เคมืท่ี อ.ประวิทย์ สอน บอกตรงๆ ว่าไม่ต้องเรียนพิเศษเลย จากที่ 
ตัวเองเรียนพิเศษวิชาเคมีอยู่เหมือนกัน พอเรียนกับ อ.ประวิทย์ บอกได้เลย 
ว่าเหมือนกันเลย เพราะอาจารย์ป้อนทุกอย่างที่ไมมืในหนังสือให้ ส่วนท่ี
เรียนพิเศษก็บอกท่ีไม่มืในหนังสือเหมือนกัน สอนเหมือนๆกัน แล้วอาจารย์ก ็
มีการหาข้อสอบ หา sheet มาให้ทำ มันจะทำให้เราได้อะไรเยอะมากเลย"

(จากการสนทนากลุ่มนักiรยนกลุ่มเก่ง, 8 ก.พ. 45)

"เหลือเพิอ คิดว่าถ้าอ่านหนังสือมาก่อน แล้วค่อยมาฟังอาจารย ์
มันก็เหมือนสรุปไปแล้ว น่าจะเข้าใจแล้ว ถ้าเราตั้งใจตรงท้ันแล้วหลังวันนนก็ 
ไม'ต้องไปทบทวนอีกทีนึง หรือเรียน 2 คร้ังแล้วไม่เข้าใจ ไปอ่านทบทวนอีก 
ครังนึงมันก็น่าจะพอแล้ว มันขึ้นอยู่กับตัวเรา"

(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มปานกลาง, 13 ก.พ. 45)

เคร่ืองมือท่ี อ.ประวิทย์ ใช้ในการวัดและประเมินผลคือ แบบประเมินต่างๆ ซึ่งอาจารย์ 
เป็นผู้คิดขึ้นมาเอง ใช้มา 3 ปีแล้ว โดยที่วิชาอื่นลามารถนำใปใช้!ด้ด้วย อ.ประวิทย์ได้เผยแพร่ 
แบบประเมินของตนเองทั้งที่โรงเรียนและลงหนังลือของกรมวิชาการได้เผยแพร่ไปทั่วประเทศ 
เกณฑ์การประเมินพิจารณาจากงานและกิจกรรมที่นักเรียนปฏิปติ ว่าพัฒนาไปได้มากน้อยแค่
ไหน โดย'ใช้เกณฑ์,ของรูปริค และให้นักเรียนเป็นผู้ร่วมกำหนดเกณฑ์ด้วย แต่ถ้าเป็นพักษะ/ไาค 
ปฎิบํติให้แค่ผ่านและไม่ผ่าน นอกจากนี้ อ.ประวิทย์ ยังให้นักเรียนได้สร้างแบบประเมินเองด้วย 
อย่างเช่นในเวลาที่จะออกไปศึกษาดูงานนอกสถานที่

‘'เกณฑ์ตรงนี้เรากำหนดว่าจะให้เด็กบรรลุเป้าหมายแค่ไหน ส่วนมาก 
เราใช้เกณฑ์2บรีคตามที่ใช้กันอยู่ ถ้าทักษะภาคปฏบ้ตเราลังเกตไม'ทันมันยาก 
เราก็ให้แค่ฝานและไม่ฝาน ถ้าใช้หลอดฉีดยาในการทดลอง เขาใช้รุ!กเราก็ให้ 
ฝานเลย ทักษะพวกนี้เด็กต้องทำได้ ถ้าคร้ังน้ีไม่ฝานเราแนะนำไป ครังหน้า
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เขาต้องใช้ดูก ต้องผ่าน คือเราไม่ใต้เข้มงวดอะไรมากมาย แต่เป็นการtเกเพื่อ 
ให้เขาได้พัฒนาในทักษะต่างๆ ที่มันควรจะได้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ์
เพราะฉะน้ันเกณฑ์ตรงนี้เรากับผู้เรียนเป็นผู้กำหนดได้ดีที่สุดว่าจะเอาแค่ไหน 
แต่ก๊ใช้หลักสูตรมาตรฐานท่ัวๆ ไป ใช้รูบรีคบ้าง คะแนนบ้าง"

“จะไปดูงานท่ีต่างๆ เด็กก็จะต้องสร้างแบบประเมนเอง สร้างแบบสอบ 
กามว่าจะไปกามอะไรท่ีโรงเรียนน้ัน แล้วกลับมา present อะไรท่ีให้เด็กมี 
ส่วนร่วมได้ เราจะให้เด็กมีส่วนร่วมอยู่แล้วในกิจกรรมการเรียนการสอน 
การคืดแบบประเมินต่างๆ"

(อ.ประวิทย์, 17 ธ.ค. 44)

เนื่องจากอาจารย์ประวิทย์เป็นครูแห่งชาติ จึงมีงานที่ต้องทำมากซึ่งส่วนมากเป็นการออก 
ไปบรรยายและอบรมเพื่อให้ความรู้แก่เพื่อนครู หรือการไปประชุมสัมมนาตามท่ีต่างๆ ถ้าตรงกับ 
ชั่วโมงลอนของอาจารย์ อาจารย์พยายามหลีกเลี่ยงไม่ไป ถ้าเล่ียงไม่ไต้ต้องบอกน้กเรืยนก่อน 
แล้วแลกคาบกับอาจารย์ท่านอื่นหรือสั่งงานไว้ ในบางครั้งถ้าอบรมที่โรงเรืยนอาจารย์เลี่ยงขึ้นมา 
ลอนก่อนหรือถ้าเป็นท่ีใกล้ๆ อาจารย์รบกสับมา,ให้ทนเวลาลอน แต่ถ้าลอนไม่ทันอาจารย์จะนัด 
เพ่ิมตอนเย็นหรือวันหยุด ทำให้นักเรืยนไต้เรียนเนื้อหาอย่างเต็มที่และไม่รู้สึกว่าเลียเวลาเรียนไป

“ถ้าอาจารย่ใม่อยู่จะมาสั่งงานที่ห้อง เดินมาสะกิดเลยว่าเดี๋ยวครูไม่ 
อยู่นะ สั่งงานเอาไวิให้ และมีอาจารย์'ท่านอื่นเป็นผู้รับผิดชอบในการเรียน 
ถ้าเป็นการทดลองอาจารย์ก็จะเตรียมสารไวิให้ เตรียมเขียนส่ังไว้บนกระดาน 
เหมือนอยู่เลยเพียงแต่ไม'เห็นหน้าตาของอาจารย์เท่านั้นเอง'’

“บางครั้งรู้สึกว่าไม่เป็นระเบียบเล็กน้อย แล้วก็จะเรียนไม่ทันด้วย
แต่พออาจารย์กลับมาเขาก็จะสรุปเนื้อหาที่สำคัญให้เรียนอีกครั้งหนึ่งด้วย ไม'
ใช่ว่าเขาไม'อยู่แล้วจะปล่อยแค,น้ัน เขาจะมีการสรุปให้ฟัง แล้วก็ติดตาม ถ้า 
อาจารย์เขาคิดแล้วว่าเขาสอนไม่ทันเขาก็จะมัดเพื่มหลังเลิกเรียน กึงแม่
อาจารย์ไม่ว่างเขาก็จะสละเวลามาสอนให้ เพ่ือให้เราเรียนเน้ือหาให้ครบ"

“อาจารย์บอกทุกครั้งว่าจะไปไหน ถ้าอาจารย์เขาไปทำงานอื่นเขาก็ 
จะรีบ  ๆ ทำ อย่างครั้งท่ีแล้วเขาไปทุ/ดก็รีบๆ พูด แล้วข้ึนมาสอน บางทีก็โดด 
ไม่ไปแล้วเบ้ียว มาตามแล้วก็ไม่ไป"



“อ.ประ'วิทย์ เป็นคนทีรับผิดชอบมาก ทาเป็นอาจารย์ท่านอิน ทาน 
ไม่มาหรือไม่สบายก็จะแค่แลกคาบแล้วให้อาจารย์ท่านอืนมาสอนแทน แต่ อ.
ประวิทย์แทบจะไม่เคยแลกคาบเลย จะลังงานเอาไว้ตลอด"

(จากการลนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มเก่ง, 8 ก.พ. 45)

“อ.ประวิทย์ เป็นคนใจดี ใจเย็น รักการสอน บางทีอยู่ท่ีใหนกตาม 
เมื่อถึงเวลาสอนแกก็จะรืบกลับมา ขับมอเตอร์ไซค์หัวกระเซิง แกรักการสอน 
มากๆ มากที่สุด ขนาดเรียนไม'หันแกก็นัดมาเรืยนวันเสาร์ แกบอกว่าเธอไม่ 
ต้องเสียอะไรเลย คgต้องเสียมากกว่า ไม่ไต้นักฝอน ไม่ไต้'อยู่1กับครอบครัว 
บางทีเหลือครึ่งคาบแกก็จะมา เขียนไว้บนกระดานว่าห้ามไปไหนนะ ให้นง 
เงียบๆ ทำงาน บางทีกำลังทำงานอยู่ครึ่งคาบแกก็มา’’

(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มปานกลาง, 13 ก.พ. 45)
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ตัวอย่างแบบประเมิน ของ อ.ประวิทย์
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(2) การจัดบรรยากาศการเรียนการสอน

อ.ประวิทย์มีแนวคิดว่าการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดีด้องเกิดมาจากการวาง 
แผนท่ีดี การที่เตรียมอุปกรณ์มาพร้อม การสอนสามารถดำเนินไปได้ ทำให้บรรลุจุดประสงคิใน 
การเรียนในคาบน้ัน และเนื่องจากห้องเรียนวิทยาศาสตร์เป็นห้อง Lab ต้องมีการทดลองทุก 
ช่ัวโมง ดังนั้นเรื่องความปลอดภัยชองเครื่องมือจึงเป็นเรื่องสำคัญ แต่การ'จัดบรรยากาศท่ีดีได้นน 
ต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณของโรงเรียนด้วย

“บรรยากาศเราต้องเอื้อให้เด็กสามารถปฏิบัติได้ แต่ม้นก็อ้ืนอยู่ภัชงบ 
ประมาณของโรงเรียนด้วยเหมือนกัน ต้องให้เด็กได้ปฏิบัติได้คล่องตัว ไม่เกิด 
ตันตราย สอดคล้องกับเนื้อนาท่ีจะสอน สอดคล้องกันกิจกรรมที่จะปฏิบัติ 
ให้เอื้อต่อการเรียน2 และสะดวก ถ้าจัดพเด็กทดลองได้ทุก Lab เป็นอย่าง 
นั้นยงดี แล้วทดลองไม่ได้คIก็เอาเครื่องไม้เครื่องมือ เช่น it มาช่วย”

“ถ้าครูจัดบรรยากาศตรงนี้ดีๆ ให้มันลอดคล้องกับวิชาตรงน้ี 
นะ แล้วเรียนรู้จากการปฏิบัติ มีการคิดวิเคราะห์ มีการทำงานกันเป็นกลุ่ม 
เด็กก็ชอบเรียนวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว ที่สำคัญเวลาลอนวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ 
เกี่ยวกับชีวิตประจำกันของเขาอยู่แล้วนะ เวสaลอนเคมี ฟิลิกสั ชีวะ เป็นของ 
ที่เขาสัมผัสอยู่ ถ้าเราสอนแล้วทำให้เขาเห็นได้ว่ามันเชี่อมโยงอยู่กับชีวิตอย่าง 
ไร เขาจะปฏิบัติตนอย่างไร เขาจะเอามาแก้ปัญหาได้อย่างไร ซึงเราสอนได้ 
อย่างนี้ เซาจะชอบมาก เขาจะลนใจ”

(อ.ประวิทยั, 18 ธ.ค. 44)

นอกจากนี้แล้ว อ.ประวิทย์ ยังมีการนำเกมมาใช้เป็นบางครั้ง เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นํก 
เรียนสนใจเรียนด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนวิธีหนึ่ง

“บางทีเขาด็จะมีเกมทางด้านเคมี เหมือน sci show เอาสารน้ีมา 
กสมกับสารนื้แล้วเขย่าๆ เปลี่ยนสี เด็กด็จะสนใจแล้ว จะมาศึกษาว่ามันมื 
สารอะไรบ้าง จะเข้ากับเนื้อหา บางทีเอากระดานกรองมาพ่นสีไป กันนพอ 
อากาศเปลี่ยนไปมันกิจะเปลี่ยนเป็นสีม่วง สีขมพู ทำให้เด็กเขากระตึอรีอร้น 
อยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง และอาจารย์เขากิเผยแพร่นะ มืวิธีทำเป็น
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เล่ม สามารถขอยืมมาถ่ายเอกสารใต้ แล้วเราก็เอามาจัดกิจกรรมให้เด็กใต้ 
เล่น เป็นคนใจกว้าง ใม'ห่วง ใครมาขออะใรให้หมด"

(เพื่อนครูคนที่1, 2 5 ม .ค .45)

(3) การจัดกิจกรรมเสริมหล้กสูตร

การจัดกิจกรรมเลริมหลักสูตรของอ.ประวิทย์ มีท้ังท่ีจัดร่วมลันทังโรงเรียน จัดร่วมลับ 
เพื่อนครูหมวดวิทยาศาลตร์ จัดร่วมลับโรงเรียนอ่ืน และจัดเองในช้ันเรียน ตัวอย่างกิจกรรมเช่น 
การออกค่ายวิทยาศาลตร์ การทำโครงงานวิทยาศาลตร์ การทัศนศึกษา การตอบปัญหาทาง 
วิทยาศาลตร์ และกิจกรรมลันวิทยาศาสตร์ ซึงการจัดกิจกรรมเลริมหลักสูตรต้องจัดให้ลอดคล้อง 
ลับในบทเรียน พยายามจัดให้หลากหลาย ให้นักเรียนได้ปฎิบ้ติร่วมลัน ทำให้นักเรียนได้ท้ัง 
ความรู้ ทักษะ และได้รู้เร่ืองเกี่ยวลับธรรมชาติท่ีใช้ในชีวิตประจำลัน

‘‘ที่เราทำจันอยู่มากๆ ก็เป็นเรื่องของโครงงานวิทยาศาสตร์ จับการ 
พานักเรียนใปทัคนศึกษา ค่ายวิทยาศาสตร์จัดปีละครั้ง 2 คร้ัง จัดใม'มาก 
เพราะมันต้องเกี่ยวจับสถานที่ข้างนอกด้วย จะพาเด็กใปต้องขออนุญาต ค่าย 
จะรวมเป็น ม.ต้น ม.ปลาย ถ้าเป็นเคมีก็จะเป็นการนำความjflนส่ิงท่ีสอนไป 
ใช.luชีวิตประจำวันมากกว่า เช่นให้เด็กไปสำรวจตามโรงงานต่างๆ ทะเล ให้ 
เขาใปสำรวจมาทำโครงงาน หรือเสนอในบทเรียน"

‘‘ร่วมจับโรงเรียนอื่นก็จะมีการไปตอบปัญหา ไปแข่งข้นตามรายการ 
T.V. ต่างๆ ของจังหวัด ของเขต เป็นกิจกรรมที่เราทำอยู่ตลอด"

(อ.ประวิทย์, 19 ธ.ค.44 )

การให้นักเรียนใด้มีโอกาลร่วมกิจกรรมเลริมหลักสูตรมีผลดีลับเด็กเยอะมาก เพราะกิจ
กรรมเหล่านี้จะเลริมให้เด็กได้ทำงานร่วมลัน ได้รู้จักเอาความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ ได้รู้จักแข่ง 
ชันลับโลกภายนอก ได้รู้จักความลามารถตนเอง และได้ไปลัมผัลลับเพ่ือนต่างโรงเรียน ซ่ึงเป็น 
ประโยชน์ต่อตัวนักเรียนเองทั้งทางด้านการเรียนและการดำเนินชีวิต

‘‘ถ้าเด็กไต้แสดงออก ไต้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ตรงน้ีเขาจะไต้อะไร 
มากมาย ซึ่งมันจะล้มพันธ์จับชีวิตประจำว้นที่เขาดำเนินชีวิตอยู่ เด็กท่ีเรียน
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อย่างเดียวเอาตัวไม่รอดนะ เขาต้องแก้ปัญหาเก่ง ร่วมกิจกรรมได้ มีมนุษย 
สัมพันธ์ท่ีดี มีทักษะที่จะแก้ปัญหาชีวิต มีความ‘ร่ท่ีพันตับโลกท่ีกำลังเปล่ียน 
แปลงอย่างรวดเร็ว สามารถปรับตัวได้ อลุ่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซ่ึง 
เป็นพัวใจท่ีค2ต้องกิ!กฝนให้"

(อ.ประวิทย์, า9 ธ .ค .44)

นอกจากนี้แล้วเวลาจัดกิจกรรมเลริมหลักสูตร อ.ประ'วิทย์ ให้ทังเด็กเก่งและเด็กอ่อนได้มี 
ส่วนร่วมในกิจกรรมด้วย ซึ่งส่งเลริมตามศักยภาพและความลามารกของเด็ก

"เด็กเก่งเราก็เสริมแบบปีง เด็กอ่อนเราก็เสริมแบบนึง ท่ีพึงระตัง
มากๆ ก็ดีอว่าอย่าส่งเสริมเฉพาะเด็กเก่งอย่างเดียว เป็นค2ต้องสรรหาและ 
ส่งเสริมให้Qnต้อง ส่งเสริมศักยภาพของเขาให้เต็มที่ในด้านที่เขาถนัด เด็ก 
อ่อนเขาอ่อนทางด้านวิชาการจริง แต่เวลาให้งานจะเห็นว่าเขาเก่งทางด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ ผลงานออกมาดีกว่าเด็กเก่งอีก"

(อ.ประวิทย์, 1 9 ธ.ค.44)

(4) การสอนเสริม

อ.ประวิทย์รับผิดชอบในการลอนเลริมให้กับนักเรียน ม.6 เพราะวิชาเคมีโครงลร้าง 3 ซ่ึง 
มีเน้ือหาให้เรียนแค่ 4 ภาคเรียน ทำให้เรียนเนื้อหาจบตั้งแต่ ม.5 ดังน้ื,นการลอนนักเรียน ม.6 
เป็นการติวและทบทวนให้ก่อนที่นักเรียนไปสอบเข้ามหาวิทยาลัย นักเรียน ม.6 ลายวิทยา
ศาลตรีทุกห้องได้เรียนโดยหมนไปเร่ือยๆ เป็นการทบทวนความรู้ และเพิ่มเติมโจทย์ เพ่ือเลริม 
ความรู้ทางด้านพ้ืนฐานให้แน่นขึ้น

"ถามเด็กว่าเขาไม่เข้าใจเรื่องไหนบ้างตั้งแต่ ม.4 ม.5 ตรงไหนท่ีเขา 
ไม่เข้าใจ เราก็จะเอาเรื่องนั้นไปสอนเขา โดยเฉพาะการคำนวณ เขาจะไม ่
ค่อยเข้าใจ ก็จะให้งานแล้วให้เขามานำเสนอ แล้วก็เอาโจทย์มาให้เขาทำ
มาเป็นตัวอย่างให้เขาได้กิเกทำ อาจจะให้ทำเป็นกลุ่ม แล้วมีติวเตอร์ คือ 
เพ่ือนนักเรียนทีเก่งๆ มาช่วยติวด้วยตัน มีหลาย2ปแบบ แต่ส่วนมากจะ
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เสรมตามความต้องการของเขา แต่ละห้องกิจะ!ม'เหมือนกัน เด็กเก่งกิอย่าง 
นึง เด็กอ่อนกิอย่างนีง"

(อ.ประวิทย์, 1 9 ธ.ค.44)

และเนื่องจากวิชาเคมีในโครงสร้าง 3 น้ัน เนื้อหามาก คือถ้าเป็นโครงสร้าง 2 ใน 1 
ภาคเรียน เรียน 3 บท แต่ในโครงสร้าง 3 เรียนถึง 4 บท เป็นปัญหากับครูผู้ลอนในเร่ืองของ 
การสอนไม่ทันในเวลาเรียนปกติ อ.ประวิทย์ แก้ปัญหาตรงนีด้วยการลอนเสรีมให้นักเรียนในคาบ 
9 เพ่ือให้นักเรียนได้เน้ือหาท่ีครบถ้วน

“รู้ว่าสอนตามเวลาเรียนลำบาก ต้องนัดคาบ 9 อย่างเทอมที่แล้วกิ 
นัดคาบ 9 ท่ีงเทอม เทอมนี้ติดกีฬาสี จบกีฬาสีกิต้องนัดคาบ 9 เที่ม นัด 
คาบเรียนเพมเติมเพื่อที่จะได้ค่อย  ๆ สอนเด็ก ให้เขาได้ทำ ได้ปฏิบัติ ได้ 
ทดลอง เพราะฉะนั้นเราต้องเสียสละเวลามากขึ้น ในช่ัวโมงไม่พอ ไม่อย่าง 
นันจะน่าสงสารเด็ก เด็กจะต้องรับความรู้อัดมาก โดยการบรรยายของครู 
ซ่ึงไม่Qกต้อง เลยต้องนัดเพื่มให้เด็ก"

(อ.ประวิทย์1 1 9 ธ.ค.44)

(5 )  ก า ร ท ำ ว ิจ ัย ใ น ช ั้น เร ีย น

อ.ประวิทย์ ทำการวิจัยในชั้นเรียนมาตลอด แต่ไม่ได้ทำเชิงระบบวิทยานิพนธ์ท่ีเป็นรูป
แบบ การทำวิจัยในชั้นเรียนของ อ.ประวิทย์ อยู่ในรูปของการประเมินเพื่อวิเคราะห์นักเรียนดูว่า 
เวลาที่อาจารย์ลอนนักเรียนรู้เรื่องมากน้อยแค่ไหน ปัญหาท่ีทำให้นักเรียนเรียนไม่รู้เร่ืองอยู่ตรงไหน 
แล้วนำผลที่ได้มาปร้บปรุงในแผนการลอนชิงเป็นการฬฒนาการสอนชั้นเรื่อยๆ

“ที่จรีงเวลาสอนเราจะให้เด็กประเมิน ถ้าประเมินอย่างต่อเนื่องเราก ิ
จะปรับแผนการสอนไปได้เร่ือยๆ อย่างนี้เรากิถือว่าเป็นวิจัยแล้ว วิจัยใน
ความคดของเรานะ แด่เราไม่ได้เขียน report เท่านั้นเอง ไม่ได้ใช้สถิติอย่าง 
น้ัน"

(อ.ประวิทย์, 1 8 ธ.ค .44)
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อ.ประวิทย์เริ่มทำงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบตั้งแต่ปี 2535 เป็นการวิจัยโดยการ 
สร้างส่ือ Multimedia ซึ่งใม่ใช่เฉพาะการวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียนเท่า,นน แต่ใต้นำส่ือน้ีใปทำ 
วิจัยกับนักเรียนต่างโรงเรียนด้วย เน้ือหาของส่ือ Multimedia เป็นเรีองของการทดลองทีอันตราย 
และเร่ิองที,เป็นนามธรรม ซึ่งผลจากการวิจัยโดยใช้สื่อนื้ก็พบว่าช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรื่องที่เป็น
นามธรรมเป็นรูปธรรมมากข้ึน ผลส้มฤทธิ้ทางการเรียนดีขึ้น และเจตคติต่อการเรียนเคมีของนัก 
เรียนก็ดีข้ึน

‘‘ตอนนื้นทำวิจัยโดยใช้การสอนเคมีมันจะเป็นเชิงทดลองอยู่แล้ว แต่ 
การทดลองที่เป็นอันตราย ที่เป็นนามธรรนเด็กไม่ค่อยเข้าใจเลย ท่ีง  ๆ ท่ีเรา 
ทยายามสอนแล้วแต่เด็กไม่รู้เรื่อง เด็กไม'ได้เห็นของจริง เด็กไม'ได้ทำกับมีอ 
บอกเซาให้เขาจินตนาการเองยากมากที่เด็กจะเช้าใจ ก็เลยหาทางแก้ปัญหา 
โดยการจะทำอย่างไรให้เด็กเช้าใจได้มากขึ้น เป็นรูปธรรมมากข้ึน ก็ทยายาม 
หาส่ือหลายๆ อย่างมาทำ วิจัยโดยใช้สื่อหลายๆ อย่าง ก็ทบว่าการสอน 
เคมีสี'อทีตีทีสุดก็คือ simulation ของคอมทิวเตอร์มาสร้าง simulation
ตรงน้ืได้เห็นเน้ือหาท่ีเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมมากข้ึน ได้เห็นการทดลองท่ี
อันตรายไม่สามารถทดลองเองได้ สารที่มันราคาแทง ก็ช่วยให้เด็กเช้าใจได้ 
มากขึ้น แล้วเด็กก็ชอบมากๆ ไม่ว่าจะดูสถิติที่ออกมา t -  test ก่อน หลัง 
ดูผลล้มฤทธิท่ีดี หรือเจตคติก็ดีออกมาตีมาก ก็เอาตรงนื้มาพัฒนาอย่างต่อ 
เน่ือง "

(อ.ประวิทย์, 1 8 ธ.ค .44)

ปัจจุบัน อ.ประ'วิทย์ ใมไต้ใช้เฉพาะส่ือ Multimedia อย่างเดียวแล้ว อาจารย์ใต้นำ 
simulation ต่าง  ๆ ใน website จาก internet ของต่างประเทศมาใช้ด้วย เมื่อลองนำมาทำวิจัย 
พบว ่า ล่งผลดีต่อการเรียนของนักเรียนมาก

"ครูต้องรู้จักไปค้นว่ามันอยู่ใน website ไหนบ้าง ไป copy มา 
freeweb เขามีเยอะ simulation ทํเขาทำของต่างประเทศตีๆ เยอะเลย
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เราสู้เขาไมได้เลย สารเคมีที่เราไม่มีในห้อง Lab เขามี เราก็ไป copy มา 
ได้ เราเอามาใส่ CD แล้วมาลองทำวิจัยดู ผลก็ออกมาดีมากๆ"

(อ.ประวิทย์, 1 8 ธ.ค.44)

ในความคิดของ อ.ประ'วิทย์ ตอนนี้ครูผู้สอนถ้าให้ดีมากๅ ต้องทำวิจัย โดยนักเรียนท่ีเก่ง 
ต้องทำวิจัยแบบหน่ึง นักเรียนที่อ่อนต้องทำวิจัยแบบหนึ่ง เพราะลื่อที่ครูเอามาใช้ลามารถใช้กับ 
ทั้งนักเรียนที่เก่งและอ่อนจรีง แต่ระดับของการรับรู้และการแปลผลแตกต่างกันออกไป ซ่ึงครู'ไม่ 
จำเป็นต้องทำวิจัยเหมือนกับเรียนปริญญาโทและปริญญาเอก ครูลอนแลวดูว่านักเรียนกลุ่มน้ีมื
ปัญหาอะไร หาทางแก้ปัญหาโดยใช้ลื่อใช้กิจกรรม แล้วเขียนรายงานแบบรายงานธรรมดาโดย 
ไม่ต้องใ ช ้ลถิติสูง นอกจากการทำวิจัยเป็นการพัฒนานักเรียนแ ล ้ว ย ัง เป ิน ก าร พ ้ฒ น าค ร ูด ้ว ย  การ
ทำวิจัยนั้นต้องทำกับนักเรียนทุกรุ่นเพราะนักเรียนแต่ละรุ่นไม่เหมือนกัน การทำวิจัยทำให้ครูได้
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย

‘‘เขียนเป็น report ธรรมดาก็ได้ บันทึกผลไว้ แล้วเราก็ค่อยปรับ 
ปรุงวิธีการสอนของเราไปเรื่อยๆ บางครั้งเราไม่ต้องใช้สถิติชั้นสูงหรอกนะ
วัดเจตคติ สอนเสร็จก็ให้เขาเขียนเป็นอนุทินมา อนุทินประจำคาบ ประจำ 
สัปดาห์ เอาตรงนั้นมาดูว่าเรา'จะแห้ไขอย่างไร ปรับปรุงการสอนต่อไปเร่ือยๆ 
จะเรียกว่าว ิจ ัยบ ันก็คงไม่ถ ูกต้อง ล้าเทียบกับการวิจัยในปรญญาโท
ปริญญาเอก แต่บันก็เป็นการหาทางแล้ปัญหาในการเรียนการสอนไปเรื่อยๆ"

"ก็พยายามหาเครื่องมือ หาส่ือ หาอะไรมาแล้วลองมาวิจัยดู บันจะ 
เกิดการพัฒนาไปเรื่อยๆ บันก็จะทำให้เราเป็นครูที่อยู่ไม่นิ่ง การทำวิจัยล้าทำ 
เป็นเรื่องเป็นราวที่เป็นระบบบันจะมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆ หาเทคนิคการเรียน 
การสอนใหม่ๆ หาส่ือ หาแหล่งเรียนรู้มาเรื่อยๆ เพื่อมาพัฒนาและแล้
ปัญหา"

‘‘เด็กแต่ละรุ่นท่ีจบไปไม่เหมือนล้น มองเหมือนกับว่าเป็นครุบ่าจะง่าย 
เนื้อหาที่สอนก็อยู่อย่างนั้น สอนมาเป็น 10 ปีแล้ว แต่บันไม'ใช่ล้าหากว่าเรา 
เป็นครุ'ท่ีแท้จรัง เด็กที่เข้ามาจะต่างกลุ่มล้น ท่ีเราเคยสอนไปแล้วแบบน้ืได้
แต่เด็กกลุ่มใหม่อาจจะไม่ได้ บางทีเราก็ต้องใช้เทคนิคที่หลากหลาย"

‘‘ทำรุ่นนึงแล้วก็ได้ใช้รุ่นต่อๆ ไป อย่างทำตอนปี 37 ก็ต้องพัฒนา 
มาเรื่อยๆ จนปัจจุบันถึง E -  Learning แล้ว ทางด้าน internet ก็มาช่วย
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ได้มากข้ึน CAI แต่ก่อนทำแบบ package เด๋ียวนีก็ไม่'ต้องทำอย่างนันแล้ว 
ตรงน้ันก็ไม‘ได้เน้น Child Center เท่าที่ควร เหมือนกับเอาบทเรียนเข้ามา 
แปะในคอมพิวเตอร์ แล้วให้เด็กเรียน ปัจจุบันเราจะใข้ Multimedia เด็ก 
เขาจะได้ช่วยกันในกลุ่ม มืปฏิล้มพันธ์กับเพี่อนแล้วออกมานำเสนอ ล้าเขา 
ไม่เข้าใจตรงไหน เราก็จะเสรีมไป กล้อว่าเขามืปฏล้มพันธ์กับเรา"

(อ.ประวิทย์, 1 8 ธ.ค.44)

การทำวิจัยของ อ.ประวิทย์ น้ัน ในตอนแรกทำในเรื่องของล่ือท่ีเป็นสิงประดิษฐ์ ตอนหลัง 
มาเป ็นล ื่อคอมพ ิวเตอร ์ออกมา ป ัญ หาท ี่อาจารย ์นำมาทำว ิจ ัยน ั้น เป ็นป ัญ หาเก ี่ยวก ับ
กาisconcept ของเคมี

"เรามุ'งแล้ปัญหาในการเรียนการสอนแต่ละเรื่อง อย่างปัญหา
misconcept ของเคมี ทำไมเด็กไม่ค่อยเข้าใจ เข้าใจคลาดเคลื่อน เราจะ 
แล้ปัญหา misconcept ตรงน้ัใด้อย่างไร อย่างเรื่องการคำนวณ เด็กเขาจะ 
เข้าใจยากมาก เราจะหาลื่ออะไรมาช่วย สมัยก่อนเขียนบทเรียนสำเร็จ2ป 
เป็นเล่ม ให้ศึกษานิเทศกับังได้เอาไปใช้ท่ัวประเทศเลย ทอคอมพิวเตอร์เข้า 
มาเราก็เอาบทเรียนตรงนั้นไปทำเป็น simulation ดู การพัฒนาตรงนั้ก็จะ 
พัฒนามาโดยลำดับ"

(อ.ประวิทย์, 1 8 ธ.ค.44)

รูปแบบในการทำวิจัยของ อ.ประวิทย์ทำรูปแบบเดียวกับตอนเรียนปริญญาโท แต่ว่าไม่ 
ละเอียดเหมือนอย่างนั้น โดยก่อนทำวิจัยอาจารย์ต้องทำการสำรวจปัญหาจากนักเรียนก่อน แล้ว 
สร้างเครื่องมือซึ่งอาจารย์ได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้วย ถ้าเป็นด้านเนั้อหาปรึกษาครูที่ลอนเคมีด้วย 
กัน แต่ถ้าเป็นด้านเรื่องคอมพิวเตอร์ปรึกษาครูที่ลอนคอมพิวเตอร์ เครื่องมือท่ีอาจารย์ใช้เป็น 
แบบทดสอบต่างๆ แบบกัดเจตคติ และล่ือต่างๆ โดยเครื่องมือที่ทำมาแต่ละอย่างนั้นต้องเอาไป 
ทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพก่อน เม่ีอสร้างเครื่องมือท่ีมืประสิทธิภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไป 
ใช้ เก็บข้อมูลเสร็จแล้วก็วิเคราะห์สรุปผล สถิติท่ีใช้ส่วนใหญ่เป็นร้อยละ t — test ค่าเฉลี่ย โดย 
ใช้ท้ังการวิเคราะห์ด้วย SPSS และคิดด้วยมือ ส่วนในด้านของการอ้างอิง อาจารย์อ้างอิงทั้ง 
หมด ทั้งตำรา บุคคล website และเอกสารงานวิจัยต่างๆ
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"ตอนแรกเราก็ต้องตำรวจปัญหาก่อน ปัญหาก็จะใต้มาจากเด็ก บาง 
ทีให้เด็กเขียนมา ลังเกตจากพฤติกรรมเด็ก หรือดูจากผลการเรียนของเด็ก
เราเอาตรงนี้มาดูว่ามีปัญหาอะไรบ้าง แล้วเอามาเขียนจัดลำดับดู ปัญหา
ตำคัญมากน้อย ก่อนหลัง แล้วเราก็เลือกมาทำ ปัญหาไหนตำดัญเร่งด่วน 
เราก็ทำก่อน บางทีเราเลือกปัญหานี้มาทำวิจัยมันก็แก้ปัญหาอื่นๆ ที่เราเขียน 
ไว้ไต้ด้วย"

"เครื่องมีอที่ทำมาก็ต้องเอาไปลองใช้ หาประสิทธิภาพของส่ือก่อน
โดยใช้ทดลองกับน้กเรียน 1 คน 5 คน และนักเรียนกลุ่มใหญ่ แล้วก็เอามา 
ลองใช้ดูกันก่อนวิจัย มันต้องแก้ไขตลอด สื่อตรงนี้บางทีต้องใช้อาจารย์
มหาวิทยาลัยเช้าช่วยเหมือนกัน พี่จบปริญญาโทมาก็จะมีอาจารย์ที่ปรึกษา
แล้วพี่ทำงาน สสวท. ด้วย ก็จะมีผู้เชี่ยวชาญที่ สสวท. เพ่ีอนกันท้ังน้ันก็จะ 
ช่วยดูให้ตรงน้ี"

(อ.ประวิทย์, 1 8 ธ.ค.44)

การทำวิจัยในชั้นเรียนของ อ.ประวิทย์ ล่งผลในการพัฒนาถึงทังตัวอาจารย์เอง นักเรียน 
และเพื่อนครูด้วยเพราะอาจารย์ได้เผยแพร่ให้ครูโรงเรียนอี่, 'ด้วย แต่ปัญหาในการทำวิจัยในชั้น
เรียนของ อ.ประวิทย์ คือใม่มีเวลาไปหาข้อมูลอ้างอิง

"ล้าครูทำวิจัยจะไม่อยู่นิ่ง ต้องทำให้ครูไต้หาเทคนิคอยู่เรื่อยๆ ค้น 
คว้าอยู่เรื่อยๆ เพี่อมาแก้ปัญหาเด็ก ไม่ใช่เรื่องการเรียนอย่างเดียวด้วย
ปัญหาพฤติกรรม เราก็ต้องหาวิจัยมาแก้ เพราะฉะน้ันจะไม่อยู่น่ิง เป็นการ 
พัฒนาตัวเอง เมื่อเราทำวิจัยแล้ว ผลก็จะตกอยู่กับเราอันดับหนิ่งนะ สอง 
เด็กไต้ประโยชน์ เพราะเราวิจัยเพี่อเด็กจริงๆ แล้วสามเราจะไต้เพื่อนครู
นอกจากเพ่ีอนครูในโรงเรียน นอกโรงเรียนแล้ว ยังได้ผู้เชี่ยวชาญอีกจากการ 
เลือกเปลี่ยนกันตรงนี้ ใต้ประโยชน์แต่เหน่ือยหน่อย"

"งานวิจัยกับส่ือท่ีทำ คนขอมาท้ังแต่ปีแรกๆ ขอมาเรื่อยเลยนะ เป็น 
วิทยากร อบรมครูทั้วประเทคมาตลอด เป็นวิทยากรของ สสวท. ด้วย
เพราะฉะน้ันไปโชว์ท่ีไหนเขาก็ขอตลอด ซึ่งเราก็ไม่ได้หวงเพราะทำเพือการ
คึกษา และโปรแกรมที่ทำเราซื้อสิขสิทธ้ิมาเพี่อการศึกษา เพราะฉะนั้นเราก็
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ไม่ได้ขายอยู่แล้ว ใครขอมากีแจก ถ้าโรงเรียนไหนอยากใด้กีทำหนังสือขอมา 
ก็แจกไปตลอด"

‘‘ให้ไปคนนึง เขาเอาไปสอนเด็กทห้อง มันได้ผลกับเด็กมากๆ อย่าง 
ลื่อที่เราทำการวิจัยกับโรงเรียนเราแล้วว่ามันเกิดผล เอาไปใช้กับโรงเรียนอ่ืน
มันอาจจะเกิดผลมากน้อยแตกต่างกัน แต่มันก็ต้องได้ แจกไปก็จะเกิด
ประโยชน์ต่อเด็กเขา ต่อครูด้วย ทำให้ครูสอนง่ายข้ึน มีลื่อมาใช้ แล้วเป็นล่ือ 
ที่มีคุณภาพด้วย เราทำวิจัยมาแล้วไม'ได้สร้างกันง่ายๆ มีการตรวจสอบอย่าง 
ดี เมื่อเอาไปใช้ปีบมันแก้ปัญหาเด็กเขาได้ด้วย"

“ท้าแร'าจะทำลึก  ๆ มากๆ เราต้องไปค้นที่มหาวิทยาลัย ไม่มี 
ว่ิงไป เพราะฉะนั้นบางทีข้อมูลอ้างอิงตรงนี้อาจจะน้อย”

(อ.ประวิทย์, 18 ธ.ค. 44)

ล่วนปัญหาที อ.ประวิทย์ คิดว่าเป็นปัญหาทีครูไม่ทำวิจัยในชนเรียน คือ
1. ครูส่วนมากคิดว่าการทำวิจัยเป็นเรื่องที่ยาก ต้องมีการอธิบายเพื่อทำความเข้าใจ

‘'แต่ก่อนครูก็มีการทำวิจัย แต่เขาไม'ได้บังกับ คนท่ีไม่ได้จบปริญญา 
โ): เขาจะมองว่าการวิจัยเป็นเรื่องที่ยากมาก สถิติเขาก็ไม่รู้ เขาทำไม่ได้
คิดว่าเป็นเรื่องยากสำหรับเขาเขาก็เลยไม่ทำ"

'‘เดี๋ยวนี้ครูเรื่มเช้าใจแล้วว่าการทำวิจัยมันไม่ใช่เหมือนการทำวิจัยใน 
ปริญญาโท ปริญญาเอก ทำงานวิจัยอย่างที่เขาถนัดนี่แหละ แล้วก็เขียน 
แบบไม่ใช่สากล ทำอย่างไรก็เขียนอย่างนั้นตามความเป็นจริงที่เขาทำ
บันทํกผลท้ายแผนการสอนถ้าเขาได้เขียนว่าเกิดปัญหาอะไร แล้วเขาแก้ไข
อย่างไรเอามารวบรวมกัน ก็ดีอได้ว่าเป็นวิจัยแล้วนะ เป็นวิจัยสำหรับเขา
อย่างดีแล้วงานวิจัยที่เขาทำก็ไม่ได้เผยแพร่ช้างนอกนะ เป็น case อยู่ในห้อง 
เรียนที่เขาทำแล้วพยายามแก้ไขแล้วพัฒนาไปเรื่อยๆ คิดว่าทำแล้วทังเด็กที่
เขาสอนและตัวเขาด้วยก็จะมีความสุข ทำแล้วมันเกิดประโยชน์ต่อเด็ก การ 
สอนถ้าเขาพัฒนาอย่างนี้การสอนต่อๆ มามันก็จะง่ายขึ้น เด็กรู้มากขึ้น บาง 
ทีถ้าเด็กเขาไม่เช้าใจเราสอนเราจะเหนื่อยมาก แต่ถ้าเราหาเทคนิคการสอน
ได้ดีข้ึน สอนได้ง่ายข้ึน เราก็จะลดการพดของเรา ความเหนื่อยของเราใน
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การเตรียมการสอน เพราะฉะนันถ้าเรามีลื่อเยอะๆ มันก็จะช่วยใดเยอะเลย 
นะ แต่มันกีต้องมีคุณภาพผ่านการวิจัยมาแล้ว"

(อ.ประ'วิท!โ, 18 ธ.ค. 44)
2. นักเรียนไม,ให้ความร่วมมือในการ๓บรวบรวมข้อมูล

‘‘คุณภาพแต่ละคนทำก็4จะออกมาแตกต่างกัน ปัญหาคือเด็กนี่แหละ 
กลุ่มตัวอย่างคือเด็ก เราต้องดูแลให้ดี การตอบแบบสอบถามก็ดี อะไรก๊ดี 
เขาต้องตอบจากความเป็นจริง ไม่ใช่ว่าแจกไปแล้วเขาไม่ใต้อ่าน ทุกข้ันตอน 

เป็นเรื่องทสำคัญ เราต้องดูแลดีๆ ไม่ข้ัน'จะเกิดปัญหาผลการวิจัยออกมาที'จะ 
ไม่ค่อยเป็นจริงมัก ใช้ประโยชน์ไม'ค่อยได้"

(อ.ประวิทย์, 18 ธ.ค. 44)

อ.ประวิทย์คิดว่าปัจจัยที่ส่งเสรีมให้ครูทำวิจัยในชันเรียนมากขึนนัน คือ การให้ความรู้แก่ 
ครู การส่งเสรีมให้ทำงานเป็นทีม และการให้การสนับลนุนส่งเสรีมของผู้บริหาร

"เรากลุ่มเดียวกัน สอนเคมีด้วยกัน สอน ม.ต้น ด้วยกัน มา 
ดูซิว่าปัญหาท่ีมันร่วมกันคืออะไร แล้วเราก็มาค่อยๆ ทำ แรก  ๆ ต้องเป็นอย่าง 
น่ีนก่อน ทำเป็นทีม ที่เป็นปัญหาร่วมกัน ค่อยๆ แนะนำแล้วทำกันไป เพ่ือ 
จะให้เขามีความf l u เรื่องของการทำวิจัยในขั้นเรียนง่ายๆ มีความรู้แล้วเขาก็ใป 
ทำเองได้"

"ขนาดเดียวกันก็ต้องเสนอโรงเรียน ต้องมีทุนสมันสนุนนะ ผู้บริหาร 
ก็ต้องให้'การสมันสนุนด้วย ถ้าทำออกมาแล้วผู้บริหารไม่ให้การสมันสนุน ไม,
เห็นคุณค่า ครูเขาก็ไม,ทำ ทำแล้วเกิดผลเขาก็ต้องเผยแพร่ให้ครูคนอื่น
หมวดอ่ืน ตรงน่ีผู้บริหารต้องให้การสมันสนุน มีกลุ่มแกนนำ หรือกลุ่มผู้ 
เที่ยวชาญที่จะให้คำปรกษาเขาได้"

(อ.ประวิทย์1 18 ธ.ค. 44)

ส่วนลักษณะของครูนักวิจัยที่ดีนั้น อ.ประวิทย์ ให้ความคิดเห็นว่าเหมือนกับลักษณะของ 
ครูท่ีดี คือต้องพัฒนาตนเองด้านการเรียนการลอนอยู่เสมอ
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"ต้องเป็นคนช่างสังเกต มิ'การรวบรวมข้อมูลท่ีดี แก้ปัญหาเก่ง
จรง  ๆ แก้วมันกิเหมือนกับลักษณะของครูที่ดีนั่นแหละ ถ้าครูคนน่ันเป็นครูท่ีดี 
นั่นพัฒนาตนเองอยู่อย่างสมํ่าเสมอโดยหาเทคนิคต่างๆ มาทำ มาแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้'เรียนให้ดี’ย่ิงๆ
ข้ึนไปตลอดเวลา โดยไม่หยุดน่ัง เขากิต้องเป็นคนพื่ขวนขวาย พัฒนาตน 
เอง หาเทคนิคใหม่ๆ ตรงนี้กิจะมี'นักวิจัยที่ดีได้ นักวิจัยที่ดีต้องเป็นคนที ่
ละเอียดรอบคอบ น่ันสังเกต ทำอะไรกิต้องน่ันสังเกต สำรวจปัญหา แก้วหา 
แนวทางแก้ปัญหานั่นหลายๆ วิธี"

(อ.ประวิทย์, า8 ธ.ค. 44)

(6) เจตคติของนักเร ียนที่ม ีต ่อ อ.ประวิทย์

นักเรียนมีความรู้สึกท่ีตรงกันว่า อ.ประวิทย์ เป็นคนท่ีลอนล'นก เป็นคนเฮฮา ให้ความ 
เป็นกันเองกับนักเรียน มีวิธีการลอนที่หลากหลาย ทำให้นักเรียนเข้าใจบทเรียน มีความรู้ที่กว้าง 
ขวางและมีความสุขในการเรียน ด้วยเหตุผลน้ีทำให้ในกิจกรรมวันครู ปี 2545 ของโรงเรียนราช 
วินิตบางแก้ว อาจารย์ใด้รับการลงคะแนนเลียงจากนักเรียนระดับชัน ม.5 ให้เป็นครูในดวงใจ 
ของนักเรียนระดับช้ัน ม.5 ทั้งที่อาจารย์ลอนแค่ 3 ห้องเท่าน้ัน

‘‘เรียนกับอาจารย์ประวิทย์มืความสุขกว่าวิชาอื่น เข้าใจและกล้าซัก 
ถามมากกว่า สนุก วิชาอื่นถ้าสอนเกินเวลาจะเครียดแค้น แกล้งดูเวลาว่า 
เวลาหมดแก้ว แต่ของ อ.ประวิทย์ จะแกล้งทำเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปไร ่
สอนต่อกิไต้ไม'เป็นไร"

"ชอบวิชา ชอบตัวอาจารย์ ชอบเน่ัอหา ชอบหมดเลย บูดไต้ว่า 
การสอนของอาจารย์ perfect ทุกอย่าง อาจารย์เป็นคนเฮฮา อารมณ์ดี มี 
อารมณ์ในการสอน สนุก ไม'เครียด’’

"ม.4 จะไม่ค่อยอยากเรียน ส่วนมากจะนังหสับ ทยายามซุกไซร้ 
หลับ ไม'ค่อยไต้ฟัง แต่เวลา อ.ประวิทย์ สอนจะสนุก ทีไต้รู้ตอนแรกว่าได้ 
เรียนกับครูแห่งชาต ิ โอ้โพ เครียดตายแน่เลย แต่พอมาเรียนจริงๆ แก้วรู้ว่า



ไม่ได้เป็นอย่างทีคิด คาบแรกเจอการแน่งกลุ่มก็ตืนเต้นแล้ว มีความ
กระดือรีอร้นในการเรียนมากกว่าตอน ม,4"

"ชอบอาจารย์ อาจารย์สอนเข้าใจ จากที่เราไม่เก่งวิชาเคมี แต่ตอน 
น้ีชอบมาก อาจจะเป็นที่วิธีการสอนของอาจารย์ ตัวอาจารย์ แล้วก็ตัวเรา 
เองด้วย อาจารย์สอนด สอนเข้าใจ แทรกมุขเฮฮา ปกติอาจารย์1เป็นคนท่ีมี 
นิสัยเฮฮา สรรหาอะไรมาเล่าให้ฟัง เป็นสิ่งชักจูงนักเรียนเข้าส่บทเรียน อัธ 
ยาศรัยดี"

‘‘ชอบวิธีการสอน ตอนแรกไม่ชอบเคมี พอขึน ม.ร ก็ชอบมาเรื่อยๆ 
ปกติถ้าไม'เข้าใจอะไรก็จะไม'กล้ากามอาจารย์ เรียนกบ อ.ประวิทย์ แล้วก็ 
กล้าถาม"

‘‘ชอบมากๆ ในการสอนของเขาท่ีให้ทำการทดลองเกือบจะครบทุก
การทดลอง ที่งการสอนของเขามาก ด้วยเวลาในการสอนแค'น้ีนะ แต่เขา 
สอนเน้ือหาท้ังหมดให้เราได้ทัน เจาะทุกรายละเอียดได้ครบ"

‘‘วิธีการสอนของอาจารย์แปลกใหม่ รวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน ท้ังสิง 
ท่ีน่าเบ่ือและไม'น่าเบ่ือ น่าเบื่ออย่างเช่นเรียนทฤษปี เอาชอล์กเขียนบน
กระดาน เอาคอมพิวเตอร์มาใช้ทำให้ทุกอย่างไม่ใช่แค่รูป 2 มิติ"

‘‘เหมือนกับเป็นเพ่ือน เป็นพี่ เป็นน้องมากกว่า แต่ก็จะรู้ตัวว่าบางที 
ก็เล่นกับอาจารย์มากเกินไป ส่วนใหญ่พวกเราจะมีอะไรทำให้รู้ว่าพวกเรา
เคารพอาจารย์ กันครูจะให้การ์ดอาจารย์"

"อ.ประวิทย์ เขาจะเล่นด้วย ไม่ได้ถือตัวว่าเราเป็นอาจารย์นะ
อาวโสกว่า ถืงแม้ว่าจะเป็นครูแห่งชาติ อาจารย์ก็ไม่เคยถือ อาจารย์เป็นกัน 
เองกับเรามากๆ เลย"

(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มเก่ง, 8 ก.พ. 45)

"อาจารย์สอนแบบ childcenter อยากทำอะไร อยากเรียนแบบ 
ไหนก็บอกแกได้ อาจารย์ก็จะทำตาม เช่นบอกว่าอยากเข้าห้อง CAI แกก็ 
จะพาไป ถึงแม้ว่าหัวข้อมันจะไม่มีอลุ่ใน CAI แกก็จะสอนบนกระดานไป" 

"อาจารย์จัดระบบการสอนดีมาก เป็นข้ันตอน ให่ไปอ่านมาก่อน 
แล้วมาเน้นยำอีกที เจาะลึกไปทีรายละเอียด"
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“อาจารย์เป็นกันเอง เฮฮา เวลาอาจารย์สอน บางทีมัวแต่คุย พอ 
เพ่ือนๆ หัวเราะอาจารย์กัน เราก็จะโม่รู้ด้วย เราเลยต้องตั้งใจฟังอาจารย ์
จะได้หัวเราะได้ไปกับเพ่ือนๆ ในห้องด้วย จะไม่คุยกับเพ่ือนแล้ว''

"ดีค่ะ เป็นกันเอง น่ารัก วันน้ันน่ังอ่านหนังสือสอบกันอยู่ แกก็เอา 
ปาท่องโก'มาให้กิน เดินผ่านไปแล้วก็กลับมา เล้าเธอกินไหม ครูให้ มีอยู่แค ่
2-3 อันแต่แกก็ย์งให้เรา"

“บางทีนักเรียนมาสายอาจารย์ก็จะงอน เข้าช้า แต่เดียวแกก็มาเอง 
เดี๋ยวก็ยิ้ม อาจารย์เขาดุแต่หน้ายิ้ม โมโหยาก แต่ล้าดุก็หายเร็ว ดุแบบไม่ 
จริงอังมาก แต่ก็กลัวกัน"

(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มปานกลาง, 13 ก.พ. 45)

"ชอบ เพราะว่าอาจารย์ได้นำความรู้ใหม่ๆ เข้ามาเยอะ วิธีการลอน 
ของอาจารย์แปลกกว่าที่อาจารย์คนอื่นสอน ได้ความรู้จากข้างนอกเข้ามา
เยอะ ไม่ได้สอนอยู่แต่ใน sheet"

"ชอบเพราะเขาแครีนักเรียน ล้าสอบออกมาคะแนนไม่ดี เขาก็จะ 
ถามว่าอยากให้สอนยังไง เขาก็จะเปลี่ยนไปจนกว่าเราจะรู้เรื่อง "

"อาจารย์เขาสอนละเอียด ทำให้รู้เร่ือ■ ■ เมากข้ึน อาจารย์เขาสอน
หลายอย่างครับ ต้ังพูด ตั้งการทดลอง ใช้ CAI ใช้ net ซึ่งทำให้เราเข้าใจ 
มากข้ึน อาจารย์สอนให้คิดเป็น ดีกว่าไปอ่านเอง"

“ชอบบุคลิกของอาจารย์ เขาดุน่าเชื่อก็อ แล้วก็มีผลงานเยอะ แล้ว 
อาจารย์ก็สอนละเอียดลี่ล้วนมากเลยครับ"

"อาจารย์จะรู้จักนิลัยเด็กทุกคนในห้องว่าเป็นอย่างไร บอกชื่อ
อาจารย์ก็จะรู้แล้วว่าคนนั้เป็นอย่างไร"

(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มอ่อน, 8 ก.พ. 45)

(7) เจตคติของเพื่อนร่วมงานที่มีต่อ อ.ประวิทย์

ลักษณะนิสัยส่วนตัวของ อ.ประวิทย์ เพี่อนร่วมงานมองว่าเป็นคนขยัน ตั้งใจทำงาน ทุ่ม 
เทในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีนํ้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน ยอมรับฟังความคิดเห็น
วางตัวเหมาะสมและมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
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‘‘เขาเป็นคนขยัน ทุ่มเทในการสอน มีคุณธรรม ทุเดจาไพเราะ ใส่ใจ 
ใฝรู้ เป็นคนมี■ นาใจ เป็นมาตั้งแต่เริ่มต้นที่เราคบยันมา เป็นคนพัฒนาเร็ว 
มาก จากที่ไปเรียนปร็ญญาโท ไม่มีพ้ืนฐานเรื่องคอมพิวเตอร์ พอทำวิทยา 
นิพนธ์เร่ืองเก่ียวยัน CAI เขากลายเป็นคนที่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์กว้าง 
ขวางมาก จนกระทั่งปัจจุบันเขารู้อะไรมากมาย พัฒนาตนเองและคึกษา
ตลอด จากคนขี้อายไม่ค่อยกล้า Present แต่ตอนนีเขาใหญ่โต ใต้ออก T.V.
ไต้ออกอะไร"

‘‘ทุ่มเทมาก ตั้งใจมาก อย่างบางครั้งเขาเป็นวิทยากรในกรุงเทพ แต่ 
เขามีคาบสอน เขาขี่มอเตอร์ไชค์จากที่อบรมมาเพื่อให้ยับมาพันสอน กึงแม้ว่า 
จะแลกเปลี่ยนหรือฝากยับเพื่อนค2ก็ใด้ แต่เขาก็จะมา ยังบอกเลยว่าระวังนะ 
จะไปนอนอผู้ข้างทาง น่าเป็นห่วง ยังไงเขาก็จะต้องมาสอนให้ไต้ งานเขา 
สำยัญกว่าครอบครัวด้วย'ซ้ํา"

(เพ่ือนครูคนท่ี 11 25 ม.ค. 45)

"รู้จักมานาน 20 กว่าปีแล้ว ตั้งแต่มาที่นี่ เขาอผู้ก่อน เก่ง ยอมรับ 
ว่าเก่ง นิสัยดี เขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย จริงจังในการทำงาน เป็นคน 
พัฒนาตนเองตลอดเวลา เรียนรู้ตลอดเวลา อย่างการจัดการเรียนการสอนที่ 
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เราติดขัดอะไรแม้จะคนละสาขายัน แต่ก็จะพยายาม 
ถามเขา จะได้ความรู้จาก อ.ประวิทยั และอ.มาลัย เยอะมาก เพราะตัวเอง 
เป็นคนช่างถาม สงสัยอะไรก็จะถาม"

"มีความรับผิดชอบ ทำอะไรก็ทำจริงจังมากๆ เป็ดกว้าง มีเหตุผล 
อาจารย์เขาเคยทำงานปกครองนะ ก็ทำได้ดี เป็นหัวหน้าคณะก็ทำได้ดี อาจ 
จะใกล้ชิดตรงที่ว่าอาจารย์ขาเป็นหัวหน้าคณะแล้วครูก็อผู้ในคณะน้ัน ก็จะ
เหินหสักการทำงานของเขา ยอมรับฟังความคิดเหินคนอื่น มีภาวะผู้นำ หลัง 
จากอาจารย์ขาหมดวาระไปแล้วก็มีโอกาสได้เป็นหัวหน้าคณะ แล้วได้เรียนรู ้
งานจากเขามามาก"

‘‘ครูในโรงเรียนจะยอมรันความสามารถของเขา ถ้าผู้ใหญ่มองเขาจะ
เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน เขาจะเป็นอย่างนั้น คบมาก็เป็นอย่างนั้ตลอด"

(เพ่ือนครูคนท่ี 2, 25 ม.ค. 45)
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"อ.ประวิทย์ จะเน้นสาระ เน้นระบบ มากกว่าเน้นเทคนิคการสอน 
เพราะว่าเทคนิคการสอนเด็กทุกวันนี้บางทีเขากิจะชอบเทคนิคการสอนทีสนุก 
สนาน แต่อาจารย์ประวิทย์จะเน้นเชิงวิชาการ แต่ขณะเดียวกิน เขากิแก้ 
เกมกิโดยการใช้สื่อ CAI เช้ามาช่วย ทำให้การเรียนการสอนมันน่าสนใจมาก 
ขืน ประหยัดเวลามาทขืน เรียนรู้ง่ายขืน การเรียนการสอนเขาอยุ่ในเกณฑ์,ด ี
ทีเดียว รู้สึกเขาจะเป็นบุคลิกอย่างนีมาตลอด พูดง่ายๆ ว่าพ!ๆติกรรมการ 
เรียนการสอนของเขาจะเป็นแบบนี้ตลอด เป็นครูท่ีมุ่งเน้นเชิงวิชาการ ไมมุ่ง 
เน้นแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ไม่มีการเปีดสอนพิเศษ ไม่มีการไปเขียน 
ตำราเพื่อหารายได้"

"อ.ประวิทย์ จะรับผิดชอบในหน้าแถวพูดกับเด็กๆ เป็นเวร อยุ่เวร 
กลางวัน กลางคืน วันหยุด อยุ่เป็นปกติ อ.ประวิทย์ เขาสามารถปฏิบัติภาร 
กิจได้เป็นอย่างดี แถมยังเป็นตัวอย่างให้ครูคนอื่นเขาได้เสียอีก เพราะความม ี
วินัยในตัวเองของเขาจะสูงมาก ค่อนข้างสูง "

(ผู้อำนวยการ, 4 ก.พ. 45)

ส่วนภรรยาซอง อ.ประวิทย์ มองว่าเป็นคนที่ทำงานทุกอย่างต้องออกมาดีที่สุด ไม่ถูก
ตำหนิ และบอกว่า อ.ประวิทย์ เป็นคนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข

"เป ็น คน ร ับ ผ ิดชอบ  ต ั้ง ใจ ท ำงาน  ท ำต ้อ งให ้ส ำเร ็จ  ทำต ้องให ้ได ้ด ี 
ท ำแ ล ้วต ้อ งไม ่ถ ูก ต ำห น ิ ตรงน ี้เป ็น จ ุดท ี่เขาไม 'เห ม ือน คน อ ื่น  เป ็น ค น ต ั้ง เป ้าไว  ้
สูง เป ็น จ ุด เด ่น ใน ต ัว เข าซ ึ่งบ างค น ม อ ง อ าจ จ ะ ไ ม ่ด ี ในการระวังท ี่ไม ่ให ้ถ ูก
ตำห น ิ ท ำให ้เข าต ้อ งระว ัง  เร ื่อ งงาน ต ้อ งท ำให ้ด ีท ี่ส ุด  ถ ้า เข าถ ูก ต ำห น ิจะร ู้ส ึก  

เส ีย ใจ ม าก  ท ุก งาน เข าล งใจ ใป เต ้ม  100  ไม'ได ้คำน ึงถ ึงส ่วนตัว เราก ิม อ งว ่า  
เป ็น จ ุด ด ี ท ำอ ะไรท ุ่ม เท ม าก  เห ็นต ั้งแต ่ย ังไม'ได ้เป ็นค'ช ีว ิตก ิน  ย ิง เป ็น ค ู่ช ีว ิตก ิน  
ย ิง เห ็น เย อ ะ ม าก  ส ะ ท ้อ น ว ่า เข าม ุ่งม ั่น ใน ผ ล ส ำเร ็จ ข อ งงาน ม าก  และเป ็น ผล  
ส ำเร ็จ เพ ื่อ ส ่วน รวม ด ้ว ย"

"ชีวิตจะพันกับงานซะเยอะ ข้ีเกรงใจคน เขามิเพ่ือนฝูงเป็นนักกีฬา 
แต่ความท่ีไม'ยุ่งเทียวกับอบายมุข เพื่อนท่ีสนิทด้วยกิจะเป็นเพ่ือนท่ีทำงานด้วย 
กิน เพ่ือนชอบด่ืม เขากิจะนั่งดู เผลอๆ เอามาให้ดื่มด้วยเพราะที่ร้านจะมีสิน 
ค้าตัวนี้ ใจกว้าง เอาเปียร์ เอาเหล้า มาให้เพื่อน เขาจะชอบดู เพราะเขา
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ไม่ด่ืม อุปนิสัยก็แบบนึง แต่ก็สามารถอมู่ร่วมกับคนอี่นได้เพราะเขาดู ไม่เข้า 
ไปมีส่วนร่วมด้วย"

( อ.มาล้ย 1 18 ม.ค. 45)

จากการที่ อ.ประวิทย์ เป็นคนที่มีความรู้รื่องคอมพิวเตอร์ดีมาก และเป็นหัวหน้าศูนย์ E 
-L e a rn in g  ของโรงเรียน ถือว่าเป็นข้อได้เปรยบของ อ.ประวิทย์ที่ลามารถนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ 
ประกอบในการเรียนการลอน แต่อาจารย์1ด้เผยแพร่ความ รู้น้ีแก,เพื่อนครูด้วย

"การจัดการเรียนการสอนต้องยอมรับว่า อ.ประวิทย์ เป็นคนที'เก่งมาก 
ในเรื่องนี้ เขาพยายามตั้งแต่เรื่องการทดลอง ท่ีสังเกตดูต้ังในฐานะเพอนร่วม 
งานและหัวหน้าที่ต้องดูการเรียนการสอนว่าแต่ละคนจัดอย่างไร ก็ต้องยอมรัน 
ว่าเป็นหน่ึง แล้วด้วยความที่อาจารย์มีความสะดวกอyหนึ่งเรื่องที่อาจารย์เขา 
เป็นหัวหน้าของดูนย์ E -  Learning ของโรงเรียน ตั้งแต่นี้มต้นจาก CAI ทาง 
ด้าน internet ทางด้านคอมพิวเตอร์ค่อนข้างสะดวกสำหรับต้วอาจารย์เอง ก ็
มีโอกาสที่จะเปิดห้องให้เด็กเข้าไปใช้ เด็กที่เรียนกับ อ.ประวิทย์ เลยเป็นเด็กที่ 
ค่อนช้างมีโอกาสดูงในการที่จะได้ใช้คอมพิวเตอร์ ในการท่ีจะทดลอง ในการ 
สืบด้นข้อมูล เพ'J :ะฉะน้ีนช้ินงานของ อ.ประวิทย์ ที่ออกมาในรูปคอมพิวเตอร์ 
ค่อนข้างจะมีเยอะ การสืบด้นข้อมูลจาก internet ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษแล้ว 
แปลเป็นภาษาไทย อย่างนี้ก็ o.k. เท่ากันเป็นการเอาภาษาอังกฤษมาใช้ ใน 
ขณะเดียวกันเขาก็ให้เด็กทำโครงงานเล็กๆ ก็ไม่ใช่โครงงานอะไรท่ีใหญ่ อาจ 
จะทำเป็นชิ้นงานที่ออกมา อย่างนี้ก็เรียกว่า o.k. มาก"

(หัวหน้าหมวด, 1 ก.พ. 45)

"เขาจะกระตุ้นให้ครูในโรงเรียนสร้างบทเรียนช่วยสอน CAI แต่พวก 
ครูจะไม่มีเวลาท่า อยากท่าแต่เวลาน้อย งานสอนเยอะมาก เขาพยายาม 
เชิญชวนพวกครูให้มาใช้ห้อง E-Classroom ทำ CAI เวลามีโปรแกรมดีๆ ใน 
internet อาจารย์ก็จะดีงมาเข้าใน hard disk อย่าง ม.3 จะมีเร่ืองการต่อ 
เซลล็ใฟ่ฟ้า ก็จะบอกครู ม.3 ว่าเอาไปใช้นะ ผมทำให้เรียบร้อยแล้ว ล้าใคร 
อยากเรียนอะไรก็ไปจอง ล้ามีโปรแกรมดีๆ อาจารย์เขาจะเขียนไว่ให้ สนใจ 
เร่ืองอะไร ไม่หวงห้อง พยายามให้ครูได้มาใช้"
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“CAI มีเพ่ือนครูจากต่างโรงเรียนมาเป็นประจำ ขอไปก็ไม่เคยหวง 
copy ให้เสร็จ ไม่ต้องจ่ายสตางค์ เสียค่าส่งให้อีก บ่อยมาก"

(เพ่ือนครูคนท่ี 1 1 25 ม.ค. 45)

ตอนที 2 การดำเนินงานในโครงการครูแห่งชาติ

1. ผลงานดำเนินงานในฐานะครูแห่งชาติของ'อ.ประวิทย์ บึงสว่าง

อ.ประวิทย์ บึงลว่าง ดำเนินโครงการซื่อ “โครงการวิจัยและพัฒนาเรื่องการพัฒนาการ 
เรียนการลอนวิชาเคมีที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้มัลติมีเดียเพื่อการศึกษาการทดลองทาง 
เคมี “ โดย อ.ประวิทย์ เริ่มต้นในการคิดที่ดำเนินการวิจัยในเรื่องนี้จากประลบการณ์ที่อาจารย์ 
สะสมมา เนื่องจากอาจารยํใต้มีสํวนร่วมเขียนหลักสูตรและเป็นคนสอนด้วย ทำให้รู้ว่าปัญหา 
การเรียนการลอนวิชาเคมีคือนักเรียนทำความเช้าใจยากมากกับการทดลองที่เป็นนามธรรมและ 
บางการทดลองเป็นอันตรายไม่สามารถทดลองไต้ อ.ประวิทย์จึงสร้างมัลติมีเดียฃึ้นมาเพื่อทำให้ 
นักเรียนเช้าใจการทดลองเป็นรูปธรรมมากขึ้น และเป็นการเติมเต็มในส่วนของการทดลองที่เป็น 
อันตรายให้ นักเรียนได้เห็นและไต้ทำความเช้าใจ ซ่ึง อ.ประวิทย์ได้เคยทำวิจัยในเรื่องนี้นำร่องมา 
ก่อนแล้ว พอไต ้ท ุนจากโครงการคร ูแห่งชาติ อาจารย์จ ึง ต้องการขยายผลในการสร้างม ัล ต ิม ีเด ีย  

เพ ื่อ การศึกษาทดลองทางเคมีแก่เพื่อนครูที่ลอนเคมีด้วยกัน

"วิชาเคมีเป็นวิชาที่เน้นการทดลอง ตรงน้ีขาดไม่ได้เลย การใช้เครื่องมือ 
ทักษะการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้เด็กได้คิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ปีกความคิดสร้างสรรค์ ตรงน้ีต้องได้ กึงแม้ว่าเราจะทำตรงนี้เต็มที่ 
แล้วก็จะพบว่าเนื้อหาบางอย่างมันเป็นนามธรรมเข้าใจยากมาก กึงแม้ว่าจะได ้
ทดลองก็ตาม แต่มองไม่เหิน ต้องจินตนาการ หรือการทดลองท่ีเป็นทันตราย
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เราต้องเติมเต็มให้แก ทีนี้จะทำอย่างไรให้เขาไต้เรียนรู้อย่างเติมเต็ม ครบ กว้าง 
แล้วเข้าใจเป็นgปธรรมมากข้ึน เราก็หาสื่อตรงนี้มา ซึ่งพี่ทำวิจัยนำร่องมาแล้ว 
ทอไต้ทุนมาก็อยากจะขยายผลอยู่แล้ว เพราะไปท่ีไหนครูก็จะขอ ครูเขาอยาก 
ทำเป็น ตอนท่ีไปเป็นวิทยากรอบรมครูแกนนำท่ัวประเทค ครูเคมีท่ัวประเทศ 
จะรู้เลยว่าครูเคมีเป็นคอมพิวเตอร์น้อยมาก แล้วก็ไม่กล้าใช้เพราะกลัว ท้ังๆ
ที่คอมพิวเตอร์เป็นสื่งจำเป็นที่ครูยุคใหม่จะต้องเป็นต้องใช้อย่างน้อยเพี่อให้สอด 
คล้องกับวิชาชีพของเขา พิมพ์เป็น เลือกใช้สื่อเป็น ก็เลยคิดจะทำตรงนี้ พอมี 
ส่ือตรงน้ีมา ก็เป็นเรื่องที่ครูเขาต้องการมากๆ แล้วเราก็สำรวจมาแล้วจาก
ประสบการณ์ตรงนี้ ก็เลยเอามาทำ''

(อ.ประวิทย์, 18 ม.ค. 45)

โครงการวิจัยของ ล.ประ'วิทย์ เป็นโครงการวิจัยและพัฒนาครูเครือข่ายและสื่อการเรียน 
การลอน คือม้ลติมีเด ียเพื่อการศึกษาการทดลองทางเคมี รวมทั้งนำลื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 
การทดลองทางเคมีไปใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมีที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ได้ โดยมีวัตถุประสงคืในการดำเนินงานตามโครงการวิจัย ดังน้ี

1 . เพ ื่อ พ ัฒ น าค ร ูเค ร ือ ข ่ายให ้ม ีค ว าม ร ู้ค วาม ล าม ารถ ใน ก ารล ร ้างแ ล ะพ ัฒ น าส ื่อ  
มลติมีเดียเพื่อการศึกษาการ'ทดลองทางเคมี

2. เพื่อพัฒนาครูเครือข่ายให้มีความรู้ความสามารถในการประเมินคุณภาพและหาประ 
สิทธิภาพสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาการทดลองทางเคมี

3. เพ ื่อพ ัฒนาครูเครือข ่ายให ้ม ีความรู้และสามารถนำส ื่อม ัลต ิม ีเด ียเพ ื่อการศึกษาการ 
ทดลองทางเคมีไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้วิชาเคมีของนักเรียน

4. เพ ื่อศ ึกษาผลการจ ัดการเร ียนการลอนวิชาเคม ีท ี่เน ้นผ ู้เร ียนเป ็นสำค ัญ  โดยใช้ 
มัลติมีเดียเพื่อการศึกษาการทดลองทางเคมีของครูเครือข่าย

การดำเนินงานตามโครงการ

การดำเนินงานตามโครงการครูแห่งชาตินั้นต้องดำเนินงาน 3 ปีด้วยกัน คือปีงบประมาณ
2542 ปีงบประมาณ 2543 และปีงบประมาณ 2544 ในปีงบประมาณ 2542 อ.ประวิทย์ รับ
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สมัครครูเครือข่าย ประชุมปฏิบ้ติการครูเครือข่ายและเริ่มจัดทำมัลติมีเดียซึ่งมีการดำเนินงาน ดัง
น ี้

การด ัด เส ือกคร ูเคร ือข ่าย

การดำเนินงานตามโครงการครูแห่งชาติของ อ.ประวิทย์ ได้ดำเนินโครงการวิจัยและ 
พัฒนาแล้วขยายในเขตการศึกษา 1 และส่วนกลาง ในจังหวัดสมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี 
สมุทรสาคร นครปฐม และกรุงเทพมหานคร จำนวน 54 คน โดยวิธีการดัดเลือกให้สามัญ 
ศึกษาจังหวัดของแต่ละจังหวัดดัดเลือกครูเคมีที่เป็นตัวแทนมาให้ แล้วนำมารวมกับครูที่ อ.ประ 
วิทย์ รับสมัครเอง

“มาสมัครกัน เข้ามาเยอะมาก ไม่รู้จะคัดยังไง เพื่อกันปัญหาเลย 
ให้สามัญศึกษาจังหวัด (สศจ.) ของแต่ละจังหวัดคัดเลือกให้เราเพราะถ้าเรา 
คัดเองจะลำบากมาก เราแจ้งไปว่าจังหวัดน้ีขอ 4 คน จังหวัดน้ีขอ 4 คนนะ 
แล้วเรามีเกณฑํไปให้ว่าต้องเป็นครูที่สอนเคมีมาแล้ว แล้วมีพืนฐานความรู้
ทางด้านคอมพิวเตอร์เราจะให้เกณฑํไปแล้วให้จังหวัดเขาคัดให้ ให้เขาสมัคร 
แล้วคัดกันมา อย่างกรุงเทพก็จะเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มเขาคัดมา จะมีส่วนท่ีรับ 
สมัครเองบ้างนิดหน่อย แล้วทางโน้นเราให้โควต้าไปแล้วเอามารวมกัน''

(อ.ประวิทย์, 18 ม.ค. 45)

เนื่องจากเป็นการดัดเลือกครูเข้ามาร่วมโครงการ ดังน้ันในตอนเร่ิมแรกจึงมีท้ังครูท่ีเต็มใจ 
เข้าร่วมและไม่เต็มใจ แต่เม่ือได้ร่วมงานกับ อ.ประ'วิทย์ แล้วทุกคนยินดีร่วมดำเนินโครงการต่อไป 
เป็นระยะเวลา 3 ปี

“คิดว่าเป็นเครือข่ายในนามของกลุ่ม 3 กลุ่ม 3 เขาให้คัดหาตัวแทน 
ของกลุ่มเพื่อให้เป็นครูเครือข่ายของ อ.ประวิทย์ แล้วรู้สึกว่าโรงเรียนส่งช่ือคร ู
ไปแล้วกลุ่มเขาเลือกครู ก็เลยให้เป็นตัวแทนของกลุ่ม'’

“เป็นตัวแทนของโรงเรียนด้วยความสมัครใจ ตอนแรกก็อยากไปด้วย 
ผู้ช่วยฝายวิชาการถามว่า อัญชลีไปนะ ก็อยากไป อยากจะเรียนสร้าง CAI 
เพราะสนใจอยู่แล้ว ก็เต็มใจท่ีจะไปเป็นครูเครือข่าย''

(ครูเครือข่าย 1, 2 3 ม.ค. 45)
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'‘ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของกลุ่ม 2 จากการท่ีโรงเรียนส่งช่ือไปท่ี 
เตรียมอุดม เขาเป็นประธานวิชาการ แล้วก็คัดเลือกได้ไปคนเดียว แล้วก ็
อาจารย์เตรียมอุดมเขาทำงานกับ อ.ประวิทย์อยู่แล้วในการเขียนหลักสูตรของ 
สสวท. และเตรียมอุดมในฐานะที่เป็นศูนย์ด้วย กลุ่ม 2 ได้ไป 2 คน แต่กลุ่ม 
อ่ืนในกรุงเทพได้ไปคนเดียว''

(ครูเครอข่าย 2, 7 ก.พ. 45)

“ตอนแรกไม'อยากเล่าเลย ถูกบังคับให้เป็น มาจากที่ว่าเขาส่งเรื่องมา 
ให้ท่ีโรงเรียน ต้องการครุเคมีใครก็ได้ แล้วทีน้ัพวกพ่ีๆ เขาจะไม่สนใจเรื่องคอม- 
พิวเตอร์ แล้วเขาเห็นว่าเราย์งเด็กอยู่ อ้าวใปพี่ก็ไป ”

(ครูเครอข่าย 3, 18 ก.พ. 45)

เม่ือได้ครูเครือข่ายท้ัง 54 คนแล้ว อ.ประวิทย์ได้จัดประชุมครูเครือข่ายเพื่อชี้แจงโครงการ 
ท่ีทำ เพราะเป็นโครงการที่ต้องทำต่อเนื่องเป็นเวลา3 ปี ต้องให้ครูเครือข่ายเข้าใจและเต็มใจร่วม 
มือกันทำ

“จากการกลั่นกรองของแต่ละจังหวัด เราจะมาชี้แจงว่าโครงการที่เรา 
ทำมีนต่อเน่ือง 3 ปีนะ จะมีงานอะไรบ้างที่เราต้องทำร่วมกัน พโมนาร่วมกัน 
เพราะฉะน้ันถ้าใครคิดว่าหนักไปไม'ไหวให้ถอนตัว เพราะคนที่อยากจะเข้ามา 
มีเยอะมาก ไม่มีใครถอนตัวซักคน เลยต้องดำเนินมาเรื่อยๆ ตรงนีถือเป็น 
หัวใจอันแรกเลยนะ ถ้ารับสมัครครุมาแล้วไม่ดี หรีอไม่มีความเข้าใจตรงกัน 
ว่างานที่เราทำมีนต่อเนื่องนะ ไม่เหมือนงานที่เคยทำมานะ ทุกครังท่ีฝานมา 
เราเชิญเขามาอบรมแล้วกลับไปทำก็ได้ ไม'ทำก็ได้ แล้วก็จะเหลวทุกที อบรม 
แล้วก็เลิกกัน แตนไม่ใช่ เมื่อให้ความรู้แล้ว อบรมแล้ว ก็มีงานท่ีผูกพันต่อเน่ือง 
กัน แล้วก็มีการติดตามเป็นระยะๆ แล้วช่วยเหลือกันตลอดเลยนะ ทัง 50 กว่า 
คน ต้องช่วยเหลือกัน ต้องติดตาม ต้องช่วยเหลือกันตลอดเลย 3 ปีเต็ม
คุณไหวไหม ถ้าไม่ไหวก็ลาออก ซ่ึงทุกคนก็อยู่''

(อ.ประวิทย์, 18 ม.ค. 45)
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เนื่องจาก อ.ประวิทย์ ได้ครูเครือข่ายท่ีสื ทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน นต่ฃึน 
อยู่กับ อ.ประวิทย์ ด้วย เพราะอาจารย์ทำให้ครูเครือข่ายทุกคนเห็นว่าโครงการวิจัยที่อาจารย์ทำ 
เป็นประโยชน์ท้ังต่อครูเครือข่าย การเรียนการสอน และนักเรียน และ อ.ประวิทย์ใช้การนิเทศติด 
ตามแบบกัลยาณมิตรนิเทศ ซึ่งทำให้ครูเครือข่ายทุกคนใม่มีความกดดันในการทำงาน ทำให้
ทำงานกันด้วยความเต็มใจ แม้จะย้ายใปอยู่จังหวัดไกลมากยังทำงานให้อาจารย์อยู่

“ตรงนี้ก็ถือว่าที่ประสบความสำเร็จนะ เพราะเครือข่ายดีด้วย ทุกคน 
เห็นว่าเราทำแล้วเกิดประโยชน์ต่อตัวเขา เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
เกิดประโยชน์ต่อตัวนักเรียน เขาถืงอยู่ร่วมกันได้ท้ัง 3 ปี อย่างตลอดรอดฝัง 
ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆ มีบางคนที่เขาย้ายไปต่างจังหวัดไกลๆ เลยไปตามเขา 
ไม่ได้ แต่ที่ก็เผื่อไว้แล้ว 50 เอา 54 เผ่ือไว้บวก ลบ 4 อยู่แล้ว ก็เหลือ 53 คน 
ย้ายไปไกลลิ่วไปมหาสารคาม แต่เขายังติดต่ออยู่ บางคนก็สมุทรปราการแล้ว 
ย้ายไปสุพรรณ ที่ก็1ให้โอกาสเขา'ว่าม ัน ไกลมากเลยนะ ท่ีไปติดตามไม'ได้ ยังจะ 
อยู่เป็นเครือข่ายต่อไปไหม เป็นเครือข่ายต่อไปเธอก็ต้องส่งงานมาแล้วนิเทศ 
กันทางโทรสาร โทรศัพท์แต่ว่าจะไปตามที่โรงเรียนคงจะไปยากแล้ว เขาก็ยินดี 
เขาไม่ยอมเลิก ย้ายไปสุพรรณ โคราช แต่มีคนนึงเขาไปมหาสารคาม เขาบอก 
ไม่ไหวเขามีภารกิจ'ยอะต้องไปเรียนต ่อ ด้วย อะไรด้วย ก ็ O .K . เราก็ไม่ว่ากัน"

(อ.ประวิทย์, 18 ม.ค. 45)

“จากครั้งแรกจนถึงตรงนี้ ท่ีมีความรู้สึกว่าที่ได้รู้อะไรหลายเรื่องที่เยอะ 
มากโดยเฉพาะการพัฒนาการเรียนการสอนของที่จากคนที่ไม่ชอบคอมพิวเตอร์ 
ทำให้ที่มีความคิดอยู่ตลอดเวลาว่าทำอย่างไรถึงจะสร้างมันขึ้นมาได้อีก จากตรง 
น้ีท่ีอยากที่จะสร้างอีกจากที่ไปเป็นครูเครือข่ายของ อ.ประวิทยัแล้วได้รู้ว่าแกทำ 
จริง ได้ผลออกมาแล้วมันก็จริง"

(ครูเครือข่าย 3, 18 ก.พ. 45)

การดำเน ิน งาน ใน ป ีงบป ระมาณ  2542

อ.ประวิทย์ เรมดำเนินการโดยประชุมครูเครือข่าย 1 วัน เม่ือวันที 29 กุมภาพันธ์ 2542 
เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการลอนวิชาเคมี และร่วมกันวิเคราะห์เนือหา
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ทฤษฎี และการทดลองที่เป็นนามธรรมนักเรียนเข้าใจยาก รวมทังการทดลองท่ีเป็นอันตราย เพ่ือ 
วางแผนการสร้างลื่อมัลติมีเดียและจัดทำหลักสูตรการประชุมปฎิบติการ

'‘คร้ังแรก วันแรกประชุมระดมความคิดว่าครูเคมีด้วยกัน จากประสบ- 
การณ์การสอนมีปัญหาอะไรบ้าง เอามาคุยกัน ประชุมกลุ่มย่อยเลยนะ ระดม 
ความคิดเห็นกัน แล้วดูซิว่าการสอนของแต่ละคน เน้ือหาตรงไหนมันมีปัญหาบ้าง 
สอนแล้วไม,เข้าใจ เขาจะแลกเปลยนกัน บางคนก็จะบอกเทคนิคการสอนแลก 
เปลี่ยนกันตรงนี้ แล้วคัดเนื้อหาอะไรที่เข้าใจยาก ท่ีเป็นนามธรรม ท่ีเป็นอันตราย 
ไม'สามารกทดลองได้ เด็กเข้าใจยากมาสอนแล้วไม่รู้เรื่อง ก็ระดมคิดกันออกมา 3 
ระดับเลย เนี้อหา ม.4 ม.5 ม6 ซึ่งสรุปแล้วสุดท้ายดัดมาได้26 เร่ือง"

(อ.ประวิทย์, 18 ม.ค. 45)

การลร้างลื่อมัลติมีเดียในครั้งนี อ.ประวิทย์ ได้ชีแจงให้ครูเครือข่ายทุกคนทราบก่อนว ่า  

ลื่อมัลติมีเดียนั้นไม่ลามารถนำมาใช้แทนครูและแทนการทดลองใด้ แต่ลื่อมัลติมีเดียช่วยนักเรียน 
ให้เห็นรูปธรรมมากข้ึน และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ ซึ่งเรื่องที่คัดมาทำลื่อมัลติมีเดียทั้ง 26 
เรอง เป็นเนื้อหาภาคเรียนที่1 จำนวน 11 เร่ือง และภาคเรียนที่2 จำนวน1 5 เร่ือง 

"เราก็มาคุยกันว่า 26 เร่ือง เราจะใช้สื่ออะไรเพราะเคมีสร้างลี่อยาก 
มากนะ เคมีก็มีสื่ออุปกรณ์การทดลอง สารเคมี ซึ่งก็ถือว่าเยี่ยมมากแล้วระดับ 
ระดับหน่ึง แต่สิ่งอื่นๆ ที่จะมาเห็นเป็นรูปธรรมแล้วก ็ไม่อันตรายด้วย เม,สิน 
เปลืองสาร ไม่อันตรายมาก ตรงนี้เป็นเรื่องยาก บอกตรงๆ ว่าไอ้ส่ือมัลติ 
มีเดียท่ีระดมกันสรุปแล้วว่าเรา'จะทำนนะ ไม่ใช่ส่ือที่เอามาทดแทนการทดลอง 
นะ เพราะเราจะไม่แทนการทดลองเลย ไม'ได้เอามาแทนครูมาแทนการทดลอง 
แต่เอามาเสริมเติมเต็มในส่วนที่เป็นนามธรรม discuss กัน แล้วเอามาอธิบาย 
ให้ได้ เอาไปใช้เสริม เอาไปใช้ช่วย ไม่ได้เอามาแทน Lab แต่ที่จริงแล้วเอามา 
แทน Lab ได้เลย แต่อย่าทำ ขบวนการที่ทำตรงนี้เราบอกชัดเจนแล้วว่าต้อง 
ทดลองเสร็จแล้ว ใช้สื่อตรงนี้ช่วยเพื่อให้เขาได้วิเคราะ‘หให้เห็นเป็นรูปธรรม
แล้วอภิปรายได้ดีขึ้น สามารถสร้างองค์ความรู้จากตรงนี้ได้ เป็นหัวใจ ดังน้ัน 
ทุกคนจะเข้าใจตรงกัน ”

(อ.ประวิทย์, 15 ม.ค. 45)
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"ทำตามโครงการของครูแห่งชาติ อ.ประวิทย์ก็ซีแจงโครงการว่าเมื่อ 
เป็นครูแห่งชาติแล้ว อ.ประวิทย์ต้องทำโครงการพัฒนาครูเคมี นำมัลติมีเดีย 
ใช้ในการสอนในกรณีที่การทดลองยาก มองไม่เห็น บทเรียนท่ีเป็นนามธรรม 
จะทำกัน เพราะฉะนั้นเราก็ทำตามโครงการของ อ.ประวิทย์ก็เรียกครูเครือข่าย 
ไปประชุมแล้วค่อยๆ บอกเป็น Step ๆ ไปตามโครงการ "

'‘เรื่องที่เลือกทำมาจากการระดมความคิดกัน ครังแรก อ.ประวิทย์
เรียกประชุม ให้หาหัวข้อในวิชาเคมี ม.4,5,6 ให้อาจารย์ที่เป็นครูเครือข่ายทั้ง 
หมดให้มาเลือกหัวข้อกันว่าหัวข้อไหนควรเอามาสร้าง CAI บ้าง ที่มันยากๆ 
เรียนแล้วไม'เข้าใจ มองแล้วไม่เห็นภาพพจน์ เลือกๆ กันมาใต้ 26 เรื่อง’’

(ค ร ูเค ร ือ ข ่าย  1 1 2 3  ม .ค . 45)

"ปีแรก อ.ประวิทย์ ในฐานะครูแห่งชาติก็มาวางกรอบ แล้วช่วยกันคิด 
ว่าเราจะทำอะไรกันเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเคมีของประเทศไทย โดย 
มีเป้าหมายอยู่ว่า เราจะพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมีตามที่
อ.ประวิทย์เคยทำวิจัยไว้ โดยการใช้สื่อมัลติมีเดียเข้ามาเสริมในบางการทดลอง 
ที่ทดลองแล้วไม่สามารถเห็นกลไกไต้อย่างชัดเจน’'

(ครูเครือข่าย 2, 7 ก.พ. 45)

เมื่อคัดเลือกเน้ือหาได้แล้ว อ.ประวิทย์ ได้ประชุมปฏิบัติการครูเครือข่าย เรองการจัดการ 
เรียนการสอนวิชาเคมีที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการสร้างสื่อมัลติมีเดียเป็นเวลา 10 วัน ระหว่าง 
วันที่2 2 - 2 6 มีนาคม 2542 และวันที่2 9 มีนาคม - 2 เมษายน2542 โดยการอบรมแบ่งเป็น 2 
ห้อง ห้องละประมาณ 25 คน เนื่องจากต้องการให้ครูเครือข่ายได้เรียนรู้จากคอมพิวเตอร์ 1 
เครองต่อคน โดยห้องหน่ึง อ.ประวิทย์ เป็นผู้ลอนเอง ส่วนอีกห้องหน่ึงมีครูคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
และดูแลให้ เม่ือได้อบรมแล้วก็ให้จับคู่กันสร้างสื่อมัลติมีเดีย โดยเป็นครูท่ีอยู่ในระคับเดียวกัน 
ซึ่งรูปแบบการอบรมน้ันเป็นการให้ครูเครือข่ายได้ลงมือปฏิบัติจริง

"พอรู้ว่าเราจะสร้างสื่อนวัตกรรมมัลติมีเดียท้ัง 26 เร่ือง ตรงนีครูเรา 
ยังไม'เป็นเลยคอมพิวเตอร์ก็ไม'เป็น สร้างส่ือก็ไม่เป็นก็ต้องมาจัดประชุมอบรม

i s  I i sกัน ซ๋ึอ Soft Ware ทีทันสมัยมาอบรมเขาหลายรุ่น รุ่นละตัง 5 วัน 10 วัน
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training ตลอด’'
"ท่ีจริงมันจะมี 2 ห้อง ห้องละ 25 เคร่ือง เราก็ประชุมอบรมครั้งละ 5 วัน 

แบ่งรุ่นก็คือแบ่งตามจำนวนคนหารสอง"
"ส่วนใหญ่เขาจะจับคู่ระดับเดียวกัน ม.4 เขาก็จับด้วยกัน เพราะเขา 

สอนด้วยกันถูกไหม เขารู้เนือหาดี Concept ดีว่าปัญหามันอถู่ตรงไหน จะต้อง 
สร้างส่ืออย่างไร จับคู่เป็นระดับ ม.5 จับ ม.5 ม.6 จับ ม.6 พูดง่ายๆ ว่าเขา
ต้องสอนเน้ือหาน้ันด้วยกัน ระดับยังไม่เป็นไร แต่ถ้าเป็นคนละระดับแต่สอนเน้ือ 
หาเดียวกันก็ได้ ดูเนื้อหาที่เขาสอนร่วมกันเป็นหลัก ดูเน้ือหาท่ีเขาเช่ียวชาญ"

(อ.ประวิทย์, 18 ม.ค. 45)

“อาจารย์อบรมโปรแกรม Author ware , Childcenter นักเรียนเป็น 
ศูนย์กลางใช้เทคนิคอะไรบ้าง แล้วก็สอนวิธีการวัดและประเมินผล ,internet 
1วิจัยในช้ันเรียน t -  test จะมีตารางอบรมมาให้ อาจารย์จะเป็นคนปีกอบรม 
เอง มีอาจารย์[สตฯ ที่เก่งคอมพิวเตอร์มาช่วยตอนแรกๆ แต่ก็มีคร้ังหน่ึงท่ีเชิญ 
วิทยากรข้างนอกมา"

(ครูเครือข่าย1, 2 3 ม .ค .45)

"2ปแบบการปีกอบรมดีมาก ลงปฏิบัติจริง สอนปีบลงทำจริง แล้วให้ 
เวลาคุณไปทำเอากลับมาเสนอกัน แล้วช่วยกัน discuss ว่าเป็นยังไง แล้ว 
ทุกคนจะยอมรับในความคิดของคนกลุ่มใหญ่ เรามีอะไรเราเถียงกันตรงน้ัน
เพราะเราเป็นเคมีเหมีอนกัน’’

(ครูเครือข่าย 3,18ก.พ. 45)

เม่ืออบรมให้ความรู้ในครั้งแรกแล้ว อ.ประวิทย์ ให้ครูเครือข่ายแต่ละคู่ไปเขียน Story 
board เพ่ือเตรียมสร้างส่ือ โดยในปีแรกสร้างสื่อมี'ลติมีเดียตามเนื้อหาวิชาเคมี ภาคเรียนที่ 2 
ก่อน จำนวน1 5 เร่ือง ประกอบด้วย

1. การแยกสารละลายโซเดียมคลอไรด์ด้วยไฟฟ้าและการผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์โดย 
ใช้เซลลํไดอะแฟรม

2. การผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์โดยใช้เซลล์ปรอทและเซลล์เยื่อแลกเปล่ียนไอออน
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3. การเกิดพันธะเพปไทด์และการเกิดไดแซ็กคาไรด์
4. ผลของความดันหรืออุณหภูมิต่อปริมาตรของก๊าช
5. การผลิตโลหะอะลูมิเนียมและโลหะแมกนีเซียม
6. ความดันไอกับอุณหภูมิและความดันไอกับจุดเดือดชองของเหลว
7. การทำอิเล็กโทรไดอะลิซีสน้ําทะเลและแบดเตอรือิเล็กโทรไลต์แฃ็ง
8. โครงลร้างและไอโซเมอริซึมซองสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
9. ปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนปฏิกิริยาของแอลกอฮอล์กับโลหะโซเดียม 

ปฏิกิริยาของกรดแอชิติกกับโลหะโซเดียมและโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต
10. การละลายนํ้าของสารประกอบของธาตุหมู่ IA และหมู่ Il A
11. ปฏิกิริยาพิชชันและปฏิกิริยาพิวชัน
12. ปฏิกิริยาเอสเทอริพิแคชัน ปฏิกิริยา'ไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาลปอนนิทิแคชัน
13. การเกิดพอลิเมอร์และปฏิกิริยาพอริเมอไรเซชัน
14. เซลล์ละลมไฟฟ้าแบบตะกั่วและเชลล์เชื้อเพลิง
15. การซุบโลหะและการทำ,โลหะ'ไห้บริสุทธ้ิ

ห ล ังจากน ั้น  อ .ป ร ะ ว ิท ย ์ไ ด ้น ิเท ศ ต ิด ต าม ก าร เข ีย น  s to ry  b o a rd  แ ล ะก ารส ร ้างล ื่อ เพ ื่อ แ น ะ 

น ำแ ล ะ ช ่ว ย แ ก ้ป ัญ ห าต ่างๆ  ห ล ัง จ าก น้ัน อ.ป ระ 'ว ิท ย ์ ได ้ป ระช ุม ป ฏ ิป ้ต ิก า ''ค ร ูเค ร ือ ข ่าย  4  ว ัน 

ระหว ่างว ันท ี่ 1 1 - 1 4  ต ุล าค ม  2 5 4 2  เพ ื่อ พ ิจ ารณ าแ ล ะ ป ร ับ ป ร ุงแ ก ้ไข ล ื่อ ม ัล ต ิม ีเด ีย  เพ ื่อ ก าร ด ีก ษ า 

ก ารท ด ล อ งท างเค ม ีให ้ถ ูก ต ้อ งแ ล ้ว อ ัด ส ำเน าล งแ ผ ่น  CD ให ้ค ร ูเคร ือข ่ายน ำไป ท ดลองไซ ้ก ับ น ัก เร ียน  

เพ ื่อ ห าป ระ ส ิท ธ ิภ าพ แ ล ะ ป ระ เม ิน ค ุณ ภ าพ ข อ งล ื่อ

“มาใช้เครืองท่ีน่ีช่วยกันทำ เวลาทำก็ทำคนละเครื่องนี่แหละ แน่งกัน 
ว่าคนน่ีจะทำตรงไหน แน่งเนื้อหากัน แต่ต้องไปเขียน scip มาก่อนนะ เขียน 
story board มาก่อน ตอนแรกtinการเขียนตรงน่ี.ก่อน หลังจากที่อบรมการใช ้
โปรแกรมเป็นแล้ว คอมพิวเตอร์เป็นแล้ว ก็เอาเนื้อหาตรงนี่นมาเขียนเป็น story 
board ก่อนกลับไปเขียนแล้วเอามาอภิปรายกัน discuss กันว่าต้องแก้ไขตรง 
ใหนจนเป็น story board ที่สมบูรณ์ จึงจะแบ่งกันไปสร้าง ตอนไปสร้างก็จะมา 
สร้างท่ีห้องน่ีแหละ มาประชุมกัน 5 วัน 10 วัน แล้วก็มาสร้าง ท่ีเหลือก็กลับไป 
สร้างท่ีโรงเร์ยนใครโรงเรียนมัน แล้วก็กลับมา แต่ตอนท่ีไปสร้างท่ีโรงเรียนเราก็
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มีการติดตามผลไปตามโรงเรียนต่างๆ เป็นรายๆ ตลอดต่อเน่ืองตลอด สงสัยก็ 
ถามได้ทางโทรศัพท์ พอสร้างเสร็จแล้วปีดเทอมที่เราก็เรียกมาประชุม มานำ 
เสนอ มา discuss กัน ตรงไหนต้องแก็ไข ตรงน้ีใส'เสียงไม่เหมาะสม เน้ือหา 
ไม่คู่กต้อง ก็แก้กันเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง”

(อ.ประวิทย์, 18 ม.ค. 45)

การจับคู่ทำงานที่ครูเครือข่ายแต่ละคนอยู่กันคนละโรงเรียนไม่ได้สร้างปัญหาในการ 
ทำงาน เพราะครูเครือข่ายแต่ละคนได้ตกลงแบ่งหน้าท่ีกันตั้งแต่แรกแล้วว่าใครทำหน้าที่อย่างไร
ซึ่งสรุปได้ว่าแต่ละคนไบ่ทำของตัวเองมาแล้วเอาส่วนท่ีดีมาหลอมรวมกัน

‘‘คนละโรงเรียนก็ไม'เป็นไร เพราะเราตัดสินใจอย่างนี้ เราคุยกันแล้ว 
เราประชุมกันแล้วว่า 1 เร่ืองทีมอบให้ไปทำ 2 คนจะทำอย่างไร เขาก็ตกลง 
กันแล้วว่าให้ต่างคนต่างทำเลย เขาไม'ได้แน่งเน้ือหากันนะ ตอนแรกจะให้แบ่ง 
เน้ือหา แต่เขาบอกว่าต่างคนต่าง design ของตัวเองมาแล้วทำเลย ทำน่ืเขา 
ทำมาเลยต่างคนต่างทำมา ทำมาแล้วนำเสนอ discuss กัน ก็หยิบส่วนของ 
คนท่ีดี},ทหลอมรวมกัน ไม่ดีก็ตัดออก 2 คนทำมาเต็มที่แล้วเอามาหลอมรวม 
กันเป็น 1 เร่ือง ส่วนท่ีดีๆ  ของแต่ละคนมาหลอมรวมกันก็ได้ 1 เร่ือง ทุกคนทำ 
เหมือนกันหมดโดยท่ีอยู่ท่ีโรงเรียนก็ทำของตัวเองไป เป็นการรีเกเอามานำเสนอ 
แล้วหลอมรวมกันอีกที โดยท่ีนำมาหลอมรวมกันท่ีน่ี''

(อ.ประวิทย์1 18 ม.ค. 45)

“สับคู่ไม่มีปัญหาในการทำงาน คู่กับครูสตรีวิทยา 2 เพราะเป็นเพ่ือน 
กัน อาจารย์ท่านนื้ขอสับคู่ด้วย เพราะไม่เป็นคอมฯ มาก•แก ก็ขอมารีเกด้วย 
กัน ก็มาช่วยทำเนื้อหา’'

(ค ร ูเค ร ือ ข ่าย  1, 2 3 ม .ค .45 )
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การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2543

อ.ประวิทย์ ได้ดำเนินงานตามโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2542 คือนิเทศ ติด 
ตามผลการสร้างและพัฒนาลี่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาการทดลองทางเคมีตามเนื้อหาวิขาเคมี 
ภาคเรียนที่ 1 ซองครูเครอข่าย จำนวน 11 เรอง ประกอบด้วย

1. การเกิดพันธะโคเวเลนต์ และรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์
2. ทฤษฏีกรด -  เบล ปฏิกิริยาของ HC03 และปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบล
3. แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด
4. แบบจำลองอะตอมของทอมสัน
5. สีของเปลวไฟและสเปกตรัมของธาตุ
6. ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลของระบบ
7. สารละลายบัฟเฟอร์และการควบคุม pH ของสารละลายบัฟเฟอร์
8. การไทเทรตสารละลาย กรด-เบส
9. ปฏิกิริยาผันกลับได้ ผันกลับไม่ได้และภาวะสมดุล
า0. ความเข้มข้นของสารกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและอุณหภูมิกับอัตราการเกิด 

ปฏิกิริยาเคมี
11. การเกิดพันธะโลหะและพันธะไออนิก

ดังนันรวมสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาการทดลองทางเคมีที่ครูเครอข่ายลามารถสร้างและ 
พัฒนาฃึนทัง 2 ภาคเรียนมีทังหมดจำนวน 26 เร่ือง ต่อจากนั้นได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาครู 
เครือข่ายให้มีความรู้และสามารถประเมินคุณภาพและหาประสิทธิภาพสื่อมัลติมีเดียเพื่อการ 
ศึกษาการทดลองทางเคมีที่สร้างขึ้น โดยอัดสำเนาสื่อมัลติมีเดียทั้ง 26 เร่ืองลงแผ่น CD จำนวน 
2 แผ่น มอบให้ครูเครือข่ายทุกคนนำไปทดลองใช้กับนักเรียนของดัวเอง ในเร่ืองท่ีตรงกับท่ีตัวเอง 
ลอน และให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเพื่อหาประสิทธิภาพและประเมินคุณภาพของสื่อมัลติมีเดีย ซ่ึง 
ผู้วิจัยได้ติดตามผลการดำเนินงานของครูเครือข่าย โดยเดินทางไปนิเทศติดตามผลโทรดำเนิน
งานที่โรงเรียนของครูเครือข่าย ซึ่งดูกระบวนการจัดการเรียนการลอนทุกข้ันตอน จากการนิเทศ 
พบปัญหาในเร่ืองเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีบางโรงเรียนบังมีไม่พร้อม และการท่ีต้องไปนิเทศหลายโรง 
เรียนทำให้ อ.ประวิทย์ ต้องจัดการแบ่งเวลาในการทำงานให้ดีทั้งงานที่ตัวเองต้องรับผิดชอบท่ีโรง 
เรียน งานท่ี สสวท. และการติดตามนิเทศครูเครือข่าย
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“นิเทศติดตามใช้ทุกอย่างเลย หนึ่งตั้งแต่จัดประชุมมารวมกันตรงนี้
แลกเปลี่ยนกันเลย นิเทศแนะนำกันเลย สองไปท่ีโรงเรียน ลำบากมากเลย 
หน่ึงตัวค2ต้องสอนด้วย เพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาว่างไป หน่ึงอาทิตย์ต้องไป 
ทำงาน สสวท. วันนีง ก็ขอ สลวท. ว่าช่วงน้ีไม่ว่างนะ งานทำที่บ้านก็แล้ว 
กัน แล้วก็ขับไปตามโรงเรียน ตรงนี้ลำบากมาท ต้องใช้เวลาว่างนัดเขาวัน 
หยุดบ้าง ตอนเย็นบ้าง ว่าจะไปหา ต้องคุยกัน ใช้ทุกอย่างตั้งโทรศัพท์ โทร 
สาร E -  mail พไปเยี่ยมชั้นเรียน ต้องไปอยู่แล้ว แต่ไปบ่อยมากไม‘ได้ 
เพราะเราก็ต้องสอน เราก็ทิงไม่ได้เหมือนกัน ต้องตกลงดีๆ ว่าเราจะไปช่วง 
ไหน ตรงน้ีก็'ใช้เวลานอก บางโรงเรียนไกลก็ไปไม'ครบ ใช่โทรศัพท์ แฟกซ์ 
เรียกมาประชุม อะไรอย่างนี้ ไกล  ๆ ไปไม'ไหว ขับไปโคราช ขับไปสุพรรณไม่ 
ไหว เราก็ไม่ได้ไป แต่เราตกลงกันแล้วว่าเราจะนิเทศทางนี้ๆ นะ”

‘‘ดุ}ทุกอย่างเลย ตั้งแต่การเรียนการสอนของเขา เขาสอนในช้ันเรียน 
เป็นอย่างไร เอาสื่อตัวนี้ไปใช้อย่างไร แล้วเกิดผลอย่างไร น่ังดุ!เขาสอน พอดุ! 
เสร็จก็มาคุยกันว่าเป็นอย่างไรบ้าง เอามาใช้แล้วเป็นปัญหาอย่างไร ซ่ึงส่วน 
ใหญ่โรงเรียนจะมืปัญหาเรื่องคอมฯ เบนส่วนใหญ่ คอมฯ เขาไม’ค่อยมีกัน 
เพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาไปต่อกับ T.V. บางทีคนที่สร้างสื่อตัวมันเล็กอ่านยาก 
เขาก็จะอ่านให้ฟัง ตรงนี้ก็จะมีปัญหาต่างๆ ซ่ึงแต่ละโรงก็ไม่เหมือนกัน บาง 
โรงที่เขาพร้อมก็จะมีปัญหาแบบนึง ท่ีเขาไม่พร้อมแบบนึง แม้แต่เตรียมอุดมก็ 
จะมีปัญหาแบบนึง แต่ละโรงจะไม่เหมือนกัน เราต้องไปคุยเอาข้อมูลมา
แล้วแนะนำเขาเท่าที่จะทำได้ ปัญหาที่เจอมากๆ จะเป็นเร่ืองคอมฯ บางท ี
เวลาสอนเขาสอนห้องคอมฯ เขาไม'ว่าง เพราะฉะน้ันเขาต้องมาใช้ช่วงเย็น วิธี 
ทำทำไม่ได้แบบนี้หรอกว่าทดลองเสร็จแล้วลงมาลุยได้เลย ใช้ห้องคอมฯ สอน 
เขาต้องไปจองห้องคอมฯ ก่อน ว่างถึงจะลงได้ เพราะฉะน้ันแต่ละโรงไม่
เหมือนกัน ปัญหาอื่นไม'ค่อยมี เพราะเอาไปใช้กับเด็กแล้วเด็กขอบตั้งนั้นเลย 
เด็กอยากจะเรียนอย่างนี้ เขาก็ชอบเพราะเป็นสื่อที่ทันสมัยเหมือนเล่นเกม
แล้วก็ได้ความรู้ด้วย จากอนุทินที่เขียนมาจากการประเมินแล้วเด็กเขาจะชอบ 
ต้ังน้ัน จะติดตรงน้ีแหละ ความพร้อมของ Author ware ของแต่ละโรง 
อุปกรณ์ที่จะเอาสื่อตัวนั้นไปนำเสนอมีปัญหาเยอะ’’

(อ.ประวิทย์, 1 8 ม.ค .45)
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นอกจากนี้ อ.ประวิทย์ได้จัดประชุมปฏิบัติการ 2 คร้ัง เป็นเวลา 7 วัน ระหว่างวันท่ี 27 
- 3 0  มีนาคม 2543 และระหว่างวันท่ี 4 - 6 ตุลาคม 2543 เพื่อให้ครูเครอข่ายได้รายงานผล 
การหาประสิทธิภาพและการประเมินคุณภาพลื่อมัลติมีเดีย แล้วร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียน 
รู้ประสบการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การเขียน 
แผนการลอน และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขแบบทดลอบ รวมท้ังแบบประเมินต่างๆ ท่ีนำไปใช้ใน 
การจัดการเรียนการสอนวิชาเคมีที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย1ใช้บัลติมีเดียเพื่อการศึกษาการ
ทดลองเคมี ชื่งเมื่อมาประชุมกันแล้วครูเครือข่ายมีปัญหาในเรื่องใดสามารถถามได้ โดยอาจารย์ 
พยายามช่วยหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้

“ตอนที่มานำเสนอเราจะใช้เวลาตรงนี้มาก ให้ผู้สร้างท้ังสองคนมาน่ัง 
แล้วมาคลิกทีละหน้าๆ แล้ว 50 คนท่ีมาน่ังประชุมก็ดู เราใช้ Projector 
ใหญ่นะ แล้วก็อภิปรายทีละฉากๆ แล้วแก้ไขกัน จดๆๆ ไว้ตลอด แล้วพอ 
หลังจาก discuss กันแล้ว ได้รู้ช้อบกพร่องของแต่ละเร่ืองแล้วว่ามันมีตรง 
ไหน เราก็จะใช้ห้องคอมฯ 3 - 4  ห้อง เอาเช้ามาแล้วทุกคนของใครของมันก็ 
มานั่งแก้ แก้ไขเลย แล้วเราก็อยู่ด้วยกัน ตรงไหนแก้ไขไม่ได้ก็สอนกันเลย จะ 
5 วัน 10 วัน ก็แล้วแต่ น่ังช่วยกันทำ ทำจนกระทั้งได้ออกมาแล้วแล้วเอา 
มาส่งพี่ พี่ก็ต้องไปเปิดทุกเรื่องเลยแล้วแก้ไข บอกตรงๆ ว่าบางเรื่องทำมา 
แล้วก็ยังไม่ฤกต้อง พี่ก็ต้องเป็นคนแก้ไขสุดท้าย เหน่ือยมากเพราะน่ังแก้ไขทุก 
เรื่องเลยนะ ทุกฉาก โดยเฉพาะ concept ท่ีพิมพ์ผิดบ้าง สีท่ี'ใช้'ผิดบ้าง พ่ี 
ต้องเป็นคนตรวจสุดท้ายและแก้ไขสุดท้าย"

‘‘ปรึกษาตลอดเวลา แม้แต่การมาประชุมแต่ละครั้ง แต่ละคนก็จะพูด 
ปัญหาของตัวเอง แต่ปัญหาส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวครูเท่าไหร่ ข้ึนอยู่กับ 
อุปกรณ์ของแต่ละโรงเรียน บางครั้งเราก็แนะนำได้แต่ก็ไปช่วยเขาไม่ได้เหมือน 
กันถ้าไม่มีเครื่องคอมฯ มันข้ึนอยู่กับการบริหารของแต่ละโรง แต่ก็แนะนำเขา 
ว่าให้ทำวิจัยตรงนี้ว่ามันได้ผลดีอย่างไร แล้วนำเสนอผู้บริหาร เพ่ีอผู้บริหารใน 
ปีต่อไปเขาจะได้จัดสรรงบซื้อเครื่องคอมฯ จะได้เอาสื่อตัวนี้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับนักเรียนมากข้ึน บางโรงก็ทำ เขากลับไปเขียนโครงการว่าจะต้อง 
เอาสื่อตัวนี้ไปใช้ทำตามโครงการครูแห่งชาติ บางโรงเรียนเขาก็ชือให้เลย"

‘'การนำเสนอตรงน้ีจะสนุกสนานมาก เพราะสื่อแต่ละคนก็จะมีความ 
สามารถไม่เหมือนกัน เวลาเขานำเสนอก็จะวิจารณ์กันแหลก ห้วเราะกันใหญ่
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บางคนเสียงมา หาเสียงไม่ได้ การทำนํ้าทะเลเป็นนำ'จืดหาเสียงไม่ได้ เขาก็ 
เอาเสียงชักโครกมา พอปล่อยนํ้าทะเลลงไป เขาก็ชักโครกครูด ก็เฮกันใหญ่ 
มีการแลกเปลี่ยนกัน วิจารณ์กันแหลก ซึ่งตัวคนที่สร้างมาเขาก็ภูมีใจที่เขาได้ 
มานำเสนอ เราจะให้ present ในหอประชุมใหญ่ แล้วทุกคนก็ comment 
ก็จดๅ กัน เขาก็จะได้ความ[ไปด้วย ได้คอมฯไปด้วย ตรงไหนเทคนิคไม'ได้ 
เขาก็จะแนะนำกัน พเป็นคนคอยประสาน"

(อ.ประวิทย์, 1 8 ม .ค .45)

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2543 นี เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ กล่าว 
คือครูเครือข่ายสามารถหาประสิทธิภาพและประเมินคุณภาพลื่อมัลติมีเดียที่ลร้างข้ึน ทำ'ไหใด้ล่ือ 
มิลติมีเดียเพื่อการศึกษาการทดลองทางเคมีที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 
จำนวน 26 เร่ือง และได้แบบทดสอบวัดผลลมฤทธี้ทางการเรียนที่มีความยากง่ายระหว่าง 0.20 
-0 .8 0  และค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป และได้แบบประเมินต่างๆ ที่มีคุณภาพมากขึ้น 
ตลอดจนได้เทคนิคการจัดการเรียนการลอนวิชาเคมีที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้มัลติมีเดียเพื่อ 
การศึกษาการทดลองทางเคมี และทำให้ครูเครือข่ายมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างมิ'ลติมีเดียมากขึ้น 
จนกระทั่งสามารถไปขยายผลต่อด้วยการสอนเพื่อนครูคนอื่นได้

‘‘หาประสิทธิภาพโดยการเอาไปทดลองใช้กับนักเรียน ใช้เกณฑ์ที่เคย 
หาประสิทธิภาพ 80/80 คือ 1 คน มาแก้ไข หาใหม่กับ 5 คน ไม่ดีก็เอา 
มาแก้ไข ไปหากับกลุ่มใหญ่ 30 คน เป็น step แก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์ 
แต่ละเรื่องเอามารายงาน ทุกโรงเอาไปใช้แล้วเอามารายงานว่าเป็นอย่างไร
แล้วเราก็จะมาแก้ไขปรับปรุงสุดท้ายอีกที"

"ปี 2 ได้ผลน่าพอใจ เนื่องจากว่าเราเอาไปหาประสิทธิภาพกับโรง 
เรียนเยอะๆ กับเด็ก เพราะฉะน้ันพอไม่มีประสิทธิภาพป็บเราก็เอาแก้ไข แล้ว 
เอาไปใช้อีก ทำอบู่แบบนี้จนได้สื่อตามเกณฑ์มาตรฐานที่เรากำหนด เราตกลง 
ในที่ประชุมว่าจะเอา 80/80 เพราะฉะนั้นเมื่อหามาแล้วตรงไหนมีช้อบทพร่อง 
ก็เอามาแก้ไข แล้วเอากลับไปใช้ใหม่กับนักเรียน แบบน้ีจนกระท่ังได้ส่ือฝาน 
ตามเกณฑ์ 80/80 ท้ัง 15 เรื่องในภาคเรียนที่ 2 นอทจากมีแล้วเราก็ยัง 
ประเมินคุณภาพด้วย โดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเราก็ไม่ได้เอาจากไหน 
หรอกเพราะ 50 คนของเราเป็นครูผู้สอนเคมีจากส่วนกลางและกลุ่ม 1 ซ่ึงมี
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ประสบการณ์ด้านการสอนเคมีอยู่แล้ว แล้วก็เชิญครูจาก สสวท. ด้วย เอา 
มาดูสื่อตรงนี้ทีละเรื่องๆ แล้วเอามาประเมินประสิทธิภาพตามที่เรากำหนด
แล้วมาหาเป็นค่าเฉลี่ยว่าคุณภาพเป็นยังไง อยู่ในขั้นดี หรือตรงไหนต้องปรับ 
ปรุงแก้ไข"

"สื่อต่างจากเดิมเยอะ เพราะปีแรกๆ ท่ีทำมาเขายังไม'เป็น ข้ันทำ 
ออกมาจะได้ระดับนึง เราเน้น concept นะ รูปแบบการนำเสนอไม่ดี ไม'
เป็นไรเราปรับปรุงแก้ไขดันได้ แต่ concept ต้องไม'ผิด ปี 2 ส่ือที่ออกมา 
หลังจากแก้ไขแล้ว ปรันปรุงประสิทธิภาพแล้วออกมาดีมากๆ เลย ดีกว่าเดิม 
เยอะ ดีกว่าปีแรกเยอะมากๆ ท้ังตัวส่ือเอง ท้ังตัวครูในเร่ืองความรู้ทาง
concept เคมี และการผลิตสื่อดีขึ้นมาก จากไปเห็น ปี 2 เขาเป็นวิทยากร 
ได้แล้ว เขาไปเป็นวิทยากรอบรมการสร้างสื่อตรงนี้ให้ดับครูในจังหวัดได้เลย
เรมปีนได้แล้ว"

(อ.ประวิทย์, 1 8 ม.ค .45)

การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2544

ในปีงบประมาณนี้ อ.ประวิทย์ ได้ดำเนินการติดตามผลการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมี 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้มัลติมีเดียเพื่อการศึกษาการทดลองทางเคมี ภาคเรียนที่ 2 ของ 
ครูเครีอข่ายตามโรงเรียนต่างๆ แล้วได้ประชุมปฏิบัติการครูเครือข่าย 2 วัน ระหว่างวันท่ี 26 -
27 มีนาคม 2544 เพื่อรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการลอนวิชาเคมีที่เน้นผู้เรียนเป็น 
สำคัญ โดยใช้บัลติมีเดียเพื่อการศึกษาการทดลองทางเคมี ภาคเรียนที่ 2 ชองครูเครือข่ายและ 
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ปัญหา และข้อแนะนำต่างๆ ต่อมาได้ติดตามผลการจัดการ 
เรียนการลอนวิชาเคมีที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้มัลติมีเดียเพื่อการศึกษาการทดลองทางเคมี 
ภาคเรียนที่ 1 ของครูเครือข่ายตามโรงเรียนต่างๆ และจัดประชุมเพื่อรายงานผลการจัดการ
เรียนการลอนวิชาเคมีที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้บัลติมีเดียเพื่อการศึกษาการทดลองทางเคมี 
และวางแผนการจัดแสดงผลงานในวันที่ 20 กันยายน 2544 ซึ่งจากการนิเทศติดตามการจัด 
การเรียนการสอนชองครูเครือข่าย โดยใช้กระบวนการการนิเทศติดตามแบบกัลยาณมิตรนิเทศ
เพราะช่วยให้ครูเครือข่ายมีความรู้ ความเข้าใจและมีทัศนคติทีดีต่อครูแห่งชาติและเต็มใจปรับ
ปรุงพฤติกรรมการจัดการเรียนการลอน เพื่อพัฒนาการเรียนการลอนวิชาเคมีให้มีประสิทธิภาพ
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สูงข้ึน ซ่ึงเทคนิคท่ี อ.ประวิทย์นำมาใช้ในการนิเทศติดตามครูเครือข่ายนั้นมีหลายวิธี ได้แก่ การ 
เยี่ยมชั้นเรียน การนิเทศติดตามทางโทรศัพท์ การแนะนำเป็นรายบุคคล การนิเทศติดตามทาง 
โทรสาร จดหมายธรรมดา จดหมายอิเล็กทรอนิกส์’ และใช้แบบลอบถามถามความคิดเห็นของ 
ครูเครือข่ายต่อการจัดการเรียนการลอนวิชาเคมีที่เน้นผู้เรียนป็นลำศัญ โดย'ใช้มลติมีเดียเพื่อการ 
ทดลองทางเคมี ก่อนและหลังเป็นครูเครือข่ายของครูแห่งชาติ พบว่า การจัดการเรียนการลอน 
วิชาเคมีที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้บัลติมีเดียเพื่อการคิกษาการทดลองทางเคมีของครูเครือ
ข่าย ก่อนเป็นครูเครือข่ายของครูแห่งชาติกับหลังเป็นครูเครือข่ายของครูแห่งชาติแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางลถิติที่ระคับ .01 (sig 2-tailed < .01) แลดงว่า ครูเคมีหลังจากเช้าร่วม 
โครงการครูแห่งชาติและเป็นครูเครือข่ายของครูแห่งชาติแล้ว สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการ 
ลอนวิชาเคมีที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้มัลติมีเดียเพื่อการศึกษาการทดลองทางเคมีได้ดีกว่า 
ก่อนเช้าร่วมโครงการครูแห่งชาติ และครูเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อผลการจัดการเรียนการลอน 
วิชาเคมีที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้มัลติมีเดียเพื่อการคิกษาการทดลองทางเคมีอยู่ในระคับดี 
เฉลี่ยร้อยละ 88.16 และระคับปานกลางเฉลี่ยร้อยละ 11.84

นอกจากนี้แล้วในปีสุดท้ายนี้ อ.ประวิทย์ ได้จัดงานเผยแพร่ผลงานของครูเครือข่าย 2 วัน 
ระหว่างวันที่ 8 - 9  ตุลาคม 2544 ที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เพื่อให้ครูเครือข่ายนำเลนอผล 
งานและจ ัดแลดงผลงานการจ ัดการเร ียนการสอนว ิชาเคม ีท ี่เน ้นผ ู้เร ียน เป ็นสำค ัญ  โดยใช้
มลติมีน.ยเพื่อการศึกษาการทดลองทางเคมี พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้ครูเครือข่ายและผู้บริหาร 
โรงเรียนของครูเครือข่าย

"ครบท้ัง 26 เร่ืองแล้ว ตอนน้ีจบแล้วนะ 3 ปี ยังไม่ได้ report ส่ง 
สกศ. แต่ได้จัดแสดงผลงานไปแล้ว อธิบดีมาเขาชื่นชมมากเลย ซ่ึงครบหมด 
สอนยับเด็กไปแล้ว รายงานผลการใช้ยับเด็กมาแล้ว"

"ปี 2 หาประสิทธิภาพ ปี 3 เอาสื่อตัวน้ีไปใช้ในการสอนนักเรียน 
โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ เอาไปใช้ตอนไหน ใช้อย่างไร แบบประเมินม ี
อะไรบ้าง แบบประเมินมีหมด ทั้งแบบวัดผลคัมฤทธิ้เราก็ช่วยยันสร้าง แบบ 
วัดทักษะภาคปฏิบัติ แบบวัดเจตคติ แบบวัดการทำงานกลุ่ม อนุทินของครู 
อนุทินของเด็ก report มา ตรงนี้ทำเราจะมาคุยยันว่าแบบประเมินจะใช้อะไร 
บ้าง แล้วเราก็เอาไปใช้ยับเด็กจริงๆ ใช้ตามนั้นแล้ว report มา เพราะ
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ฉะนั้นจะได้ผลสัมฤทธิ้ทางการเรียน เจตคติ ทั้งด้านคุณภาพที่เขาประเมินมา 
โดยการเขียนอนุทินท้ังค2และเด็ก แล้วเราก็เอามารวบรวมแปลผล"

(อ.ประวิทย์, 1 8ม .ค .45)

สรุปผลการดำเนินงานทง 3 ปีงบประมาณ

1. ครูเครือข่ายมีความรู้ ความเข้าใจ และลามารถสร้าง พัฒนาลื่อมลติมีเดียเพื่อการ 
ศึกษาการทดลองทางเคมีในเนือหาที่เป็นนามธรรมเข้าใจยาก และการทดลองที่เป็นอันตราย ซ่ึง 
ตามเป้าหมายกำหนดใว้ 18 เรอง แต่ครูเครือข่ายลามารถสร้างและพัฒนาได้ จำนวน 26 เร่ือง

2. ครูเครือข่ายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพและการหาประสิทธิ 
ภาพสื่อมัลติมีเดียและสามารถประเมินคุณภาพและหาประสิทธิภาพลื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 
การทดลองทางเคมีได้

3. ได้สื่อบัลติมีเดียเพื่อการศึกษาการทดลองทางเคมีที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 26 เร่ือง

4. ครูเครือข่ายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการลอนวิชาเคมีที่เน้นผู้ 
เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้มัลติมีเดียเพื่อการศึกษาการทดลองทางเคมีและสามารถจัดกิจกรรมการ 
เรียนการสอนวิชาเคมีที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้มัลติมีเดียเพื่อการทดลองทางเคมีได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ

5. นักเรียนได้เรียนรู้วิชาเคมี โดยการปฏิบัติการทดลองแล้วใช้ลือมัลติมีเดียเพื่อการ 
ศึกษาการทดลองทางเคมีเป็นเครื่องช่วยในการเรียนรู้และเชื่อมโยงความคิดจากการปฏิบัติการ 
ทดลองสู่ทฤษฎีแล้วหาคำอธิบายให้แก,ตนเอง จนลามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง ทำให้มี 
ทักษะในการปฏิบัติการทดลองและมีผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียนวิชาเคมีสูงขึ้น

6. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิชาเคมี

จากการทำงานร่วมกับครูเครือข่ายแต่ละท่านมาเป็นเวลาถึง 3 ปี ต้องมีการจัดประชุม 
หลายครั้ง โดยจัดประชุมท่ีโรงเรียนราชวินิตบางแก้วเพราะสะดวกในทุกๆ ด้านและประหยัดค่า 
สถานท่ี ซึ่งตรงน้ีต้องได้รับความร่วมมือจากเพื่อนครูที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้วด้วย งานถึง
ประลบความสำเร็จ ด้งนั้นอ.ประวิทย์ จึงต้องวางแผนในการประสานงานอย่างดี
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‘‘การประชุมเครอข่ายแต่ละครั้งเราต้องทำหมดเลยนะทั้งร่างตาราง 
หลักปีดร เราได้จากการระดมความคิดมาแล้วนี่นะ การร่างหนังสือเชิญคร ู
เครือข่ายมาประชุม หาสถานที่ การทำหนังสือขอต้นลังกัด เขียนโครงการ 
อ!3!มัติ ทำทุกอย่างเลย ตรงนี้เหนื่อยมาก คนท่ีจะเป็นครูแห่งชาติต้องจัดการ 
ตรงน้ีเก่งด้วยนะ แต่ว่าปีการตั้งครูในโรงเรียนเป็นกรรมการ ก็เราคนเดียวทำ 
ไม่ไหว เราก็ต้ังกรรมการในส่วนต่างๆ ลงทะเบียน ฝายอาหาร ฝายเอกสาร 
เราต้องประสานคนมากเลย ถึงจะประสบความสำเร็จ จะจัดประชุมท่ีน่ีทุก 
ครั้งเน่ืองจากท่ีน่ีสถานท่ีค่อนข้างพร้อม พ่ีใช้เคร่ืองคอมฯ เป็นหลัก ถ้าไปโรง 
แรมจะใช้เคร่ืองคอมฯ ท่ีไหนเล่น พ่ีจะประชุมท่ีน่ีเป็นหลัก เพราะหอประชุมท่ี 
นี่ติดแอร์ เคร่ืองคอมฯ ก็พร้อม เราใช้ที่นี่ประหยัดด้วย โรงแรมมันแพงแล้วก็ 
ไม่มีคุณภาพเท่านี้ด้วย แม่ครัวทิน, โรงอาหารพี่แม่ครัวทำอาหารเยี่ยมอย่างงี ้
เลย อร่อยมาก แล้วฤกด้วย ครูเครือข่ายเดียวนี่เจอกันก็บอกว่าไม่ว่าจะไป 
ประชุมที่ไหนอาหารก็อร่อยสู้ราชวินิตบางแก้วไม่ได้เลย การเดินทางก็ไมมี
ปัญหาไปเช้าเย็นกลับได้ ไม่ต้องค้างคืน"

(อ.ประวิทย์, 1 8 ม .ค .45)

การประชุมในแต่ละครั้งส่วนใหญ่ครูเครือข่ายมากันครบ ซ่ึงมาทุกคร้ัง อ.ประ'วิทย์ มีเร่ือง 
ใหม  ๆ มาลอนอยู่เป็นประจำ นอกจากครูเครือข่ายได้ความรู้ใหม่เพิ่มเติมแล้ว ยังได้แลกเปลี่ยน 
ความรู้กันกับเพื่อนครูเครือข่ายอีกด้วย ไม่ใช่รับจากครูเครือข่ายคนเดียว และ อ.ประ'วิทย์ ได้ 
ลนับสนุนครูเครือข่ายในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพด้วย

‘‘เขาจะ Happy มาก เวลาปีดเทอมทีเขา1จะมาประชุมกันท่ีน่ี แลก 
เปลี่ยนความรู้กัน ทานอาหารร่วมกัน แล้วค่าใช้จ่ายเราออกให้หมด เขาชอป 
มาก ดีใจมากเลย เขาก็เขียนว่าอาจารย์อย่าเพี่งเลิกนะ’’

‘'ตรงนี้ถือว่าเป็นการที่เขาได้เอาอะไรมาแลกเปลี่ยนกันทั้ง 50 คน 
ไม่ใช่มารันจากครูแห่งชาติคนเดียว แรกๆ รับจากพี่ แต่ตอนหลังๆ สนุก 
สนาน เทคนิคการสร้างสื่อใหม่ๆ เขาได้มาเขาก็เอามาสอนกัน มันก็เหมือน 
เป็นเพ่ือนซ่ึงวิชาชีพเดียวกัน วิชาเดียวกัน คุยกันรู้เร่ือง มีอะไรก็เอามาแลก 
กัน แล้วไม่หวง เพราะเราสร้างนิลัยไว้ต้ังแต่แรกแล้วว่ามีอะไรไม่หวงกัน พ่ี 
แจกพ่ีแจกหมด 26 เร่ือง มีอะไรเขาก็มาแจกกัน โรงเรียนบดินทร์เดชาเขา
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เป็นศูนย์เคมีใช่ไหม แล้วเขาเป็นเครือข่ายพี่ด้วย เพราะฉะนนเวลาเขามีอะไร 
เขาก็เอามาแลกกัน จะเป็นบรรยากาศที่มืความสุข มาเจอกันเหมือนเพื่อนมา 
เจอกัน เพราะประชุมต่อเนื่องมา 3 ปี สนิทกันมากเหมือนพ่ีเหมือนน้อง มา 
ทีก็เฮ สนุกกันมาก”

“พูดกงการนำเสนอให้ครูโดยทั่วไปดู พอพ่ืทำเสร็จแล้วม้นก็จะมืงาน 
วทร. ประชุมครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของ สสวท. พื่ก็จะเอาครูเครือ 
ข่ายไปนำเสนอ ไปออกงาน ปีแรกก็เอาไป ปีน้ีก็เอาไปท่ีโคราช เพิ่งกลับ 
เพราะฉะน้นครูเครือข่ายจะได้นำเสนอผลงานของตัวเองพร้อมทังงานวิจัยในชัน 
เรียนท่ีตัวเองทำ เอาสื่อตัวน้ีไปใช้ท่ีโรงเรียนเป็นอย่างไร เขียนรายงานเป็น
วิจัยไว้ เอาไปเผยแพร่ข้างนอกตลอด แล้วตัวเขาเองก็ไดรับเชิญเป็นวิทยากร 
แล้ว ไปเผยแพร่ให้คนอื่นเขา ตรงน้ีเราก็ไม'ว่าเพราะฉะน้ีนไปท่ัวแล้ว"

(อ.ประวิทย์, 1 8 ม .ค .45)

ตัวอย่างผลจากการดำเนินงานตามโครงการครูแห่งชาติของครูเครือข่าย

ผูวิจัยได้สืกษาช้อมูลจากครูเครือข่ายจำนวน 3 คน ได้'ข้อมูลดังนี้

ครูเครือข่าย ไ ได้รายงานผลการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมีที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์ 
กลาง โดยใช้มัลติมีเดียเพื่อการศึกษาการทดลองทางเคมี โดยการเขียนอนุทินครูต่อการจัดการ 
เรียนการลอนวิชาเคมีที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางดังนี้

“จากการที่ข้าพเจ้าได้นำลื่อ CAI มาใช้ประกอบในการเรียนการลอนวิชาเคมี ควบคู่กับ 
การทดลองโดยใช้ลื่อ CAI ประกอบการอภิปราย และสรุปผลการทดลอง และบางครั้งใช้ทบ 
ทวนบทเรียน โดยใช้ทดลองสอนกับนักเรียน ห้อง 5/1 โรงเรียนหอวัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2543

การดำเนินการสอนโดยใช้ล่ือ CAI ข้าพเจ้าได้ทดลองลอนโดยใช้ท้ังหมด 4 เร่ือง ได้ใช้ 
ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน ชื่งนักเรียนลามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 คนต่อ 1 เคร่ือง 
เร่ืองท่ีใช้ลอน คือ เร่ืองโครงสร้างและไอโซเมอรีซึมของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน นักเรียนมี 
ความสนใจในบทเรียนมาก เพราะบทเรียนได้ออกแบบไว้สะดวกในการเรียน สวยงามและมีคำ 
ถามที่ท้าทายความลามารถของนักเรียน มีคำเฉลย พร้อมทังมีการเสรีมพลังโดยการชมเชยเมื่อ
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ตอบถูก นักเรียนจะชอบมากที่สุดคือ การทำแบบ‘รกหัด จะมีการ!]รึกษาโต้แย้งเพื่อหาคำฅอบที่ 
ถูกต้อง นักเรียนมีความสุขมาก ส่วนอีก 3 เร่ือง คือเรื่องปฏิกิริยาของแอลกอฮอล์กับโลหะ 
โซเดียมและกรดแอซีติกกับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต เร่ืองปฏิกิริยาเอสเทอริทิแคชัน ไฮโดรลิ 
ลิล และปฏิกิริยาละปอนนิทิแคชัน เร่ืองการเกิดพันธะเพปไทด์และการเกิดไดแซกคาร์ไรด์ ไดใช้ 
สอนในห้องโสตหัศนศึกษาโดยใช้เคร่ือง Projector พร้อมจอฉายภาพขนาดใหญ่ ภาพที่ปรากฏ 
บนจอตัวหนังลือบางครั้งเล็กไปตัวอักษรท่ีเป็นลีอ่อนจะมองไม่ชัด การเรียนรวมห้องใหญ่แบบน้ี
นักเรียนก็มีความลนใจและตั้งใจเช่นกัน ขณะเรียนจะมีนักเรียนที่อาลาขอคลิกเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จะเป็นคนพิมพ์คำตอบ และจะเป็นคนอ่านคำถามในกรณีที่เพื่อนๆ มองไม่ชัด เพ่ือน  ๆ จะแย้ง 
กันตอบและเมื่อตอบถูกก็จะส่งเลียงแลดงความดีใจ ข้อความใดที่ไม่เข้าใจนักเรียนจะถามและจะ 
ย้อนกลับไปดูใหม่ รู้สึกว่านักเรียนเกือบทั้งห้องจะสนุกและมีจุดลนใจที่เดียวกัน และเม่ือให้สรุป 
ผลและเขียนผลการทดลองนักเรียนก็ให้ความร่วมมือกันดี ผลลัมฤทธ้ิทางการเรียนของห้อง 5/1 
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก นักเรียนได้ระดับคะแนน 4 เพ่ิมฃึน สภาพห้องและบรรยากาศในการเรียนดี 
ปัญหาในการใช้ห้องคอมพิวเตอร์มีน้อยมาก จะมีปัญหานิดหน่อยที่ห้องโลดเพราะต้องเตรียม
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง Projector

สรุปว่าการใช้ลื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาการทดลองทางเคมี ช่วยให้ครูกับนักเรียนและ 
นักเรียนกับนักเรียนมีปฏิลัมพันธ์ต่อกันมากขึ้น เมื่อนักเรียนลงลัยหรือไม่เข้าใจ จะถามเพื่อนที่อยู่ 
ข้างเคียงหรีอถามครูทันทีและลามารเ,ย้อนกลับไปดูที่ลื่อใหม่ ครูและนักเรียนลามารถชักถามจน 
ได้คำตอบที่พอใจซึ่งกันและกัน ช่วยให้ครูบรรยายน้อยลง นับว่าเป็นลื่อที่ช่วยสอนโดยยึดนัก 
เรียนเป็นสำคัญ”

และจากการสรุปอนุทินของนักเรียน นักเรียนมีความคิดเห็นต่อลื่อมัลติมีเดียดังนี้
- การเรียนโดยใช้ CAI เป็นลื่อ รู้สึกชอบเพราะจะมีการลัดและเรียงลำดับเนื้อหาไว้

อย ่างเป ็นข ั้นตอนทำให ้เข ้าใจง่ายต ่อการศึกษาด้วยตนเอง หรือศึกษากันในกลุ่ม
พร้อมทั้งมีแบบทดลอบเพื่อประเมินตนเองว่ามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด

- การเรียนด้วย CAI เป็นการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศการเรียน และได้มีโอกาลพูดคุย 
ปรกษากับเพื่อนๆ ในกลุ่ม

- CAI ทำให้เข้าใจในวิชาเคมีได้มากขึ้น เพราะมีภาพเคลื่อนไหว สามารถรู้ขั้นตอนใน 
การเกิดปฏิกิริยาต่างๆ ได้อย่างละเอียดและเข้าใจ มีเน ื้อหาเรียงจากง่ายไปหายาก 
มีเลียงประกอบ ภาพลีสวย เนื้อหาครอบคลุม ทำให้เรียนอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น แต่มี
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ข้อเสีย เพราะบางครั้งแต่ละหน้าใช้เวลานานเกินไปกว่าตัวหนังสือจะปรากฎออกมา 
เต็มจอ ทำให้เสียเวลามาก แบบปีกหัดน้อย

- การเรียนด้วย CAI เป็นการเรียนที่สะดวกลบายและลามารถเข้าใจได้ง่าย การ 
ทดลองต่างๆ ถ้ามีสารเคมีที่อันตราย ถ้าเรียนด้วย CAI ก็จะไม่เสี่ยงต่อการได้รับ 
อันตรายจากสารเคมีนั้นและ CAI ยังมีคำถาม -  คำตอบที่คล้ายเกม ทำให้ 
กระตีอรีอร้นและสนุกที่จะตอบปัญหาและค้นคว้าหาความรู้

- ทำให้นักเรียนท่ีเช้าใจแล้วทบทวนในล่ิงท่ีตนเองไม่ม่ันใจ และนักเรียนท่ียังไม่เช้าใจ 
ได้ศึกษาเหตุผลอย่างละเอียด ทำให้รักวิชาน้ีเพราะไม่น่าเบ่ือ
เช้าใจง่าย เห็นรูปจำลอง สนุก เพลิดเพลิน ได้ความรู้จากการอ่านมากกว่าการฟัง 
ในห้องเรียน เนื่องจากฟังอาจารย์ไม่ทัน

ครูเครือข่าย 2 ได้จัดการเรียนการสอนวิชาเคมีที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ โดยใช้มัลติมีเดีย 
เพื่อการศึกษาการทดลองทางเคมี เรอง แนวคิดในการเกิดปฏิกิริยา ผลชองความเข้มข้นและ 
อุณหภูมิต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา คับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการ 
ศึกษา 2544 ช่ึงผลท่ีได้รับคือ นักเรียนมีผลลัมฤทธิ้ทางการเรียนรายวิชาเคมีเรื่องแนวคิดการเกิด 
ปฏิกิริยาเคมี และผลของอุณหภูมิและความเข้มข้นต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา หลังเรียนลูงฃึน 
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ และนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนโดยใช้มัลติมีเดียเพื่อการ
ทดลองทางเคมี ซึ่งเมื่อดูจากการสรุปอนุทินซองนักเรียนของครูเครือข่าย 2 พบว่านักเรียนมี
ความเห็นโดยรวมๆ ตังน้ี

- ล่ือฯ ช่วยกระตุ้นให้อยากเรียนมากขึ้น
- มีความสนุกสนานเพลิดเพลินคับการเรียน
- เช้าใจเนื้อหาง่ายขึ้น
- ได้เห็นการเคล่ือนไหวเหมือนจริง ช่วยในการทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น
- มีการตอบโตในการตอบคำถาม ทำให้ทราบผลได้เร็ว
- ได้ทดสอบความรู้ด้วยตนเอง
- ช่วยให้เรียนสนุก ไม่น่าเบื่อ เพราะเป็นช่ัวโมงเรียนในคาบเกือบสุดท้าย
- บางครั้งบางหัวข้อเร็วไป ยังไม่เข้าใจ

ล่ือฯ บางเร่ืองไม่รันต่อเน่ือง ดูแล้วไม่เข้าใจ ตัวอักษรเล็กไป
- ถ้าดูจากจอโทรทัศน์จะไม่ชัดเจน เท่าดูจากเครื่องฉาย ทำให้ดูแล้วน่าเบ่ือ
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- มีเลียง แลง น่าตื่นเต้น

นอกจากนี้ครูเครือข่าย 2 ยังได้เซียนบันทึกหรืออนุทินครูไวในรายงานการจัดการเรียน 
การสอนวิชาเคมีที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ โดยใช้บัลติมีเดียเพื่อการศึกษาการทดลองทางเคมีว่า 
“ในการใช้สื่อบัลติมีเดียในการช่วยสอนสำหรับภาคนี้ เป็นภาคที่ 2 ท่ี1ได้มีการนำลื่อบัลติมีเดียที่ 
ผ่านการอบรมและช่วยกันสร้างข้ึนของครูเครือข่าย มาทดลองใช้กับนักเรียน ซึ่งก็จะมีความ
พร้อมในการเตรียมคัว การจัดเวลา และความเข้าใจในการใช้สื่อเพื่อช่วยในการลอนมากขึ้นกว่า 
ภาคเรียนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการทดลองครั้งแรก แต่สิ่งท่ีเกิดขึ้นเหมือนกันสำหรับผู้เรียนก็คือ
ความสนุกตื่นเต้นกับการเรียนมากกว่าที่ได้ทดลองจริง เพราะลามารถดูการทดลองซํ้าๅ ได้จน 
กว่าจะเข้าใจ ซ่ึงในการทดลองจริงทำไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม การได้ลงมือปฏิบัติจริง ก็ยังนับว่า 
มีความสำคัญมาก เพราะสื่อบัลติมีเดียไม่ได้ช่วยลร้างทักษะในการทดลองจริง แต่ช่วยเสริม
ทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์ การประมวลองค์ความเต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ นัก 
เรียนมีความพึงพอใจมากกว่าการทดลองหรือบรรยากาศเพียงอย่างเดียว

ส่วนปัญหาและอุปสรรค คือวิธีการจัดการเรียนการลอนแบบนีค่อนข้างต้องลงทุนสูงใน 
การมีเครื่องมือประกอบการเรียนการลอน สำหรับโรงเรียนของผู้สอนก็ควรมีความพร้อมในระดับ 
หน่ึงเท่าน้ัน เนื่องจากยังไม่ลามารถที่จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากพอที่จะรองรับนักเรียน 
ได้ครบทุกคน แต่ก็ได้แก้ปัญหาโดยการขอใช้เครื่ธ'อายโปรเจคเตอร์สำหรับฉายฃึนจอแล้วนำ
อภิปรายพร้อมๆ กัน ซ่ึงสามารถแก้ปัญหาได้ในระดับหน่ึงแต่ก็ไม่ได้ใช้ทุกคร้ัง เน่ืองจากเครื่อง 
ฉายมีราคาแพงมาก ไม่สะดวกในการเคลื่อนย้ายไปใช้ท่ีห้องปฏิบัติการเคมี

ปัญหาอีกประการหน่ึง คือ โรงเรียนมีกิจกรรมหรือมีวันหยุดราชการตรงกับห้องเรียนท่ีใช้ 
สื่อบัลติมีเดียในการเรียนการสอนบ่อยมาก ทำให้เวลาในการเรียนท่ีจะให้เป็นไปตามกระบวน
การที่วางไว้ทำได้ลำบากมาก ประกอบกับหัวข้อล่ือบัลติมีเดียที่จะใช้ประกอบการเรียนอยู่ในหัว
ข้อสุดท้ายของภาคเรียน ทำให้ต้องใช้เวลานอกเรียนชดเชยและเรียนควบกันในบางหัวข้อ ทำให้ 
ดูเหมือนว่ารวบรัดเกินไป

โดยสรุป การเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้บัลติเมีเดียเพื่อการศึกษาทดลองทาง 
เคมี ลร้างความพึงพอใจให้กับนักเรียนได้มากกว่า 90 % ซ่ึงเห็นว่าเป็นประโยชน์และสอดคล้อง 
กับแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ ซึ่งก็จะทำต่อไปและจะพัฒนาให้ดียิ่งๆ ข้ึน”
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ครูเครือข่าย 3 ได้รายงานผลการจัดการเรียนการสอนุวิชาเคมีที่เน้นนัทเรียนเป็นศูนย์ 
กลาง โดยใช้มัลติมีเดียเพื่อการศึกษาการทดลองทางเคมี โดยการเขียนอนุทินครูต่อการจัดการ 
เรียนการลอนวิชาเคมีที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางดังนี้

“การใช้ส่ือ CAI ประกอบการเรียนการสอน โดยให้ศึกษาเองและร่วมกันอภิปรายตลอด 
จนใช้และทบทวนบทเรียนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 การสอนในภาคเรียนนี้เป็นใปตาม 
แผนการลอนท่ีวางไว้ และมีส่ือ CAI ประกอบ 5 เร่ือง ดังน้ี เรื่องแบบจำลองอะตอมของทอม 
ส้น แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด ลของเปลวไฟและสเปกตรัมของธาตุ พันธะไอออนัก 
และพันธะโลหะ และเรื่องพันธะโคเวเลนต์โดยให้ผู้เรียนศึกษาเป็นกลุ่มๆละ 4 - 5  คนต่อเคร่ือง 
คอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนพบว่าส่วนใหญ่สนใจและสนุก 
สนานกับการเรียนมาก เพราะเป็นการทำเรื่องที่เป็นลักษณะนามธรรมซึ่งต้องคิดและจินตนาการ 
ตามให้เป็นรูปธรรมมากย่ิงข้ึน นอกจากนี้ยังเป็นสื่อที่ชวนติดตาม ท้ังลีลรรพ์ เลียง และวิธีใน 
การนำเสนอซ่ึงแตกต่างกันไปในแต่ละเร่ือง เมื่อนักเรียนสงสัยคำอธิบายหรีอภาพประกอบจากสื่อ 
ก็จะถามกลุ่มข้างเคียง แต่ถ้ายังไม่แน่ใจพอก็จะยกมือถาม ซ่ึงทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
ครูและนักเรียนโดยตรงด้วย นอกจากนีคำถามยังซวนให้ทำหลังจากดูสื่อจบ เพราะมีการตอบ 
สนองเมื่อตอบถูกหรีอผิดที่แตกต่างกัน ส่วนตอนท้ายช่ัวโมงของการเรียนครูและนักเรียนจะร่วม 
กันสรุปและอภิปรายอีกครังโดยต่อเช้ากับจอทีวี ซ่ึงเป็นการทบทวนนักเรียน จึงทำให้ผลการเรียน 
ของนักเรีะนดีฃ้ึน

ในการใช้ส่ือ CAI ประกอบการเรียนการลอนในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี 
ความสะดวกสบายในการใช้สื่อไม่มีปัญหาในการใช้สื่อแต่อย่างใดต่อผู้เรียนและผู้สอน โดยไต้รับ 
ความร่วมมือและการให้บรีการอย่างดีจากหัวหน้าหมวดคอมพิวเตอร์”

และจากการสรุปอนุทินของนักเรียน พบว่าเมื่อนักเรียนได้ศึกษาสื่อ CAI แล้วทำให้มี 
ความสุขและมีความกระตือรีอร้นในการเรียนมากขึ้น ไม่เครียด เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศในการ 
เรียน และทำให้เช้าใจในบทเรียนได้ง่ายขึ้น มีคำอธิบายและมีเลียงประกอบเช้ากับลักษณะภาพ 
เคล่ือนไหว บางเรื่องเมื่อขึ้นจอทีวีตัวหนังลือจะไม่ชัดมีขนาดเล็ก
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การประเมินความสำเร็จจากการทำงานตามโครงการครูแห่งชาติ

อ.ประวิทย์ประเมินความสำเร็จจากการทำงานตามโครงการครูแห่งชาติจากทุกๆ ด้าน ท้ัง 
จากตัวอาจารณ์อง ครูเครือข่าย และกระบวนการทำงาน โดยใช้เครื่องมือหลาย  ๆ ประ๓'ท

“ประชุมครั้งนึงท็ประเมินทีนึง นิเทศติดตามงานก็ประเมินทีนึง
ประเมินท้ังด้านผลลัมคุทธิ'ทางการเรียน เจตคติ คุณภาพให้เขาเขียนมา แล้ว 
เราเอามาแปลผล คือเราใช้เครื่องมือหลายๆ อย่างในการประเมิน ก็จะสร้าง 
แบบประเมินไปถามเขาว่าก่อนที่จะเป็นค2เครือข่ายคุณมืความ$อย่างไร หลัง 
จากเป็นเครือข่ายแล้วเป็นอย่างไร ให้เขา tally มาติ๊กมาแล้วเราเอามา tally 
ทำเป็นค่าเฉลี่ยก็มื ทำทุกอย่าง ประเมินทุกอย่างเลย โดยใช้เครื่องมือ
สัมภาษณ์ด้วย ไปเย่ียมถึงชั้นเรียน ประเมินทุกอย่างทั้งเชิงปริมาณและคุณ 
ภาพ’’

(อ.ประวิทย์, 18 ม.ค. 45)

ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานตามโครงการครูแห่งชาติ

ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานตามโครงการครูแห่งชาติขอร่เ อ.ประ'วิทย์ คือปัญหาใน 
เรื่องของเวลาในการทำงาน เนื่องจากเมื่อเป็นครูแห่งชาติแล้วมีงานข้างนอกเข้ามามาก เป็นท่ี 
คาดหวังของสังคม แล้วยังเป็นท่ีคาดหวังของครอบครัว เพ่ือนร่วมงาน และนักเรียนด้วย ดังนัน 
ต้องแบ่งสรรเวลาในการทำงานแต่ละอย่างให้ดี และให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อแต่ละองค์กร
โดยเฉพาะครอบครัวและการลอนนักเรียน

‘‘ปัญหาคุปสรรคก็คือระยะเวลาด้วย เพราะโครงการเราต้องทำเวลา
ใช่ไหม พี่จะเหนื่อยมากไม่ค่อยหลับ ไม่ค่อยนอน ปัญหาอyตรงที่ต้องแก ้
ต้องทำ CD แล้วแจกเขาให้ทันการประชุมครั้งต่อไป หรือทันท่ีจะให้เขาได้ไป 
ใช้กับเด็กเพี่อหาประสิทธิภาพตรงนี้ ซ่ึงเหน่ือยมาก ต้องทำแล้วไรดลง CD 
บางทีไรด์แล้วก็เสียบ้างอะไรบ้าง ปัญหาเยอะ เหนื่อยมาก"

“โดยเฉพาะองค์กรครอบครัวจะให้กระทบน้อยที่สุด ต้องรู้จักแน่งเวลา 
มาก แล้วต้องรู้จักปฏิเสธ แล้วต้องไม'ให้เสียมากๆ เลยคือการสอนนักเรียน
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ตรงนี้ต้องสอนให้เขาจบตามหลักสูตรอย่างมีคูณภาพ ไม่ใช่พอเป็นครูแห่งชาติ 
เขาเชิญไปข้างนอกก็ไปตลอดโดยทิ้งคาบสอน เพ่ือนฝูงกับนักเรียนก็คงโม่พอ 
ใจแน่ เพราะฉะนี้นจะเห็นว่าทำงานมา 3 ปีแล้ว เป็นวิทยากรมาท่ัว แต่เด็กก็ 
โหวตให้เป็นครูในดวงใจ แสดงว่าเราแน่งหน้าท่ีตรงน้ีได้พอสมควร เร่ืองไม'
เก็ดผลเสียเลยเป็นไปไม'ได้ต้องมีบ้าง แต่เราจะทำอย่างไรให้เกิดน้อยที่สุด "

"เราต้องลัดลำดับอะไรที่สีากัญก่อนหลัง สอนนักเรียนท่ี'รีบผิดชอบอยุ่ 
เราเป็นครูหนิตรงน้ีต้องมาก่อน อย่าให้เสีย ส่วนวิทยากรข้างนอกน้ีนเรา
ปฏิเสธได้ เราเห็นว่าถ้ามันไม่เกิดประโยชน์นัก หรือเขาไปเชิญคนอื่นได้ หรือ 
มันไม่ใช่กันหยุด หรือเราแลกคาบไม'ได้เราก็ไม'ไป ส่วนใหญ่ท่ีพ่ืไปจะเห็นว่าไป 
พูดกับเพื่อนครูแล้วมันเกิดประโยชน์ แล้วเราแลกคาบไปได้ เป็นกันหยุดราช 
การ เพราะฉะนี้นตรงนี้เป็นเรื่องสำกัญ แล้วเหนื่อยมากๆ"

(อ.ประวิทย์, 18 มค 45)

‘‘งานเพิ่มมากขึ้น ทั่งงานในโรงเรียนและงานภายนอก บางครั้งเขาจะ 
เครียด คือเวลาที่เขาสอนจะสอนเด็กเขาจะมีน้อย เขาจะบอกเลยว่าผมไม่
อยากไปข้างนอกเลย อยากจะสอนเด็กมากกว่า แต่ปฏิเสธไม'ได้โดยเฉพาะ 
กรม กรมจะมีหนังสือด่วนมาก อย่างมีเย็นนี้พญ่นี้ไปแล้ว บางทีคาบสอนยัง 
ไม่ได้แลกเลย กลัวว่าไปข้างนอกเด็กเราจะเสียโอกาส ต้องฝากเพ่ือนครู เด็ก 
เขาก็จะได้ความรู้ได้ไม่เต็มที่”

‘‘อุปสรรคคือเวลา เนื่องจากเขามีงานสอนเป็นปกติไม่ได้ลดลง แล้ว 
ยังมีงานจรมาจากด้านนอก ยังกรมก็ทั่งงานมาตลอด ทำให้งานเขาเยอะมาก 
จนกระท่ังเขาเครียด เพราะเขาเน้นนักเรียนเป็นลำกัญ ไปข้างนอกแล้วยัง
กังวลกับเร่ืองสอน บางทีก็ต้องช่วยโดยการแลกกันสอน หรือไม่ก็ดุ)ห้องให้
แล้วเขาจะพยายามไม่รบกวนเพื่อนครู หน่ึงภรรยาก่อน สองเพ่ือนท่ีสนิท จะ 
ไม่รบกวนให้เพ่ือนคนอ่ืนเดือดร้อน แต่เขาก็จะไม่ทิงเด็ก"

(เพ่ือนครูคนท่ี 11 25 ม.ค. 45)

นอกจากนี้ปัญหาในการทำงานฃึนอยู่กับความรับผิดชอบในการดูแลการทำงานของครู 
เครือข่ายด้วย
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“ปัญหามืก็คือปัญหาที่เกิดจากการที่จะต้องดูแลครูเครือข่าย ให้งาน 
work เพราะตรงน้ีเราไม่ได้ดูแลตัวเองใช่ไหมคะ เรื่องของเราเองเราจัดการได ้
แต่ทีนี้มันเป็นเร่ืองของเครือข่าย ด้านความเข้าใจ ความไม'เข้าใจ การทำงาน 
ออกมา ผลงานมีหรือไม่มี เราต้องดูแล ในบางJายกิเป็นปัญหาที'เราแก[ขไม่ 
ได้ ยกตัวอย่างง่ายๆ มันเป็นปัญหาบุคคล ถ้าเครือข่ายไม่เอาแล้วไม่ทำแล้ว 
ตรงน้ีเราก็ไปปีบให้เขาทำก็ไม่ได้ เราก็ใช้กระบวนการนิเทศจนถึงท่ีสุดแล้ว ให้ 
ความช่วยเหลือนิเทศแล้ว เขาบอกไม่ไหวแล้วไม่ทำแล้ว ไม่ลามารถผลิตงาน 
ออกมาได้ นี่คือปัญหาชื่งเราแก้ไม่ได้ แต่ถ้าเป็นปัญหาอื่นๆ ที่เราแก้ได้เราก ็
ถือว่าจบสินแล้ว’’

“ความสำเร็จของโครงการครูแห่งชาติไม่ได้อยู่ที่ครูแห่งชาติคนเดียว 
ปัญหาอุปสรรคอยู่ที่เอกัตบุคคลของเครือข่าย ว่าเขายอมแพ้แล้ว เขาไม'ไหว 
แล้ว เพราะฉะน้ันอุปสรรคท่ีทำงานไม่สำเร็จ 100% มองก็คือเป็นลักษณะ 
การทำงานโดยส่วนตัวของครูเครือข่ายเอง เขาอาจจะมีข้อจำกัดอะไรก็ตาม
เรื่องเวลา เรื่องภารกิจงานของเขา"

(อ.มาลัย, 1 8 ม .ค .45)

ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่ อ.มาลัย เห็นว่าเป็นปัญหาในการทำงานในโครงการครูแห่งชาติ 
ของ อ.ประวิทย์ คือการไม่เข้าใจในการทำงานในโครงการครูแห่งชาติของเพ่ือนครูท่ีโรงเรียน

"จริง7 โดยลักษณะนิลัย อ.ประวิทย์ เป็นคนไม่พูด ไม่ประชาลัมพันธ ์
ไม่ช้ีแจง เท่าที่พี่มองเห็นอุปสรรคตรงนี้ก็อาจจะมาจากความไม่เข้าใจของคน
ในหน่วยงาน ของคนในองค์กร ในโรงเรียน ไม'เข้าใจท่ีมาท่ีไป ไม่ได้พูดกับ 
เขา เพราะฉะนั้นคนมองในเชิงลบก็จะเหมือนเป็นคนเด่น สุภาษิตตรงน้ีจะ
เป็นจริง ทำอะไรอย่าเด่นจะเป็นภัย ครูก็มีหลายแบบ ถ้าเขาได้คุยกับเราว่าม ี
ความเป็นมาเป็นไปอย่างไร มีภารกิจอย่างไร เขาก็อาจจะลดความคิดที่ผิดๆ 
ไปได้ ถ้าพูดภาษาที่ไม'เพราะนักก็เหมือนริษยา เพราะว่ามืความเด่น มืความ 
โดด มืคนเข้ามาดาม ถ้าคนเขามืความคิดอย่างนั้นก็เปลี่ยนเขาไม่ได้หรอก 
เราคงไปห้ามเขาไม่ได้ แต่สิงที่เราทำได้คือไปคุย ประชาล้มพันธ์ว่าเกิดอะไร 
ข้ึน ซ่ึงตรงน้ีโรงเรียนต้องให้โอกาสเขา อาจจะต้องเชิญให้มาประชุมว่าอะไร 
เป็นมาอย่างไร ตรงนี้พี่ถึอว่าอาจจะเป็นอุปสรรคเล็กๆ อันนงที่ อ.ประวิทย์
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ไม่ประ'ชาสัมพันธ์'ให้ทุกคนรู้ คนท่ีรู้คือคนท่ีเก่ียวข้องเท่าน้ัน อ.ประวิทย์ ควร 
จะประชาสัมพันธ์ให้ท่ัวโรงเรียนเลย"

(อ.มาลัย, 18 ม.ค. 45)

นัจจัยที่ส่งเสรีมการทำงานในโครงการครูแห่งชาติ

1. อ.ประวิทย์ ได้รับการสนับสนุนจากเพ่ือนครูในโรงเรียน และผู้อำนวยการโรงเรียน 
ในการดำเนินงานในโครงการครูแห่งชาติ ทั้งเรื่องลถานที่และความช่วยเหลือในการทำงาน

‘‘ผู้อำนวยการส่งเสริมสนับสนุน ถ้าผู้อำนวยการไม่ส่งเสรีมสนับสนุน 
ไปไม่รอดนะ"

‘‘โรงเรียนให้การสนับสนุนดีมาก ใช้สกานที่ได้ตลอดเวลา แล้วเผอิญ 
ท่ีก็เป็นหัวหน้าศูนย์คอมฯ เองด้วย มันก็เลยไปได้หลายๆเรอง ผู้บรีหารก็ให ้
การสนับสนุน"

(อ.ประ'วิทย์, 1 8 ม .ค .45)

"เวลาเขาจัดโครงการคgแห่งชาติ 3 ปี ก็จะเป็นคนจัดการเรื่องอาหาร 
ลงทะเบียน ต้อนรับแขก ก็จะช่วยกันมาตลอด เป็นคนนึงท่ีเขียนเสนอให้เขา 
เป็นครูแห่งชาติ"

‘‘โรงเรียนให้การสนับสนุนคือ โรงเรียนต่างๆ มาขอตัว อ.ประวิทย์ ผู ้
อำนวยการก็ไม'เคยหวง ให้ไป หมวดก็ส่งเสรีมให้ไป ทวกครูก็จะช่วยกันดูแล 
เด็กให้ อ.ประวิทย์ คนเดียวทำไม่ได้ ต้องได้รับความร่วมมือจากครอบครัว 
ในหมวด โรงเรียน แล้วก็นักเรียน นักเรียนเข้าใจ บอกว่าวันนี้ อ.ประวิทย์ 
ไม่มานะ นักเรียนทดลองไปนะ เอ้านี่ใบงานของอาจารย์นะ นักเรียนเข้าห้อง 
CAI นะ ทำงาน บันทึกผลนะ ทำงานที่อาจารย์สั่งนะ นักเรียนเขาก็เข้าใจ"

(เพ่ือนครูคนท่ี 11 25 ม.ค. 45)

2. อ.ประวิทย์ได้รับความศรัทธาและความร่วมมือในการทำงานทุกด้านจากเพื่อนครู 
และจากครูเครือข่าย
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“ตัวครูแห่งชาติเองต้องได้รับความศรัทธาจากเพื่อนครู ตรงน้ีเป็นหัว 
ใจเลยนะ ต้องได้รับความศรัทธาจากเพื่อนครูเครือข่าย เพ่ือนร่วมงาน การ 
ส่งเสรมสนับสนุนจาก$ บริหาร งานพวกนี้ถึงจะทำไปได้ แล้วตัวเองก็ต้องม ี
การวางแผนมีการจัดการที่ดีด้วย มีเพื่อนร่วมงานที่คอยช่วยเหลือ เพราะ
ฉะน้ันบอกตรงๆ ว่าถ้าไมมีตรงนี้ปีแรกก็เจ๊งแล้ว ไปไม่รอด เพราะฉะน้ันใครเป้ 
นครูแห่งชาติ ถ้าไม่ได้รับความศรัทธาจากเพื่อนครู หรือครูเครือข่ายไม่สมัคร 
มา หรือมาประชุมแค่วัน สองวัน เพราะเห็นว่าเราไม่ได้ให้อะไร เห็นว่าเรา 
ทำเพ่ือเห็นแก่ตัว ไม่ได้ประโยชน์แก่เขาจริงๆ เขาก็ไม่มาแล้ว ดังน้ันตรงน้ีเป็น 
เรื่องสำคัญ หนึ่งเราต้องมีความสามารถในเรื่องที่ตัวเองจะทำในโครงการน้ัน
สองต้องได้รับความศรัทธาจากเพื่อนครู ว่าทำแล้วเกิดประโยชน์ต่อตัวเขา ต่อ 
นักเรียน แล้วทำแล้วเกิดประโยชน์แก'ส่วนร่วมจริงๆ ไม่ได้ทำเพ่ือส่วนตัว ไม่ 
อย่างน้ันจะไปไม่รอด"

“ข้อมูลที่เราจะส่งได้เป็นข้อมูลที่เราได้จากเครือข่ายด้วยนะ ถ้าไม่ส่ง 
เราก็ไม่มี report เสร็จเลย ดังนั้นต้องใช้ความสามารถมากๆ ในการท่ีจะต้อง 
ตามงานด้วย ไม่ใช่สอนอย่างเดียว ต้องตามงานเขาด้วย ถ้าเขาไม'ส่งงานเรา 
ก็จบเหมือนกัน นี่เป็นเรื่องที่ลำบาก การเทรนครูโดยเฉพาะครูวิทย์ ครู่วิทย์}มี 
เหตุมีผลนะไม่ได้เชื่อใครง่ายๆ ดังน้ันถ้าแกไม่เก่งจริง เราก็จะไม'ได้รับความ 
ศรัทธา ความเชื่อมั่นจากเขานะ ไปไม่รอดเหมือนกัน แต่เป็นเร่ืองท่ีดีนะ 
ขยายเครือข่ายอย่างนี้ เพราะครูขยายครูเอง มันเป็นปัญหาร่วมกัน เราแก้ 
ร่วมกัน แล้วเรารู้ปัญหาอุปสรรคแล้วเราทำด้วยกัน เป็นการพัฒนาที่ดีมากๆ 
แล้วลงทุนน้อยนะ ไม่ใช่เอาใครมาทุเดก็ไม่รู้ 2 -  3 วัน แล้วก็เลิกไป มีการ 
นเทศติดตามตลอดต่อเนื่องกัน 3 ปี มันได้เพ่ือน ได้พ่ีได้น้อง ได้ความรู้ ได้ 
ประโยชน์จริงๆ หลังๆ พื่จะเห็นภาพที่ชื่นใจมากๆ ก็คือเขาแลกเปลี่ยนกันเอง 
แล้ว เด็กๆ ท่ีบรรจุ 3 ปี ไปดเซิผลงาน เก่งมาก เอาไปทำได้หมดวิจัยในชั้น 
เรียน ส่ือ"

(อ.ประวิทย์, 1 8 ม .ค .45)
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3. อ.ประวิทย์ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
(สกศ.) ทั้งในด้านงบประมาณและผู้ทรงคุณวุฒิที่คอยให้คำปรึกษา ซ่ึง สกศ. แต่งตั้งผู้ทรงคุณ 

วุฒิ 3 ท่าน คอยให้คำแนะนำ คอยมาติดตามงาน และตรวจรายงานการดำเนินงานท่ีได้ทำ 
แล้ว

‘‘พี่ส่งรายงานไปท่านก็เป็นคนตรวจ ผ่านเมื่อไหร่ถึงจะได้ต้งค์มาใช้
ถ้าไม่ผ่านท่านก็ comment มาเราก็แก้ เพราะฉะนันเหมือนทำวิทยานิพนธ์ 
ป.เอก ป.โท เลยนะ มีที,ปรึกษา 3 ท่าน แล้ว comment หมดเลยนะราย 
งานพี่ ทำไปครั้งหน่ึงรายงานไป ปีนึงทำ 4 งวดใช่ไหม งวดนึงพ่ีต้องทำ 5 
เล่ม ท่านก็จะตรวจเป็นเดือนเลยนะ ถ้าไม่มื comment อะไรมา กองคลังก็ 
จะส่งเร่ืองมา'ว่าตรงน้ีอใวุมติแล้วนะ แต่อนุมัติหลังจากท่ีพ่ีทำไปแล้วนะ พ่ีต้อง 
ลงทุนก่อน ถ้าไม่อนุมัติก็ต้องแก้ แล้วก็ต้องส่งไปใหม่อีก แล้วก็ต้องรอเวลา 
แต่เรารอไม'ได้เพราะเราต้องทำงานตามปฏิทิน เราต้องลงทุนไปก่อน อย่างปี 
น้ีทำจบไปแล้ว แสดงผลงานไปแล้วท้ังพี่ท้ังทองดี พี่ report ไปได้ 2 งวด 
เราต้องลงทุนไปก่อน ตรงน้ีก็หนักเหมือนกัน เพราะฉะน้ีนหนักท้ังงาน หนัก 
ท้ังการลงทุนไปก่อน’’

‘‘สกศ. เขาก็เป็นระเบียบของเขา เขาก็ให้การช่วยเหลือทางงบ
ประมาณดืนะ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตั้งมาก็เหมาะสม มืความสามารถ ก็ช่วยเหลือ 
ดีทุกผ่าย แต่มันอ?]ทีเราด้วย เราจะต้องทำงานหนัก แล้วก็วางแผนให้ดื ไม่ 
อย่างนี้นเราจะไม่ประสบความสำเร็จได้ง่ายๆ ปีงบประมาณนึงให้ส่ง 4 งวด 
งวดละ 5 เล่ม ที่ปรกษา 3 เล่ม แล้วก็ สกศ. ด้วย 5 เล่มดือรายงานของ 
เรานะ แต่ถ้าเป็นเพื่อนคgเครือข่ายก็ต้องเอาส่งไปด้วย บางครั้งเป็นข้อมูลเพี่ม 
เติม CD ก็ต้องส่งไป ส่งไปหมด เหมือนงานวิจัยเลย คล้ายๆ ทำ thesis"

‘‘ส่งประมาณ 3 เดือนครั้ง เป็นการตามงาน อย่างมืจัดประชุมงวด 
พึงก็ต้อง report ไปว่าประชุมงวดน้ีเป็นอย่างไร มันอย่ที่ปฏิทินที่เราเขียนด้วย 
ว่าใน 1 ปี เราวางแผนว่าจะทำอะไรบ้าง แล้วเราซอยเป็น 4 ช่วง แล้วแต่ 
ละช่วงเราจะส่งอะไร อย่างพี่ก็จะมีการจัดประชุมแต่ละครัง ประชุมแล้วราย 
งานไป นิเทศติดตามแต่ละโรงเรียนตอนเอาสื่อไปใช้เป็นอย่างไร ก็รายงาน 
ไป"

(อ.ประวิทย์, 1 8 ม .ค .45)



198

4. อ.ประวิทย์ได้รับความร่วมมือในการทำงานจากครอบครัว คือภรรยาและลูกๆ ซ่ึง 
คอยช่วยงานทุกอย่างที่ช่วยได้

“ตรงนี้เวลาปฏิบัติจรง ครูแห่งชาติก็ต้องทำร่วมกับเขา พ่ีรู้จักครูเครือ 
ข่ายเขา จำชื่อจำโรงเรืยนไต้ดีกว่า อ.ประวิทย์ อีก เพราะเราต้องช่วยเขาทำ 
เอกสาร เร่ืองของการจัดการประชุม เรื่องของหลายๆ เร่ือง ยกเว้นการพิมพ์ 
งาน ซึ่งอาจารย์ต้องจัดการเอง นอกจากนั้นต้องคุยกันหมด การประชา 
สัมพันธ์ การประสานงานกับครูเครือข่ายของ อ.ประวิทย์ การจัดงาน การให ้
คำปรกษาเรื่องรูปแบบของงาน ของกิจกรรมที่จะจัด ประสานกับหน่วยงานใน 
โรงเรียน ประสานกับคนกายในโรงเรียน ประสานกับคนภายนอกโรงเรียน 
อะไรก็ตามที่ไม่ใช่งานพิมพ์ต้องช่วยหมด ถ้าเป็นงานพิมพ์อาจารย์เขาก็ทำของ 
เขาเอง ไม่เคยช่วยงานพิมVรี เพราะอาจารย์มีความสามารถดี ต้องช่วยถ่าย 
รูป จัดการดำเนินการเป็นปฏิคม ดูแลหมดทุกอย่างเพี่อให้งาน work ท่ีสุด 
เราจะเข้าทุกส่วนเพี่อประสานงานให้เกิดข้อขัดข้อง เกิดปัญหาต่างๆ น้อยท่ีสุด 
คิดว่าเป็นภาระที่ต้องร่วมกัน ส่วนหนี้งก็คือว่าถ้าไม่ช่วยเขาภาระก็จะไป
หมักหมมที่เขาอายุก็จะสันด้วย จะเครียดมาก ก็จำเป็นต้องช่วย ลูกก็ต้อง 
ช่วยกัน หลายครั้งที่ลูกช่วยกัน ตัดเอกสารตัดอะไรอย่างนี้ก็มีส่วนช่วย อยาก 
ให้งานแล้ว อยากให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างรวดเร็ว ปัญหาน้อยท่ีสุด
ความเครียดเกิดน้อยที่สุด เม่ือไหร่ที่เครียดป็บก็จะมาพันครอบครัวทันที เราก็ 
ต้องขจัดปัญหาที่จะเกิดจากงานให้ได้มากที่สุด วิธีขจัดคือเราต้องให้ความร่วม 
มีอเขา ช่วยเหลือเขา"

(อ.มาลัย, 1 8 ม .ค .45)

“เผอิญเขามีภรรยาที่ดี เป็นคนฉลาด ภรรยาส่งเสริม เวลาจัดอบรม 
เม่ือไร อ.มาลัย จะช่วยในการต้อนรับ จัดอาหาร ถ่ายรูป การนำเสนอข้อ 
มูล"

(เพ่ือนครูคนท่ี 11 25 ม.ค. 45)
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ผลกระทบต่อการทำงานในโครงการครูแห่งชาติที่ส ่งผลต่อ อ.ประวิทย์

หลังจากที่ อ.ประวิทย์ ได้เป็นครูแห่งชาติแล้ว สิงที่ตามมาอย่างแรกคือการไปเผยแพร่ 
ความรู้ให้เพ่ือนครูท่ัวประเทศ ซึ่งอาจารย์รูจักการแบ่งเวลาในการทำงานดี ทำให้งานทุกๆ ด้าน 
ประลบความสำเร็จ สิงผลให้อาจารย์มีความภาคภูมิใจในการทำงาน ถึงแม้ว่าไม่ได้เงินเป็นผล 
ตอบแทนก็ตาม

“มีความภูมิใจที่ประสบควา}Jสำเร็จตามโครงการที่ตังมา ท่ีไม่คิดว่า
จะประสบความสำเร็จ ตัดสินท่ีปีแรก ท้าครูเขาไม'สร้างส่ือมาก็จบแล้ว เรา 
เอาไปใช้กับเด็กไม่ได้ ไปหาประสิทธิภาพไม'ได้ ก็ต้องเสิก ภูมิใจมากๆ ท่ีครู 
เห็นความสำคัญ เห็นประโยชน์ท่ีได้กับเขา ได้กับเด็ก 2 คน ทำ 1 เร่ือง แต่ 
ได้ 26 เร่ือง มันเกิดประโยชน์กับเด็ก เขาเลยช่วยกันทำ อภู่ที'เทคนิคของเรา 
ด้วย ต้องนิเทศติดตามเขาแบบกัลยาณมิตร ให้ด้วยความเด็มใจ ปริสุทธ้ิใจ 
ตรงนี้เขาจะเห็นความจริงใจจากเรา เพราะฉะนั้นเขาจะทำเพราะเห็นประโยชน์ 
แต่อีกส่วนหนึ่งเขาก็เกรงใจเราด้วย เราทุ่มเทเพื่อเขา เขาก็เกรงใจต้องทำส่ง 
มา"

“เงินไม'เหลือหรอก เพราะทำแต่ละครั้งก็ต้องเสียค่าอาหาร ค่า CD 
ค่าโปรแกรม แต่เราทำให้เพื่อนครูได้ความรู้ เราได้ประสบการณ์ในการนิเทศ 
ติดตามงาน เหนื่อยก็หายเหนื่อยตอนหลัง"

“แรก  ๆ ภู้บริหารเห็นว่าเราทำงานน้ีได้เงินมาทำ เขาก็เฉยๆ แต่พอ 
เขาเห็นเราทำจริง เชิญท่านไปเปิดประชุมทุกคร้ัง เห็นการทำงานของเพ่ือนคร ู
ของเรา เขาก็ประทับใจมาก เขาก็ให้การสนับสนุนมากข้ึน ส่วนเพ่ือนครูแล้ว 
เขาเอาประสบการณ์ตรงน้ีไปเป็นครูแกนนำ ขยายผล 5 คน เราก็สอนเขาได้ 
เอาไปขยายต่อได้เราก็ภาคภูมิใจ’’

(อ.ประวิทย์, า8 ม .ค .45)
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การวางตัวในฐานะครูแห่งชาติ

การวางตัวของ อ.ประ'วิทย์ เม่ือได้เป็นครูแห่งชาติแล้วไม่ได้มีอะไรท่ีแปลกไปจากเดิม
ยินดีให้ความช่วยเหลือทุกคนท่ีมาขอคำ,ปรึกษา และเนื่องจากที่ต้อรพบผู้คนมากขึน เข้าลังคม 
มากขึ้น ทำให้ อ.ประวิทย์ ต้องทำตัวเป็นสาธารณซนมากฃึน

“ครูในโรงเรียนเขาก็ปกติ ไม่ได้ปีอะไรแปลกออกไป น่ีคือในมุมมอง 
ของพี่ แต่ก็ไม'ทราบว่าคนอ่ืนเขาจะมองยังไง แต่ความที่จะเหย่อหยง จะ 
แสดงความเก่งกล้ากว่าคนอื่นไม่ปี ก็เป็นธรรมดา ครั้นที่จะแสดงความเก่งไป 
นิเทศเขาก็ไม่ได้เพราะครูก็ไม่เหมือนกัน แล้วแต่เขาร้องขอ ว่าช่วยอย่างงช่วย 
อย่างงี้ จริง  ๆ ถ้าตามบทบาทแล้วเราควรจะช่วยเขาโดยที่เขาไม่ต้องขอ ช่วย 
ให้ไอเดียเขา แต่วัฒนธรรมแต่ละท่ีก็ไม'เหมือนกัน ดังนั้นเราก็ต้องดูว่าถ้าเป็น 
อื่งที่เขาร้องขอเราก็ให้ความช่วยเหลือ ถ้าพูดรวมๆ แล้วการปฏิบัติตัวกับ
เพื่อนร่วมงานก็ไม่ได้แตกต่างออกไปกับสาธารณชนก็แตกต่างน้อย เพียงแต่ว่า 
โอกาสที่เขาจะได้พบกับล้งคมกับสื่อมวลชนมืมากข้ึน ตรงน้ีเขาก็ต้องหาข้อมูล 
ไล้ตัวเสมอๆ เพราะฉะน้ันการปรับตัวของเขาก็คือการหาข้อมูลใส่ตัวเสมอๆ
แล้วก็พร้อมท่ีจะอยู่ในสังคมไหน ใช้ข้อมูลไหนก็พร้อมท่ีจะหยิบไปใข้ได้ แล้วก็ 
จะต้องพบปะกับผู้คนมากมาย แต่โดยทั่วไปอาจารย์เขาก็เป็นคนที่สุภาพ
อ่อนน้อมอยู่แล้ว ไม่ใช่ว่าเป็นครูแห่งชาติต้องปีฟอร์มแบบนี้ เติมไม่ใช่แบบน้ี 
คือโดยทั่วไปอาจารย์เป็นคนขึ้เกรงใจ ถ้าออกนอกท่ีไม่ได้เป็นตัวของตัวเอง
ตรงนี้อาจารย์เขาต้องปีฟอร์มในการเข้าสังคม แต่ความแตกต่างคือตรงนีจะปี 
มากขึ้น ประสบการณ์ตรงนี้จะปีปอย เพราะฉะน้นตรงนีก็ไมใด้แตกต่าง แต่ 
อาจารย์ก็ต้องทำตัวเป็นสาธารณชนมากขึ้น ถ้าจะมองในแง่ตรงน้ัน อาจารย์ 
ก็ต้องทำตัวเป็นสาธารณชนมากขึ้น เข้าสังคมมากขึ้น"

(อ.มาลัย, 1 8 ม .ค .45)

ผ ล กระทบต่อการทำงานในโครงการครูแห ่งชาติท ี่ล ังผ ล ต่อครอบครัว

การทำงานในโครงการครูแห่งชาติของ อ.ประ'วิทย์ สำเร็จได้ลัวนหน่ึงมาจากครอบครัวท่ี 
ทั้งภรรยาและลูกลาวยอมรับว่าอาจารย์เป็นคนที่ทำงานให้กับลังคม ผลกระทบท่ีสํงถึงครอบครัว
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เป็นเรองของการเสียความเป็นส่วนตัวไป แต่ทั้งครอบครัวก็คิดว่าการทำงานตรงนีเป็นการทำงาน 
เพ่ีอราชการและสังคมส่วนรวม โดยมีอาจารย์มาลัยเป็นหลักคอยดูแลครอบครัวและลูกๆ

"ส่งผลกระทบถึงครอบครัวในแง่ท่ีเราเสียความเป็นส่วนตัว ถ้าดูตาม 
สภาพความเป็นจรง เอาตัวเองเป็นเกณฑในเรื่องของความสุข ความสบายก ็
จะมองตรงนั้น แต่ถ้าเอาส่วนร่วมตังคมมาคิดก็จะคิดว่าชีวิตของเราคืองาน
ดังน้ันการที่เขาทำงานเพื่อประโยชน์ของตังคม ของประเทศชาติ เพื่อการ
ถึกษา ก็ o.k. เราไม่ได้มองเรื่องชื่อเสียง เราก็เห็นตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเขา 
เป็นคนทำงาน ทำต้องสำเร็จ ทำแล้วต้องใต้ดี ทำแล้วต้องเกิดประโยชน์กับ 
ส่วนรวม หลายๆ ครั้งเขาเมินปัญหาส่วนตัวไป ความต้องการส่วนตัว ความ 
สุขส่วนตัวไป ถ้ามองในฐานะภรรยาก็ไม'ดีหรอก เหมือนกับว่าให้ความ
ตัมพันธ์กับครอบครัวน้อยกว่างาน แต่เราต้องมองว่างานที่เขาทำนั้นทำเพื่อ
ใคร ทำเพ่ืออะไร ตรงน้ีก็ทำให้ลดความกดดันของเราว'ๆ หน่ึงด้วยตัวตนของ 
เขาเป็นอย่างนั้น สองด้วยความคิดของเราเหมือนกันทำงานก็เพื่อราชการเพื่อ 
หลวง ถ้ามองให้เชิงลบก็จะเห็นว่าไม'เห็นแก'ครอบครัว เห็นแต่แก่ประโยชน์ 
ส่วนรวมของตังคม แม้แต่ผู้ใหญ่หลายท่านก็เตือนว่าต้องทำเพื่อครอบครัวบ้าง 
นะ เวลาทำงานให้ราชการเขาจะไม่คำนึงถึงงบประมาณที่เขาต้องออก ไม่
คำนึงถึงเวลา ภรรยา ลูกปวย เขาจะไม'เอาตรงนั้นมาเป็นปัญหา ถ้าเขามี 
งานส่วนร่วมรออยู่ เขาสามารถตับหลีกเพ่ือให้งานของส่วนรวมเดินไปได้"

"อยู่ที่บ้านเมื่อก่อนถ้าภาระกิจตังคมไม'มากเราจะช่วยกัน เราสร้าง
ครอบครัวมาก็มืแค่ 2 คน มิ'ลูกก็ช่วยกัน ทุกเร่ืองช่วยกันหมด ตอนหลังเรา 
เสียความเป็นส่วนตัว เพราะว่าบ้านเราไม่มีใคร อยู่กันแค่พ่อแม่ลูก 4 คน 
ในภาวะท่ีเป็นปกติชนธรรมดา เขาก็เป็นคนในครอบครัวท่ีดีคนหน่ึง เขาจะ
ช่วยงานบ้านที่ใช้แรงใด้ดี แต่ในภาวะที่เขาทำงานเพื่อตังคมก็เห็นใจเขาเพราะ 
เวลานอนก็จะไม่มือยู่แล้ว เขาก็เครียด ชีวิตกับสมองเขาก็ยุ่งกับงาน เพราะ 
ฉะนั้นในช่วงที่รับภาระมาก บทบาทในครอบครัวก็ต้องลดลงเป็นธรรมดา
งานทุกอย่างก็เอากลับไปทำที่บ้านหมด รถจะหนัก ท่ีบ้านจะเต็มไปด้วย
เอกสาร ทุกห้องจะมืแต่เอกสาร เพราะงานเขามืหลายส่วนหลาย job ตรงนึก 
คือว่าเราเสียความเป็นส่วนตัวไปอีก บ้านไม่เป็นบ้าน บ้านเป็นสำนักงาน"

(อ.มาลัย 1 18 ม.ค. 45)
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"ได้ อ.มาลัย เป็นหลักในครอบครัว ดูแลเร่ืองการบ้านให้ลูก ตอนนี้ 
ลูกคนโตอยุ่ม.4 อ.ประวิทย์ก็จะเป็นคนคิวเคมีให้ลูก อ.มาลัยเขาก็จะติวชีวะ 
ให้ลูก ครอบครัวเขาก็จะอบอุ่น แต่เวลาที่ให้กับครอบครัวจะน้อยลง เขาจะ 
เอางานที่โรงเรียนกลับไปทำที่บ้านด้วย ช่วงที่มีงานเยอะมาก ห้ามใครมายุ่ง 
กับงานเขาเด็ดขาด ทานข้าวก็หยุดหมดเลย ต้องเรียกอ้อนวอนให้ไปทานข้าว 
ให้ไปอาบนา”

(เพ่ือนครูคนท่ี 1 ,2 5 ม.ค. 45)

ถึงแม้ว่าครอบครัวของ อ.ประ'วิทย์ เลียความเป็นส่วนตัวไป แต่ภรรยาและลูกก็รู้ลึกภูม'ใจ 
กับการเป็นครูแห่งชาติของ อ.ประวิทย์

"ลูกเขาก็ภาคภูมิใจนะ แต่ต่วนหนึ่งลูกเขาก็คิดแยกอีก ลูกมองใน
ภาพคนท่ัวๆ ไป รวม  ๆ o.k.. ลูกจะภูมิใจ มีพ่อเป็นคนดี มพ่ีอเป็นแบบ 
อย่าง แต่ถ้าเอาความรู้สึกต่วนตัวเข้ามกจับ ความรู้สึกเห็นแก่ตัว ลูกก็บอกว่า 
อย่าเป็นอีกนะถ้ามีอีกระตับต่อไป งานค2แห่งจาตเสรีจแล้วไชโยกันใหญ่ จะ 
สอนลูกให้มองอะไรหลายๆ ด้าน มองให้รอบๆ มองท่ัง 2 มุม ในความคิดที่ 
เป็นตัวของตัวเอง ปุถุชนธรรมดา ก็เลี่ยงไม่ใด้ที่จะคิดในการที่ตัวเองจะได้
ประโยชน์และเสียประโยชน์อย่างไร ความเป็นคนโดยรวมๆ ท่ัว  ๆ ไปของต่วน 
กลางส่วนรวมนี่ เขาก็จะมองพ่ออย่างชื่นชมพ่อ จะดีใจ จะภาคภูมิ แต่ 
สงสารท่ีพ่อเหน่ือย สงสารท่ีแม่เหน่ือย สงสารครอบครัวท่ีเหน่ือย สงสาร 
ความเป็นต่วนตัวของครอบครัว"

(อ.มาลัย 1 18 ม.ค. 45)

ผลกระทบต่อการทำงานในโครงการครูแห่งชาติที่ส ่งผลต่อเพี่อนครูและโรงเรียน

เพื่อนครูในโรงเรียนราชวินิตบางแก้วภาคภูมิใจกับ อ.ประ'วิทย์ ท่ีได้เป็นครูแห่งชาติ ลร้าง 
ชื่อเลียงให้กับโรงรียนทำให้ผู้คนภายนอกรู้จักโรงเรียนราชวินิตบางแก้วมากฃึน และยังเป็นตัว
อย่างในการทำงานให้กับเพื่อนครูในโรงเรียนด้วย เป็นการกระตุ้นให้มีการพัฒนาการจัดการเรียน 
การลอนในโรงเรียนเพ่ิมมากข้ึน
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“บรรยากาศแห่งการเตรียมตัว บรรยากาศในการพัฒนาสื่อการเรียน 
การสอนดีข้ึน จนกระท่ังถึงข้ึนมีการประกวดส่ือการเรียนการสอนของครูราช
วินิตบางแก้ว ท้ายท่ี'สุดราชวินิตบางแก้วสามารถ'จัดประชุมครูเครือข่ายของคร ู
แห่งชาติทุกคนท่ีนี่ และสามารถเชิญชวนค2แห่งชาติของกรมสามัญศึกษาทั้ง 
14 คน มาจัดกิจกรรมและแสดงผลงานที่นึ่ได้ ทำให้'ทุกคุณครูของเรามีความ 
กระดือรีอร้น มบรรยากาศแห่งวิชาการเพิ่มมากขึ้น''

(ผู้อำนวยการ, 4 ก.พ. 45)

“ภาคภูมิใจที่มีเพื่อนที่ดีมาตลอด ไม'ใช่ดีเพราะเขาเขียนผลงานดี แต่ 
ดีมาตลอด เขาทั้งสมมาตลอด เห็นการทำงานของเขาทำให้เราพัฒนาตัวเรา 
อภู่น่ิงไม่ได้ เราจะได้ความรู้ใหม่ๆ จากเขาเยอะมาก การปฏิรูปการศึกษา 
จะบอกเรื่องการเข้าแท่งจะได้ความรู้จากเขา เขาเป็นคนรายงานให้เราตลอด
ชวนไปพังพ่ืโน้นท่ีน่ิตลอด โรงเรียนภาคภูมิใจท่ีมีครูแห่งชาติเป็นปีแรก โรง
เรียนอ่ืนๆ รู้จักโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ส่วนหน่ึงกิมาจากที่ อ.ประวิทย์ เป็น 
ครูแห่งชาติปีแรก และต่อมากิมี อ.มาลัย เป็นครูต้นแบบ และคงจะมีครูต้น 
แบบอีกหลายๆ ท่านต่อมา เพราะมีตัวอย่างเป็นแนวทาง ครูเขากิประท้บใจ 
เด็กเขากิประท้บใจ ภูมิใจ"

(เพ่ือนครูคนท่ี 1 ,2 5 ม.ค. 45)

“ก็รู้.'สึกว่ามีท่ีพ่ึงนะ เราอยากรู้เรื่องอะไรเราไปถามเขา เพราะถือว่า 
เขารู้มากกว่าเรา ส่งผลตรงนี้ ถ้าถามในลักษณะส่วนตัวเรากิได้ความรู้นะ ได้ 
ความรู้ ได้ประสบการณ์ ได้การเรียนรู้ ได้พัฒนาตัวเรา อย่างน้อยถ้าไม่มีครู 
แห่งชาติ เรากิคงไม่ได้พัฒนาตรงนี้นะ'’

(เพ่ือนครูคนท่ี 2, 25 ม.ค. 45)
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ผลจากการทำงานในโครงการครูแห ่งชาติท ี่ส ่งผลต่อครู;เครือข่ายนละเจตคติต่อ 
ครูแห่งชาติ

ครูเครือซ่ายของ อ.ประ'วิทย์ เห็นว่า อ.ประ'วิทย์ เป็นคนท่ีช่วยเหลือทุกคน เลียสละ ทุ่ม 
เท และใจเย็นมาก และจากการที่ได้มาเป็นครูเครือข่ายของ อ.ประ'วิทย์ ทำให้ครูเครือข่ายมี 
ความเกว้างขวางขึ้น ลามารถนำไปใชในการพัฒนาการเรียนการลอนของตัวเองได้

“อาจารย์!เป็นคนดีมาก'ๆ ช่วยเหลือคPๆกคนเลย พยายามที่จะดึงค2 
ทุกคนให้ประสบความสำเร็จ ช่วยเหลือร]กด้าน ต้องบอกว่าอาจารย์เป็นคIที่ 
เสียสละมากๆ"

“ทำให้มีความ2กว้างขวางขึ้น บางที'ค][อ%ในโรงเรียน การท่ีจะไปอบ 
รมข้างนอกก็น้อย ได้ไปตรงน้ีมันได้อบรมทุกเทอม ปีนึง 2 คร้ังนะ ก็จะได้ 
ความf l หม่ๅ เข้ามา อาจารย์ได้อะไรใหม่ๆ เข้ามาก็มาถ่ายทอดให้เราเลย 
เราจะได้มาแล้วเราก็เก็บเกี่ยวเล็กๆ น้อยๆ มาใช้กับเด็กเราได้ พัฒนาตัวเราได้ 
ด้วย ค][ว่าค][ได้ประโยชน์เยอะ บางคนบอกว่าไปทำไม ไปทำงานให้เขา 
ทำไม เราได้อะไรบ้าง ก็บอกว่าเราได้เยอะ เราได้ความรู้เพิ่มเข้ามา ไป 
ทำงานเราก็ใด้ผลงานขึ้นนึงเป็นของเราด้วย และเรายังได้ผลงานของคนอื่นมา 
ไข้ร่วมกัน เราได้ประโยชน์เยอะ เราไม'ได้เหน่ือยฟรี’’

(ครูเครือข่าย 1, 23 ม.ค. 45)

“เป็นคนท่ีใจเย็น มีความเสียสละสูง"
“ต้องเรียกว่ามากเลยนะ คือจากเดิมที่เราดูว่าเราค่อนข้างใช้ได้ พอ 

เข้ามาเป็นค][เครือข่ายเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่ มันยังมีคนที่เขาทำงานดึกว่าเรา 
อยู่ตั้งเยอะ เราต้องลดระตับตัวเรามา แล้วเราต้องพัฒนาตัวเราเอง ส่งผลต่อ 
การปรับป!งการเรียนการสอนด้วย"

"โชคดีมหาศาล ไม่มีคำพูดอื่นใด"
(ครูเครือข่าย 2, 7 ก.พ. 45)

“เป็นค][เครือข่ายของแกดีมาก อย่างมีอบรม world bank อย่างนี 
อ.ประวิทย์เป็นแกนนำ เล้าโอเค ท่ีได้ไปอีกแล้ว ได้ความรู้ใหม่ๆ อีกแล้ว"
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"ใจเย็นมาก ครูเขาบอกว่าเป็นกลุ่มที่ดื้อที่สุด โดยเฉพาะครูวิทยา 
ศาสตร์ ต้องใช้เหตุผลมากที่สุด แกสามารถ พี่ไม่รู้ว่าแกใช้จิตวิทยาอย่างไร 
แต่ทุกคนเขาไปด้วยความเต็มใจ ก็บอกไมปูกเหมือนกัน อยู่ไกล จากเตาปูน 
ไปสมุทรปราการ ไกลมาก แต่เวลาไปก็ยินดีไป มืจดหม 'เยมาไม่มืปัญหาเลย 
โรงเรียนตัดเลย ไปโน้นก่อน คอใจเย็นมากแล้วก็เป็นคนที่ให้จรีงๆ’’

(ครูเครือข่าย 3, 18 ก.พ. 45)

2 . ความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตภาพของโครงการครูแห่งชาติ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตภาพของโครงการครูแห่งชาติ ของ อ.ประวิทย์ มีข้อเสนอ 
แนะในการปรับปรุงจากการดำเนินงานในโครงการครูแห่งชาติในปัจจุบันดังน้ี

1. ด้านขอบข่ายของการยกย่องและให้รางวัลในฐานะครูแห่งชาติ ในความคิดของ 
อ.ประวิทย์ โครงการครูแห่งชาติควรมีการขยายขอบข่ายการยกย่องและให้รางวัล ให้ครอบคลุม 
ครูทุกประ๓ ท และทุกระดับ

“ถ้ามันมืก็อยากให้ครอบคลุมทุกระดับ เพราะทกระดับมันก็มืคนดีที ่
พร้อมที่จะพัฒนาอยู่แล้ว ตั้งแต่ประถมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมดีกษาเลย
ถ้าพัฒนาได้ต่อเน่ืองและก็มืทุนสนับสมุนแล้วก็ดัดเลือกได้คนเก่งจริงๆ ท่ีจะ
ก่ายทอดได้และเกิดประโยชน์ที่แท้จริง มันจะเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพมาก"

(อ.ประ'วิ'ทย์, 3 0 ม.ค. 45)

2. ด้านกระบวนการคัดเลือกครูแห่งชาติ อ.ประวิทย์ มีความคิดว่าทุกหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องควรร่วมมือกันคัดเลือก โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกที่ดี และผู้ทรงคุณจุฒิที่เป็นที่ยอมรับ 
ของสังคม ซึ่งจะทำให้เลือกครูแห่งชาติได้ตามเป้าหมาย

"กระบวนการดัดเลือกมันจะต้องหลายๆ หน่วยงานเช้ามาร่วมมือกัน 
และจะต้องเห็นคนที่ใด้รับความเชื่อถือจากสังคมจริงๆ เป็นกลางโดยแท้จริง
แล้วก็ดัดเลือกโดยเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ คือต้องเอาคนที่มืคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับ เป็นคนดี คนเก่ง และเป็นที่ยอมรับที่จะทำงานได้ เป็นตัว
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อย่างได้จรงๆ ถ้าเราได้คนที่ไม่เป็นท่ียอมรับหรือไม่ดีจรงเน่ีย เมื่อเขาขืนมาได ้
มันจะลำบากมากในการทำงาน ยกตัวอย่างเช่น การขยายเครือข่าย 1 คน 
ขยาย 50 คน ถ้าเขาไมมัความสามารถจรืงๆ หรือถ้าเขาไม่ได้รับการศรัทธา 
ยอมรับจากเพื่อนครู โอกาสที่จะขยายเครือข่ายต่อเนื่องครูเมื่ยยากมาก
เพราะฉะนั้นการตัดเลํอกเป็นหัวใจสำคัญมากๆ ที่จะต้องเป็นบุคคลที่เป็น
กลางจรงๆ มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับการยอมรับทาง 
ตังคมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกซน และกำหนดเกณฑในการตัด 
เสือกท่ีดี'จริงๆ เพื่อที่จะได้คนดีมาและสามารถทำงานให้กับตังคมตามเป้า
หมายหรือวิชาชีพครูที่เราอยากให้เป็นอย่างต่อเนื่อง’’

(อ.ประวิทย์, 30 ม.ค. 45)

3. ด้านการดำเนินโครงการวิจัย โครงการครูแห่งชาติควรมีการลดงวดการรายงาน 
ลงมา โดยจากที่รายงานปีงบประมาณละ 4 งวด ให้เหลือเพียง 2 งวดตามภาคการศึกษา โดย 
ที่ปรมาณงานยังคงเท่าเดิม

"จริง  ๆ แล้วมองในแง่ที่ดีกีเป็นการตามงาน แต่สภาพการทำงานของ 
ครูแห่งชาติบางครั้ง 4 ครั้งเนื่ยหมักไป เพราะปีนึงต้องรายงาน 4 คร้ัง ต้อง 
ทำรายงานครั้งละ 4 - 5  เล่ม มันค่อนข้างลำบาก แต่แง่ดีมันก็เหมีอนการ 
ตามงาน เราบังตับตัวเราว่าต้องทำอย่างต่อเนื่อง แต่บางทีเราไม่ได้ทำงาน 
อย่างนี้อย่างเดียว ถ้าเป็นไปได้อยากให้เหลือซักเทอมละงวด ภาคเรียนละ 1 
คร้ัง เพราะปีนึงคือรายงานแค่ 2 คร้ัง น่าจะช่วยได้เยอะเหมือนกัน คือจริงๆ 
ปริมาณงานมันไม่ได้ลดลง แทนที่จะรายงานเทอมละ 2 งวด ก็รายงานมา 
เป็นงวดเดียวกัน ปริมาณงานบังเท่าเดิม แต่จะลดการรายงานลง”

(อ.ประวิทย์, 30 ม.ค. 45)

และเม่ือได้เป็นครูแห่งชาติแล้ว ในงวดแรกทาง สกศ. ควรให้งบประมาณมาก่อน เพ่ือ 
เหมือนกับเป็นต้นทุนให้ไปทำงานก่อน เมื่อรายงานงวดที่ 1 แล้วให้งบประมาณงวดท่ี 2 ต่อไป 
เพราะครูแห่งชาติบางคนต้องรับภาระออกเงินไปก่อน อาจทำให้เดือดร้อน ซึงถ้าติดขัดเรื่องเงิน 
ทำให้การดำเนินโครงการครูแห่งชาติไม่คล่องตัว
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“ปีนงเราทำตามโครงการเรารอไม่ได้ อย่างเช่นจัดประชุมครู จัด
ประชุมครูที 50 คน แล้วอนรมคอมพิวเตอร์ด้วย 10 วัน 20 วัน ท้ังค่า 
อาหาร ค่าอุปกรณ์ ต้องใช้เงินเยอะ แต่เราจะต้องลงทุนไปก่อน เพราะว่า 
เราจะได้งวดเงินมา ได้เงินมาต่อเมื่อส่งงานงวดที่ 1 และท่ีกรรมการผู้ทรง 
คุณๆฒิพิจารณา 3 ท่าน ฝานเมื่อไหร่เราถึงจะได้เงินมา นั้นหมายความว่า 
จะต้องจัดประชุมครูไปก่อนตามโครงการ แล้วทำการประชุมเสร็จแล้วถึงจะมา 
เขียนรายงาน ว่างวดแรกได้ทำตรงน้ีไปแล้ว และฝาน กว่ากรรมการจะ
พิจารณาม่านมันก็หลายเดือนกว่าจะอนุมัดิเงินมา บางครังเงินงวดแรกยังไม่
มา เราต้องทำงวด 2 ต่อไปแล้ว สรุปง่ายๆ ขณะน้ีโครงการครูแห่งชาติปีมีง 
เนี่ยเราได้งบปีละ 220,000 ก็จริง แต่เงินจะได้มาเมื่อเรารายงานผลงวดงาน 
เงินมันก็เลยได้มาช้า เราต้องลงทุนไปก่อน ทีน่ีครูแห่งชาติที่เขามีฐานะ แต่ 
มันไม'ใช่หน้าท่ีท่ีเขาต้องลงทุนก่อน มันต้องให้เกียรติกัน ถ้าเกิดสมมติว่าเรา 
เชื่อมื่นว่าโครงการที่เราพิจารณาแล้วมันเหมาะสมว่ามันเป็นโครงการที่เป็นไป 
ได้และเหมาะสมกับงบประมาณที่เสนอมา แล้วเป็นโครงการท่ีดีมีประโยชน์
เมื่ออทุมัติแล้วมันน่าจะให้เกียรติ มันน่าจะให้เงิน งวดแรกก็เสนอมาฝานโครง 
การเมื่อไรก็ให้งวดแรกมาเลย รายงานงวดแรกฝานก็ให้งวดที่ 2 ไป อย่างนี ้
มันก็ทำให้ครูแห่งชาติทำงานได้ไม่เดือดร้อนในด้านงบประมาณมากนัก จริง  ๆ
แล้วเขาลงทุนเร่ืองแรง เรื่องความสามารถ เรื่องกำลังกายกำล้งใจ เร่ือง
ความเสียสละตรงนี้อยู่แล้ว ถ้าอยากจะให้โครงการตรงนี้ดื เสนอตรงน้ีนิดนึง"

(อ.ประวทย์, 30 ม.ค. 45)

4. ด้านการติดตามงาน อ.ประวิทย์คิดว่าทางโครงการครูควรมีการจัดประชุมเพื่อ 
รับทราบปัญหาในการทำงานของครูแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้ลามารถช่วยกันในการแก้ 
ปัญหาท่ีประสบในแต่ละด้านได้ และในการจัดประชุมนันควรให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้มาพูดคุยกับครู 
แห่งชาติที่ตนเองตรวจงานด้วยเพื่อได้มีความเข้าใจตรงกันในการทำงานและการรายงานทีส่งไป 
ให้ตรวจ

‘น่าจะซักครึ่งปีมาประชุมครั้งนึงแล้วรับทราบปัญหา แล้วก็หาทางแก้ 
ไขร่วมกัน หรืออย่างเช่นครูแห่งชาติเขารายงานไป การเขียนรายงานไปบางที 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจกับครูแห่งชาติเนี่ยบางทีมันไม่เข้าใจตรงกัน แล้วถ้ามีการ
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มาคุยกันประสานกันว่าจะต้องรายงานยังไง คือมารับทราบปัญหาอย่างต่อ
เน่ือง มันก็จะทำให้การทำงานนั้นคล่องตัวขึ้น และตรงเป้าหมายมากขึ้น
ความผิดพลาดก็จะน้อยลง"

(อ.ประ'วิทย์, 30 น.ค. 45)

5. ด้านการประลานงานกับหน่วยงานอื่น อ.ประวิทย์คิดว่าควรให้มีการประสานงาน 
กับทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับตัวครูแห่งชาติ ทัง สกศ.และหน่วยงานท่ีครูแห่งชาติสังกัด คือ 
กระทรวงคืกษาธิการ และกรมสามัญศึกษา เพ่ือท่ีโครงการน้ีจะได้ดำเนินการได้อย่างสะดวก 
และเกิดประโยชน์สูงสุด

“จริง  ๆ แล้วโครงการครูแห่งชาติเป็นโครงการท่ีดี เพราะว่ามันเป็น 
โครงการท่ีใช้คนในพ้ืนท่ีคือ ครูด้วยกันขยายปี'เพื่อนครูด้วยกัน และก็มุ่งเพ่ือ 
ให้คนที่ทำงานจริงมาพัฒนาครูด้วยกัน เพราะจะทราบปัญหาและก็ทราบแนว 
ทางที่จะพัฒนาที่ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับครูเอง แล้วก็เด็กนักเรียน แล้วก็สังคม 
มากๆ แต่ขณะน้ีที่ทำอยู่มันจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ซ่ึงเป็นผู้ให้การสนับสนุนและล่งเสริมอยู่
มันทำได้ระดับนึงแต่ว่ามันหนักมากๆ ครูแห่งชาติจะหนักมากเพราะว่าจะทำ
คนเดียวให้เบ็ดเสร็จทั้งโครงการ ทั้งเป็นวิทยากร ทั้งนิเทศติดตาม คือทำงาน 
หนักมาก และก็โดยเฉพาะว่าตัวเองมีหน้าที่ประจำอยู่แล้ว แต่ที่สำคัญหน่วย 
งานต้นสังกัดโดยเฉพาะอย่างครูเป็นของกรมสามัญ แล้ว สกศ. เอง กับกรม 
สามัญ กับกระทรวงศึกษาธิการเองก็ไม'ได้ประสานงานกันเท่าท่ีควร มันก็เลย 
ทำให้โครงการครูแห่งชาติม ัน เหมีอนเป็นโครงการของ สกศ. ไม่ได้ประสานกับ 
หน่วยงานที่เราสังกัดอยู่ อย่าง สกศ. ประสานกับกระทรวงศึกษาธิการ กรม 
สามัญศึกษา อย่างนี้ แล้วพัฒนาผลักดันให้มันต่อเนื่องแล้วก็เป็นรูปแบบ
เดียวก ัน  ช่วยกันม ัน ก็จะทำให้โครงการปีออกมาตี และเกิดประโยชน์อย่างแท ้
จริง แต่ตอนน้ีมันค่อนข้างจะไม'ค่อยประสานกัน ไม'แน่ใจเหมือนกันว่าโครง 
การครูแห่งชาติจะไปได้แค่ไหน เพราะว่านโยบายมันจะเปลี่ยนแปลงได้อยู่
เรื่อย’’

‘‘ตอนน้ีการทำงานของครูแห่งชาติมันไม'ได้เกยวข้องกับ กค. ที่จะมา 
ประเมินผลงานอาจารย์ 3 เพราะฉะนั้นการขยายเครือข่ายตรงนี้มีปัญหา
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มากๆ เลย เพราะเมื่อก่อนนี้การขยายเครือข่ายของครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ 
นิยมกันมาก เป็นที่ยอมรับ เพราะกระแสกำลังมาแรงเรื่องการปฏิรูป เพราะ 
ฉะนั้นครูอยากจะพัฒนาตนเอง แต่ตอนหลัง ก.ค. กับ สกศ. ก็ไม่ได้ประสาน 
กัน เพราะฉะนั้นผลงานวิชาการ ก.ค. ก็ทำไป ของ สกศ. ขยายเครือข่ายก็ 
ทำไป ท้ัง  ๆ ตรงนี้ก็เป็นผลงานวิชาการ แต่จะเอาผลงานวิชาการมาเขียนให ้
เข้ารูปแบบของ ก.ค. มันถึงจะได้ ซ่ึงจริง  ๆ แล้วมาทำโครงการครูแห่งชาต ิ
จริง  ๆ มันแทบไม่ปีเวลามาเขียนตรงนี้หรอก"

"งันในโอกาสข้างหน้าน้จะบอกว่าครูเดียวนีการที่จะมาร่วมเป็นครูเครือ 
ข่ายยากขึ้น เพราะตรงนี้ ก.ค. กำหนดชัดเจน ซ่ึงครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ 
ไม่ใช่ตำแหน่งทางวิชาการ มันเป็นตำแหน่งที่ สกศ. กำหนดขึ้นมาให้ทำงาน 
เท่าน้ันเอง เพราะฉะนั้นอย่างครูแห่งชาติอย่างผม อย่าง อ.ทองดี ไม่ได้ทำ
ผลงานอาจารย์ 3 ก็จะเข้ากำหนดครูตำแหน่งที่ 1 เท่าน้ันเอง คือ ครูปฏิบัติ 
การ เพราะฉะนั้นขณะนี้การสมัครครูเครือข่ายเนี้ย เขาบอกเขาไม'เอาแล้ว
เหน่ือยหนักเหลือเกิน แต่มันได้ประโยชน่ใช่ไหมครับ เขาบอกเขาไปทำผลงาน 
อาจารย ์3 เสียดีกว่า ไม่เหน่ือย ไม่หนัก ไม่ต้องมารายงายเป็นระยะๆ แล้ว 
ได้เงินประจำตำแหน่ง และไม'ต้องทำอะไรด้วย"

(อ.ประวิทย์, 30 ม.ค. 45)
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